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...ทุกภาพและทุกตัวอักษร...ของหนังสือ
เลมกะทดันี ้ถกูพมิพขึน้จากหมกึ “ถัว่เหลอืง” 
เพื่อชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม เหมือนกับที่
ทุกทานพยายามชวยกันนะคะ 

แลวพบกันใหม กับเรื่องราวดีๆ ของ
พลังงานจากชุมชนอีกเชนเคย 
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และสิ่งดีๆ ที่ไดรับ ก็กลายเปนเครื่อง
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เพิ่มเติมตอยอดไดอยางไรบาง 

จนกลายเปนมตเิอกฉนัทถงึการกาวเขาสู
ความเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง 

เมื่อ พลัง+งาน ฉบับนี้ จะพาคุณผูอาน
กาวขามเขาสูป 2554 พรอมกับมีความ
กาวหนาเล็กๆ มานําเสนอ 

นั่นคือ จากความพยายามของทุกทาน 
ชวยกนัคนละไมคนละมอื จนคนพบขมุทรพัย
ดานพลังงานจากชุมชนของตัวเอง โดยไม
ตองพึ่งพาพลังงานจากซากฟอสซิล 
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ชุมชนเล็กๆ ของญี่ปุน กําลังเผชิญกับความ
ทาทายครั้งสําคัญ เมื่อตอง “ปด” เตาเผาและ
หลุมฝงกลบขยะ ที่ใชมาเนิ่นนาน 

จาก “วิกฤต” จึงพลิกเปน “โอกาส” ดวยการ
ตั้งเปาหมายวาจะเปนชุมชนตนแบบ “ปลอด
ขยะ” แหงแรกของประเทศญี่ปุน 

นานกวา 7 ปแลวที่ชาวบาน 
2,042 คนในชุมชนคามิคาสึ ตําบล 
คัตซูระ จังหวัดโตคูชิมา ซึ่งตั้งอยู
บนเกาะชิโกกุ ทางตะวันตกเฉียงใต
ของประเทศญี่ปุน ตองแปลงรางเปน 
“นักรบสิ่งแวดลอม” เพื่อคัดแยก 
ของเหลือใชจากครัวเรือนกันอยาง
ละเอียดยิบ 

แมจะไมคุนเคยกับภารกิจเชนนี้ 
แตเมื่อตองเผชิญหนากับกฎหมาย
ใหมที่เขมงวดมากขึ้น เรื่องการปลอย
สารพษิ “ไดออกซนิ” จากเตาเผาขยะ 
ซึ่งจะมีผลบังคับใชในป 2563 

ชาวบานคามคิาสจึงึไมมทีางเลอืก
อื่น นอกจากการ “ปดเตาเผาขยะ” 
จาํนวน 2 แหงทีม่อียู รวมทัง้ “ยกเลกิ” 
หลุมฝงกลบขยะ และหันมาใชวิธีการ
คัดแยกขยะแทน 

แนนอนวาการแยกประเภทของ
เหลือใชจากครัวเรือนอยางเขมขนถึง 
34 ชนิด จะนํามาซึ่งความทุกขใจของ
ชาวบานซึ่งสวนใหญเปนผูสูงวัย 

แตผูนาํทองถิน่กย็งัยนืยนัวาจะตอง
เดนิหนานโยบายนีต้อไป เพราะยงัไงก็ 
“ดแีละถกู” กวาการควกักระเปากอนโต 
เพื่อซื้อเตาเผาขยะใหม มเีทคโนโลยี
ชั้นสูงถึงขั้นกําจัดสารไดออกซินใหอยู
ภายใตขอกําหนดของกฎหมายได 

หากภารกิจครั้งนี้สําเร็จตามเปา
หมายที่วางไวภายในป 2563 ก็จะ
ทําใหชุมชนคามิคาสึ ไดชื่อวาเปน
ชุมชนแหงแรกของประเทศญี่ปุน ที่ใช
ชวีติเปนมติรกบัสิง่แวดลอมอยางแทจรงิ 
เพราะไมเหลือ “ขยะ” ใหเปนภาระ
อีกตอไป 

แตกวาจะไปถงึจดุมุงหมายทีว่างไว 
ชาวคามิคาสึก็ตองบังคับตัวเองใหคุน

อยูอยางไร

เมื่อ“ไร” 
เตาเผาขยะ 

ภาพ
จาก : www.guardian.co.uk/environm

ent/2008/aug/05/
recycling.japan 

พลังงานจากตางแดน เรื่อง : ดาวพลูโต 
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เคยกับการใชชีวิตแบบใหมกันอยาง 
ทุลักทุเล... 

เสียงคัดคานแรกดังขึ้นทันทีที่รูวา 
จากนีไ้ปทกุครอบครวัตองคดัแยกขยะ
กันอยางละเอียดยิบ 

จากเดิมที่ทํากันอยางหยาบๆ นั่น
คือ แยกขยะจําพวกติดไฟไดออกจาก
ขยะที่ติดไฟไมได หรือแยกขวดแกว
ออกจากกระปองเทานั้น 

แตจากนี้ตอไป กอนทุกครอบครัว
จะนําขยะไปทิ้งไวในศูนยรีไซเคิลของ
ชุมชน จะตองคัดแยกประเภทของ
เหลือใชออกเปน 34 ชนิด หนําซ้ำยัง
ตองลางทําความสะอาด และตากให
แหงอีกดวย 

มาตรการใหมมากมายเชนนี้เอง 
ทาํใหผูสงูวยัในชมุชนพากนั “ตอตาน” 
ซึง่คณุยายคคิวิน ิวยั 65 ปกเ็ปนผูหนึง่
ที่รูสึกเชนนั้น 

“ตอนแรกมันก็เปนงานที่ยาก
มากๆ” เพราะแคเศษผัก ผลไม จาก
หองครัวตองเอาเขาเครื่องหั่นเปนชิ้น
เล็กๆ แลวใสเขาไปในถังหมัก รอให

กลายเปนปุย เพื่อนําไปใชในแปลง
มะเขือเทศ หรือแปลงตนหอม ใน
สวนหลังบานตอไป 

คุณยายคิคิวนิจึงตองออกกฎใน
บาน เพื่อบังคับใชกับสามีของเธอวา 
จากนี้ไปตองเทเศษเบียรออกจาก 
กระปองใหหมด ลางน้ำ และตากให
แหงกอนนาํไปทิง้ เพราะมฉิะนัน้ จะมี
เจาหนาที่คอยตรวจสอบและตักเตือน 

ซึ่งคุณยายบอกวากระบวนการ
เชนนี้ ตองใชเวลาปรับตัวนานมาก 
กวาจะลงตัวและกลายเปนเรื่องงายๆ 
เชนทุกวันนี้ 

ปจจุบัน การใชชีวิตของชาวบาน
จากชุมชนคามิคาสึ กลายเปนเรื่อง
นาทึ่ง...เมื่อการคัดแยกขยะกลายเปน
สวนหนึ่งของชีวิต 

...ขวดแกว 1 ใบ ไมเพียงแตจะถูก
แยกฝาเทานั้น แตยังถูกแยกทิ้งลงถัง
โดยแบงตามสีอีกดวย 

...ขวดพลาสติกก็เชนกัน หากใส
ซีอิ๊วหรือน้ำมัน ก็จะตองแยกออกจาก
ขวดพลาสติกที่ใสน้ำดื่มจําพวกน้ำแร
หรือชาเขียว 

และที่สําคัญ กอนทิ้งก็ตองผาน
การลางทําความสะอาดใหเรียบรอย 
ไมใชปลอยใหเหนียวเหนอะหนะ 

กระดาษหนังสือพิมพ หรือ
นิตยสาร ก็จะถูกมัดรวมกัน โดยใช
เชอืกทีท่าํขึน้จากการรไีซเคลิกลองนม 

เรยีกวา...ของเหลอืใชทีจ่ะถกูนาํมา
ทิง้ไวในศนูยรไีซเคลิประจาํชมุชน ตอง
เปนของทีไ่มยอยสลายเทานัน้ โดยแบง
เปนประเภทตางๆ อาท ิขวดพลาสตกิ
ประเภทตางๆ ขวดแกว กระปอง หนงัสอื 
พิมพ หมอ แบตเตอรี่ ผาออมเดก็ ไฟ
แชก ปากกาลกูลืน่ เศษกระจก ฯลฯ 

ไมเพยีงเทานัน้ ยงัมศีนูยทิง้สิง่ของ
เหลือใช ที่ยังมีสภาพใชการไดอีกดวย 
เพื่อใหคนในชุมชนนําขาวของที่ไม
ตองการใชมาทิ้งไว และหากมีผูใด
ตองการนําไปใช ก็มาหยิบไปไดเชน
กัน ซึ่งสวนใหญก็เปนสิ่งของจําพวก
เสื้อผา เครื่องครัว และเครื่องประดับ 

ขณะที่สิ่งของบางอยางที่สามารถ
รไีซเคลิได เชน ตะเกยีบไม กจ็ะถกูนาํ
มาสับเปนชิ้นเล็กๆ เพื่อนําไปทํา
กระดาษตอไป หรือน้ำมันเหลือใช
จากหองครัวก็จะถูกนํามาผลิตน้ำมัน
ไบโอดีเซล 

เหตุผลสําคัญที่ตองแยกขยะกัน
อยางยบิยอยเชนนี ้กเ็พือ่ลดคาใชจาย
ในการนาํขยะไปกาํจดั ซึง่ตองถกูสงไป
ทางเรือและมีระยะทางไกลหลายรอย
ไมลในเกาะฮอกไกโด ทางภาคเหนือ
ของประเทศญี่ปุน 

อยางไรก็ตาม ผลสําเร็จของ
โครงการคัดแยกขยะอยางเขมขนของ
ชุมชนแหงนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยชาว
บานในชมุชนชวยกนัคดัแยกขยะ และ
กาํจดัขยะในครอบครวัของตวัเองอยาง
แข็งขัน ซึ่งรัฐบาลทองถิ่นก็มีเงิน
สนับสนุนใหทุกครอบครัวดวยเชนกัน 

แมวาทุกวันนี้ ชาวบานในชุมชน
คามิคาสึประมาณ 40 เปอรเซ็นต ยัง
คงไมคอยพอใจทีต่องถกูบงัคบัใหแยก
ขยะกันอยางเขมขนถึง 34 ชนิด โดย
ตองทําความสะอาดกอนนําไปทิ้งอีก
ดวย 

แตทุกคนก็ยอมรับวา...แมจะไม
อยากทํา แตก็ตองทํา เพราะไมมีทาง
เลือกอื่นที่ดีกวานี้อีกแลว 

5พฤศจิกายน 2553 - มกราคม 2554 



พึ่งตนเองนิด
พึ่งแก๊สขี้หมูหน่อย

โรงเรียนบ้านห้วยลาด...
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ชุมชนต้นแบบ

สถานศกึษาทีก่ำลงัเผชญิกบัขอ้จำกดัดงักลา่วคอื โรงเรยีน
บ้านห้วยลาด ในตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ์ ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  
ปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนชายหญิงรวม 223 คน ภายใต้การ
ดูแลของครู 18 ชีวิต 

จึงเป็นงานหนักที่หัวเรือใหญ่อย่าง สมยศ พรหมพล   
ผู้อำนวยการโรงเรียนจะต้องรับมือ โดยเฉพาะการบริหาร
ความขาดแคลน เพือ่ใหก้ารเรยีนการสอนเดนิหนา้อยา่งราบรืน่ 
ขณะที่เด็กๆ ก็ต้องไม่หิวโหยและได้ความรู้พร้อมกับทักษะ
ชีวิตติดตัวไปให้มากที่สุดเท่า ที่จะทำได้ 

 
 

 
ดว้ยเหตทุีง่บประมาณอาหารกลางวนัทีไ่ดร้บัจดัสรรมานัน้ 

ไมเ่พยีงพอกบัอาหารเตม็มือ้สำหรบัเดก็ๆ ทัง้โรงเรยีน แทนที่

บางคนจะได้ทั้งข้าวและกับ แต่บางคนไม่ได้รับประทานอะไร
เลย ทางออกที่ดีกว่าของโรงเรียนบ้านห้วยลาดจึงเป็นการ  
จัดเตรียมเฉพาะกับข้าวมื้อกลางวัน แล้วให้แต่ละคนนำ  
ข้าวเปล่ามาจากบ้านกันเอง 

...เด็กๆ ที่นี่จึงพากันพกข้าวเปล่าใส่กล่องพลาสติกหรือ
ปิ่นโตมาโรงเรียนโดยพร้อมเพรียง 

ไม่เพียงเท่านั้น อาณาเขตกว้างขวางกว่า 42 ไร่ของ
โรงเรียน นอกจากจะเป็นที่ตั้งของอาคารเรียน 3 หลัง สนาม
ฟุตบอล โรงอาหาร และบ้านพักครูแล้ว ยังแบ่งพื้นที่เล็กๆ 2 
ส่วนให้นักเรียนได้รู้ได้ลองสวมบทการเป็นผู้ผลิตอาหารใน
ระบบเกษตรอินทรีย์ 

หนึ่งส่วน...เป็นแปลง “เกษตรพอเพียง” สำหรับปลูกผัก
สวนครัว อาทิ ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ตระไคร้ ใบมะกรูด คะน้า 
กระหล่ำปลี ผักกาดขาว ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบหลักของ
นักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 และมีน้องชั้นประถมมาร่วมวงบ้าง

ปลูกเองเลี้ยงเองอิ่มเอง

เรื่องและภาพ : ฐิตินันท์ ศรีสถิต และ อวยพร แต้ชูตระกูล 

แม้จะยังไม่เข้าข่ายสุดยอดทุรกันดารเหมือนอีกหลายโรงเรียนบนดอยสูง
ในป่าเขาหรือแถบชายขอบของประเทศแต่โรงเรียนชนบทแห่งนี้ก็อยู่ห่าง
จากสารพัดสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองและอาจไกลเกินเงินงบประมาณ

จากภาครัฐจะหลั่งไหลมาถึงได้อย่างพอเพียง
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เป็นครั้งคราว งานนี้เด็กๆ ต้องโชว์ฝีมือกันเองทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่เริ่มปลูก รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โดยมี
คุณครูนิเวศน์ อนุวงษ์ คอยดูแลอยู่ห่างๆ 

ที่ต้องเน้นย้ำ “ไม่ใช้สารเคมี” ก็เพราะว่า ชาวบ้านใน
ชุมชนรอบโรงเรียนซึ่งเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก เกือบ
ทั้งหมดมีอาชีพเป็นเกษตรกร ทำไร่ข้าวโพดสลับกับการปลูก
ผกัอยา่งกระหลำ่ปลหีรอืถัว่ฝกัยาว และใชส้ารเคมกีารเกษตร
กันอย่างหนักหน่วง 

“แถวนีใ้ชส้ารเคมหีนกัมาก ถา้ไมฉ่ดีปัป๊เนีย่ แมลงลงเลย 
เจาะพรุนหมดเลย” ผ.อ.สมยศ ยืนยันพร้อมกับแอบหวังอยู่
ในใจว่า นักเรียนของเขาจะส่งผ่านแนวคิดการปลูกผักที่
ปลอดภยัสำหรบัการบรโิภคไปสู ่ผูใ้หญท่ีบ่า้นบา้ง...แมส้กัหยบิ
มือก็ยังดี 

อีกหนึ่งส่วน...เป็นบ่อเลี้ยงกบนาและปลาดุก ซึ่งเด็กๆ 
ก็ต้องแวะเวียนมาให้อาหารอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคุณครู
เจษฎาวุฒิ ศิริ เป็นพี่เลี้ยงคอยกำกับและให้คำแนะนำ  
เช่นกัน 

การงอกงามของพืชผัก รวมถึงการเติบโตของกบนา
และปลาดุก ล้วนพึ่งพาปัจจัยธรรมชาติและฤดูกาลเป็น
สำคัญ หากเป็นหน้าร้อนแล้งที่ขาดแคลนน้ำ แปลงผักก็ต้อง
หยุดกิจการเพาะปลูกชั่วคราว เช่นเดียวกับช่วงหน้าหนาวที่
ตอ้งงดเลีย้งกบนาและปลาดกุ เพราะพวกมนัจะไมก่นิอาหาร
กันเลย 

อุปสรรคเหล่านี้ทำให้ผลผลิตอาหารที่ได้รับไม่คงที่ไม ่ 
ต่อเนื่อง และเพียงเป็นวัตถุดิบสัดส่วนเล็กๆ ที่ป้อนเข้าสู่  
โรงครัวเพื่อแปรรูปเป็นอาหารกลางวัน แต่อีกนัยหนึ่ง   
มันเป็นตัวอย่างสะท้อนถึงการยอมรับเงื่อนไขของธรรมชาติ 
ซึ่งมนุษย์ควรจะโอนอ่อนตาม...มิใช่พยายามฝืนและควบคุม
ให้เป็นไปตามใจตน 

 
 
 
ผลผลิตจากแปลงผักแม้จะไม่มากมายอะไร แต่ก็ยัง

สามารถสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้ผู้ปลูกหัวใจพองโต

ตลาดนัดบาทเดียว!

สมยศ พรหมพล ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 

โอ้โห
ประหยัดเยอะครับ
ขี้หมูช่วยลดค่าใช้
จ่ายได้เยอะเลย

กลุ่มนักเรียนมัธยมกับแปลงผัก “เกษตรพอเพียง” 



ได้เหมือนกัน นั่นเพราะมีการกำหนดกติกาไว้ว่า โรงเรียนจะ
ขอแบ่งซื้อผักบางส่วนเพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวัน 
และบางส่วนที่เหลือจากนั้นก็เป็นกรรมสิทธิ์ของนักเรียน 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามอัธยาศัย 

ด้วยความตั้งใจที่จะสอนให้เด็กรู้จักการขายผ่าน
ประสบการณจ์รงิ ผ.อ.สมยศ จงึรเิริม่เปดิ “ตลาดนดับาทเดยีว” 
ขึ้นที่โรงอาหารของโรงเรียนในทุกเช้าวันจันทร์ 

บาทเดียวที่ว่าไม่ใช่ราคาสินค้า แต่เป็นค่าเช่าพื้นที่ ซึ่ง  
ตั้งไว้ถูกแสนถูกเพื่อจูงใจให้พ่อค้าแม่ค้ารุ่นเยาว์นำสินค้ามา
วางขาย จะเป็นอะไรก็ได้ ของที่นำมาจากบ้านก็ได้ บางครั้ง
ผักสวนครัวจากแปลงที่พวกเขาประคบประหงมก็มาปรากฏ
ตัวบนอยู่แผงด้วย 

“ฝึกให้เขาซื้อเป็นขายเป็น เด็กก็กำหนดราคากันเอง   
ผู้ปกครองมาส่งลูกตอนเช้าก็แวะมาเดินซื้อด้วย” ผ.อ.สมยศ 
เล่า 

ตลาดนัดบาทเดียวไม่ได้จำกัดสิทธิ์ไว้เฉพาะนักเรียน 
แม้แต่ชาวบ้านละแวกนั้นก็สามารถจ่าย 1 บาทแล้วนำสินค้า
มาขายก็ได้เช่นกัน จึงเป็นความคึกคักเล็กๆ ระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขายก่อนเริ่มชั้นเรียนชั่วโมงแรกของสัปดาห์ 

นอกจากจะดึงผู้ปกครองเข้ามาในรั้วโรงเรียนด้วยตลาด
นัดบาทเดียวแล้ว ผ.อ.สมยศ ยังใช้กิจกรรม “1 คน 1 ต้น” 
เป็นสื่อกลางชักชวนให้พ่อแม่ของเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ช่วยเพิ่มสีเขียว ในพื้นที่รอบโรงเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง โดย
นัดแนะกันผ่านการประชุมผู้ปกครอง และโรงเรียนจะเป็น  
ผู้จัดเตรียมกล้าไม้ไว้รอท่า 

อย่างการปลูกครั้งล่าสุดก็เพิ่งผ่านไปเมื่อ 12 สิงหาคม 
52 เป็นการเชิญคุณแม่มาปลูกต้นไผ่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

“พอดีช่วงนี้ต้นไผ่รอบโรงเรียนโดนตัดเกลี้ยงแล้ว ก็เลย
ให้ปลูกไผ่” ผ.อ.สมยศ ให้เหตุผลและเล่าต่อไปว่า โรงเรียน  
มิอาจคาดหวังแรงสนับสนุนทางการเงินได้จากผู้ปกครอง 
เพราะส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ฐานะไม่สู้ดีนัก แต่ถ้าเป็น
เรือ่งลงแรง ชาวบา้นแถบนีใ้หค้วามรว่มมอือยา่งดมีาโดยตลอด 

 
 

 
แลว้กม็าถงึไฮไลตส์ำคญัของโรงเรยีนบา้นหว้ยลาด นัน่คอื

พลังงานสะอาดจากแสงแดดและขี้หมูที่เพิ่งเริ่มต้นก้าวแรก
ในปีนี้ 

“แสงแดด” ถูกนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าป้อนให้หลอดไฟ
จำนวน 4 หลอด เพื่อส่องสว่างทางเดินภายในโรงเรียน สิ่งนี้
เกิดขึ้นด้วยฝีมือของนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเดินทางมาออกค่ายอาสาพร้อม  
กับติดตั้งโซลาร์เซลล์ 2 แผงเล็กๆ ไว้ข้างแปลงผัก เมื่อช่วง  
กลางเดือนพฤษภาคม 2553 และได้ประเดิมใช้งาน  

เชื้อเพลิงฟรีจากขี้หมูอุปถัมภ์
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หนูเคยปลูกกะหล่ำปลี
แล้วก็เก็บไปทำกับข้าว
กินกันที่โรงอาหาร

อร่อยดีค่ะ

�

ด.ญ.อาริยา ขวัญแจ่ม 

นักเรียนชั้น ม. 3 ประธานสภานักเรียน 

ครูเจษฎาวุฒิ ครูเพ็ญพักตร์ และครูนิเวศน ์
ผู้ดูแลการเลี้ยงกบนาและปลาดุก โซลาร์เซลล์ และแปลงผัก 
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แก๊สหุงต้มได้ราวๆ เดือนละ 500 บาท อาจไม่ใช่ตัวเลข
เยอะแยะอะไรในสายตาของคนทั่วไป แต่สำหรับโรงเรียน
บ้านห้วยลาดซึ่งยังขาดพร่องงบประมาณสนับสนุน เงิน
จำนวนนี้สามารถแปรเป็นอาหารกลางวันที่เพิ่มพูนขึ้นกว่า
เดิมได้ 

ดีใจกันได้เพียงไม่นาน ปรากฏว่าท่อส่งแก๊สชีวภาพ
แตกเสียหายเพราะโดนรถทับ โครงการต้องหยุดชะงัก
ชั่วคราวและหวนกลับมาใช้แก๊สหุงต้มอีกครั้ง 

เพือ่ลดความเสีย่งทีท่อ่สง่แกส๊ขีห้มจูะแตกหกัระหวา่งทาง 
ผ.อ.สมยศ จึงวางแผนเปลี่ยนกลยุทธ์ คราวนี้จะใช้วิธีสร้าง
บ่อหมักขนาด 4 ลูกบาศก์เมตรขึ้นในโรงเรียน แล้วขนขี้หมู
จากคอกที่เลี้ยงไว้มาเติมใส่เป็นระยะๆ แก๊สชีวภาพที่ได้ก็ต่อ
ตรงจากบ่อหมักเข้าโรงครัวเลย ไม่ต้องเดินทางไกลเหมือน
เดิม โดยคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 

...เปิดเทอมภาคเรียนที่สองของโรงเรียนบ้านห้วยลาด
ครั้งนี้ จึงทั้งต้อนรับเด็กๆ กลับสู่ห้องเรียนและแก๊สขี้หมูกลับ
สู่โรงครัวในคราวเดียวกัน 

 
 

ตั้งแต่เปิดภาคเรียน 
ผ.อ.สมยศ ยอมรับว่า ไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าร์เซลล์มี

จำนวนน้อยและยังไม่เพียงพอ แต่ด้วยราคาแสนแพงของชิ้น
ส่วนอุปกรณ์ประกอบต่างๆ พลังงานสะอาดชนิดนี้จึงเป็น
เรื่องโรงเรียนชนบทจะเอื้อมถึง ตรงข้ามกับพลังงานฟรีๆ 
จากขี้หมู 

“ขี้หมู” ซึ่งถูกนำมาผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ทำอาหาร
กลางวัน มิใช่ขี้หมูธรรมดา แต่เป็นขี้หมูที่ได้รับการอุปถัมภ์
จาก ผ.อ.สมยศนั่นเอง! 

เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า...บ้านของ ผ.อ.สมยศ เลี้ยงหมู
ประมาณ 50 ตวั กอ่นหนา้นีแ้มจ้ะลา้งคอกหมทูกุวนั แตก่ลิน่
ร้ายกาจก็ยังเล่นงานเพื่อนบ้านข้างเคียงให้ต้องโอดครวญ 
จนเมื่อได้มาพบกับทางออกขจัดกลิ่นได้ชะงัด นั่นคือ
รวบรวมขี้หมูและน้ำล้างคอกหมูใส่ถังหมักในระบบปิดไร้
อากาศ ได้ผลลัพธ์เป็นแก๊สชีวภาพไปใช้ต้มผัดแกงทอดอย่าง
สบายใจโดยไม่ต้องง้อแก๊สหุงต้ม 

ผ.อ.สมยศ ทดลองใช้แก๊สขี้หมูที่บ้านตัวเองแล้วพบว่า 
ได้ผลดีเยี่ยมแถมปริมาณแก๊สก็เหลือเฟือ จึงเกิดไอเดียส่งต่อ
ส่วนเกินใช้ไปสู่โรงครัวของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ข้างๆ บ้าน โดย
เดินท่อพลาสติกระดับพื้นดิน 

ปีนี้จึงเป็นปีแรกที่นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน
ที่ปรุงโดยใช้แก๊สขี้หมู และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ



แมจะอยูหางไกลจนอาจทําใหคิดไปไกล
วา...ขาดแคลน 

แตขอเท็จจริงกลับไมเปนเชนนั้นเสมอไป 
เพราะหมูบานเล็กๆ ที่ทุกชีวิตดําเนินไป

แบบสงบ เรียบงาย ซึ่งตั้งเรียงรายอยู
ระหวางเสนทางสายคดเคี้ยวจาก อ.หลมสัก 
จ.เพชรบูรณ มุงหนาสู อ.เมือง จ.เลย 

มีความอุดมสมบูรณบางดานที่ถูกคนพบ 
และนํามาใชเสริมความสุขในชีวิตครอบครัว 

แสงแดด 
+แกลบ+ 

พรอมๆ กับสรางความมั่นคงใหคนในชุมชน
ไดเห็น สัมผัส และลิ้มลอง 

จนตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา...นี่คือ
คุณคาจากสินทรัพยขางกายที่ไมตองจาย
สตางคซื้อหา 

แสงแดด+แกลบ+ขี้หมู...จึงกลายเปนเข็ม
ทิศที่นําทางใหคนพบความมหัศจรรยของ
พลังงานที่ซุกซอนอยูในทุกชุมชน 

เกษตรกร 
“เฟองฟู” 

ใชพลังงานฟรี  

ขี้หม ูทองแดง บุญเจียม 

มานัตตา ชวลิต 
พงษพิพัฒน อ.สุรจิตร 

10 พฤศจิกายน 2553 - มกราคม 2554 

เรื่องจากปก เรื่องและภาพ : อวยพร แตชูตระกูล และ ฐิตินันท ศรีสถิต 



เลีย้งมดแดง เพือ่ขายไขมดแดง โดยทาํทกุอยางผสมผสานกนั 
ไมเวนแมกระทั่งการลดคาใชจายจากคาพลังงาน เพื่อให
พึ่งพาตนเองไดมากที่สุด 

บานของผูใหญประสิทธิ์จึงดู “รก” ในสายตาของใคร
หลายคน แตนัน่กค็อืธรรมชาตขิองการใชชวีติทีเ่ปนจรงิของ
ผูเปนเจาของ ซึ่งแตละชวงเวลาก็จะแตกตางกันไป ขึ้นอยู
กับวา “ปลูกอะไร หรือเลี้ยงสิ่งใด” 

และผลแหงความสําเร็จก็คอยๆ ผลิดอกออกใบให
ผูใหญประสิทธิ์ไดเก็บเกี่ยว จนลุกขึ้นยืนใหมอีกครั้ง 
ทามกลางการเฝามองจากคนรอบขาง จากเพื่อนบานสู
เพื่อนรวมชุมชน 

จนกลายเปนแบบอยางของการใชชีวิตที่มั่นคงไดดวย
มันสมองและสองมือของตนเองอยางแทจริง 

 
เปดบานใหเปนศูนยเรียนรู 
ปจจุบัน อาณาบริเวณ 13 ไรของที่ดินในครอบครอง 

ถูกยกระดับใหเปนศูนยแหงการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอ
เพียง และจัดสรรใหใชประโยชนหลากหลาย ทั้งพักอาศัย 
ปลกูพชืผกั และตนไมใหญ เลีย้งสตัวทัง้ทีเ่คลือ่นไหวไดไกล 
และอยูในสถานที่จํากัด ภายใตทุนทรัพยของตัวเอง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลี้ยงกบที่หลากหลายรูปแบบ 
ดนูาตืน่ตาตืน่ใจ ทัง้เลีย้งกบในกะลามะพราว...เพือ่ลดอตัรา
การตายของกบไมใหกินกันเอง เลี้ยงกบในลิ้นชัก...เพื่อให
สีสันของผิวหนังดูขาวนากิน เลี้ยงกบในยางรถยนต...เพื่อ
ประหยัดพื้นที่ 

แนนอนวา สัตวทุกชนิดที่เลี้ยง และผักทุกชนิดที่ปลูก 
ลวนสรางรายได เพราะมีคนติดตอขอซื้อเขามาไมขาดสาย 
ผูใหญประสิทธิ์บอกวา “ลูกกบจะขายดีมากๆ 
เลย และตอไปนี้ก็จะขายลูกออด หรืออีฮวกที่ ชาว
บานชอบกินดวย” 

ไมเพียงเทานั้น การพึ่งพาตนเองไดใน
เรื่องพลังงานคือสิ่งจําเปนของชีวิต  ศูนยฯ 
แหงนี้ จึงสาธิตใหเห็นถึงแหลงพลงังานราคาถกู
ทีท่กุคนสามารถจดัหาและจดัการได ไมวาจะ
เปนเตาเผาถาน 200 ลติร ทีไ่ดผลผลติเปนถาน
ไมใหความรอนสงู ทัง้ยงัได “นำ้สมควนัไม” เพือ่
ใชขบัไลแมลงไดอีกดวย 

แวะเยือนถึงเรือนปราชญ 
ทนัททีีเ่หน็วามอเตอรไซดทีแ่ลนมารบั ขบันาํหนาเขาสู

บริเวณบานที่ติดปายวา ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
บานโนนแดง ก็ชวยใหอาการละลาละลังหายไปในพริบตา 
ยิ่งเมื่อรูวาผูขับขี่คือ ผูใหญประสิทธิ์ ตระการฤทธิ ์แหงหมู 
13 ของบานโนนแดง ต.บุงคลา อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 
ตามที่นัดหมายไวลวงหนา 

หลังจากทักทายแบบไรพิธีรีตองใดๆ ผูใหญประสิทธิ์ 
ตระการฤทธิ ์หนึง่ในปราชญชาวบานทีไ่ดชือ่วาพลกิฟนคนื
ชีวิตใหตนเองได จากการนําทฤษฏีของเศรษฐกิจพอเพียง
มาแปลความหมายใหกลายเปนการลงมือทําแบบเขาใจถึง
แกนแท ก็เริ่มเลาเรื่องราวกวาชีวิตจะเปนเชนทุกวันนี้ 

“ผมลมเหลวจากการทําธุรกิจมากอน จึงหันมาทํา
การเกษตรบนที่ดินแปลงนี้” 

แตการเริ่มตนชีวิตใหมในวัย 41 ปครั้งนั้น การเรียนรู
เรื่องการทําเกษตร ก็ไมใชเรื่องงายสําหรับผูที่ไมเคยสัมผัส
มากอน 

สวนกหุลาบ คอืบทเรยีนแรกทีจ่บลงดวยความลมเหลว 
...สูญทั้งทุน เสียทั้งสุขภาพ 

ผูใหญประสิทธิ์เลาวา จากนั้น...การไดเรียนรูและไป  
ดูงานที่โครงการพระราชดําริหลายแหง จนเขาใจถึงหัวใจ
ของคําวาเศรษฐกิจพอเพียง คือจุดปลี่ยนของชีวิตอยาง
แทจรงิ เพราะไดเหน็ตวัอยางการปลกูผกัโดยไมใชสารเคมี 
รวมทั้งการทําปุยใชเอง                 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเกิดความคิดวา “มนุษยเรา
ตองใชจาย ก็ตองทําแบบพระเจาอยูหัวบอก คือเรากิน
อะไรก็ตองปลูกอันนั้น เราปลูกอะไร เราก็ตองกินที่เรา
ปลูก เหลือแลวคอยนําออกไปขาย” 

เมื่อคิดไดวาตอง “ลดคาใชจายในชีวิต” ก็เริ่มลงมือ
ปลูกผัก เลี้ยงปลา กบ หมู ไก หาน กระตาย ไกงวง และ

กบคอนโดที่เลี้ยงในชั้นพลาสติกจะมีสีขาวนวล  
ตางจากที่เลี้ยงในยางรถยนตซึ่งมีสีดําเขม 

เตาแกสพลังแกลบซึ่งกําลังเปนที่นิยม 
ของชาวบานโนนแดง 

“ณ วันนี้ คนที่ปลูกผักในหมูบานผม 
  มีฐานะดีขึ้น มีรถทุกหลังคาเรือน 
  แคเรื่องนิดเดียว...” 

ผูใหญประสิทธิ์ ตระการฤทธิ ์

เลี้ยงกบในกะลา 
ปองกันกบกิน

กันเอง 

สนใจแลกเปลี่ยนเคล็ดวิชาไดเลย 
085 0512 492 

11พฤศจิกายน 2553 - มกราคม 2554 



คือหมูบานตนแบบที่ยืนอยูไดดวยขาของคนในชุมชน 
จากความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเอง นํา

ไปสูการถายทอดทุกความรูที่มีใหกับทุกคนที่สนใจ ทั้งที่
แวะเวยีนเขามา หรอืเชือ้เชญิใหไปถายทอดถงึที ่โดยไมคดิ
มูลคาใดๆ 

กระนั้นก็ตาม แมจะมีผูคนมากหนาหลายตาแวะเวียน
เขามาทีศ่นูยการเรยีนรูแหงนี ้บางกเ็อาไปทาํตามจนประสบ
ความสําเร็จในชีวิต แตสิ่งที่ผูใหญประสิทธิ์เนนย้ำ นั่นคือ 
ทกุสิง่ทีท่าํยงัคงมเีปาหมายสาํคญัอยูที ่การถายทอดใหคน 
ในชุมชนบานโนนแดงไดรับรูและเขาใจกอน ซึ่งที่ผานมา 
เพื่อนบาน 5-6 ครอบครัวที่กาวเดินตาม ลวนมีชีวิตที่ดี
กวาเดิม 

 
หมูบานนี้เลี้ยงหมู แตไมเหม็น 
จากเสนทางโคงวกวน ลัดเลาะไปตามไหลเขาลูกแลว

ลูกเลาของเทือกเขาเพชรบูรณ มุงหนาสูบานโนนชาติ 
ต.หลกัดาน อ.นำ้หนาว จ.เพชรบรูณ เพือ่ดใูหเหน็กบัตาวา 
ชาวบานที่นี่คนหาแหลงพลังงานจากชุมชนกันอยางไร 

โดยมี “ดิว” จีระศักดิ์ ตรีเดช จากโครงการพัฒนา
องคกรชุมชนทองถิ่นในเขตเทือกเขาเพชรบูรณ มูลนิธิ
อาสาสมัครเพื่อสังคม ทําหนาที่ชี้เปา พรอมกับใหขอมูล
เบือ้งตนวา จากเดมิชาวบานทีน่ีท่าํไรขาวโพดเปนอาชพีหลกั 
และมีอาชีพเสริมคือการเลี้ยงสัตว ทั้งวัว ควาย และหมู 

แตเมื่อยางพาราเริ่มแพรกระจายเขามาปลูกในพื้นที่
ภาคอีสาน บานโนนชาติก็หนีไมพนการรุกคืบเขามาของ
ยางพารา จนเกิดกรณีพิพาทกันระหวางผูเลี้ยงสัตว โดย
เฉพาะววั ควาย เพราะเขาไปทาํลายตนยางทีย่งัมขีนาดเลก็ 

ขณะเดียวกัน การเลี้ยงหมูของชาวบานก็สรางความ
เดือดรอนใหกันและกัน โดยเฉพาะกลิ่นเหม็นจากขี้หมู 

และ “ดวิ” คอืผูหนึง่ทีต่องทนดมกลิน่เหมน็ขีห้มทูกุครัง้
ทีแ่วะเวยีนเขามาคยุกบั อาจารยสมยศ พรหมพล ผูอาํนวย

จีระศักดิ์ ตรีเดช  
ผูจุดประกายพลังงาน

จากแกสขี้หมู 

“ประหยดัมากๆ เลยคะ  
 จากเดมิใชแกสเดอืนละ 3 ถงั   
 กล็ดลงเหลอืแค 1 ถงั แถม 
 กลิน่ขีห้มกูห็ายเหมน็ไปดวย” 

อาจารยลักษณา  
พรหมพล  
ภรรยาของ ผอ.สมยศ 

หรือจะเปนถังหมักแกสชีวภาพจากเศษอาหารที่ยอย
สลายโดยเชื้อจุลินทรีย จนเกิดแกสที่นํามาใชหุงตมไดใน
ทุกครัวเรือน 

แตสําหรับหมูบานโนนแดงแหงนี้ เตาแกสพลังงาน
แกลบ...มาแรงที่สุด 

ซึง่เปนผลพวงจากการคดิคนและทดลองของ ดร.พทิกัษ 
สุวรรณกูฎ วิศวกรจากกองเครื่องกล ฝายกอสรางพลัง
ความรอน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
แลวขยายออกมาสูชุมชนแหงนี้ 

โดยมีผูใหญประสิทธิ์ทําหนาที่ “รับไม” สงตอความรู
และดดัแปลงเตาแกสพลงังานแกลบใหมปีระสทิธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น ภายใตคําขวัญที่สะทอนถึงการรวมพลังระหวาง 
ดร.พิทักษ+ผูใหญประสิทธิ์ วา “เตาแกสพลังงานแกลบ 
พิทักษสิ่งแวดลอม ประสิทธิภาพสูง” 

เมื่อเห็นผลการใชงานวา “ดีแทและแนนอน” เตาแกส
ทีใ่ชเชือ้เพลงิจากแกลบ กแ็พรกระจายออกจากศนูยฯ แหงนี ้
เขาไปสูทุกครัวเรือน เพราะเห็นผลชัดเจนแลววาบานไหน
ใชเตาแกสแบบนี้ บานนั้นก็ประหยัดคาแกสถังไปไดทันที 

การใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยูในชุมชนอยางครบวงจร
จงึฉายใหเหน็ภาพเดนชดั ชาวบานปลกูขาวในนา ในหมูบาน
มโีรงสขีาว เมือ่สขีาวกจ็ะไดแกลบ จากนัน้กน็าํแกลบมาเปน
เชื้อเพลิงในเตาแกส เพื่อใชหุงตม...เชื้อเพลิงจากที่ผลิตได
จากชุมชนจึงเปนเชนนี้ 

หนําซ้ำหมูบานโนนแดง ยังแปรสภาพเปนแหลงผลิต
เตาแกสพลังแกลบ ที่มีการพัฒนารูปแบบตอยอดเพื่อให
ใชงานไดงายมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีคนติดตอขอซื้อเขามาอยาง
ตอเนื่องจนผลิตแทบไมทัน 

“ณ วันนี้ ศูนยฯ แหงนี้มีหลากหลายกิจกรรม รวม
แลวกวา 20 อยางที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด ภายใตแนวคิด
การพึ่งตนเองทั้งสิ้น” ผูใหญประสิทธิ์กลาว พรอมกับเลา
ถึงภาพที่คาดหวังไวในอนาคตวาจะทําใหหมูบานแหงนี้ 

หมอตมน้ำกวยเตี๋ยวที่บาน 
อาจารยสมยศไมงอแกสหุงตม

อ.สมยศ พรหมพล คนแรกของ 
บานโนนชาติที่ลองผลิตแกสขี้หมู 

ขอบคุณ ศูนยการเรียนรูน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ...เอื้อเฟอที่พัก 
www.phufanamnao.com 02-5658471,056-810720

สนใจแลกเปลี่ยนเคล็ดวิชาไดเลย 
085 269 4264 
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การโรงเรียนบานหวยลาด ซึ่งเลี้ยงหมูอยูหลังบานพัก และ
เปดหนาบานเปนรานอาหาร 

“ผมคนหนึ่งละ ที่เหม็นขี้หมูบานอาจารยสมยศจนทน
ไมไหว มานั่งคุยกันทีไรก็ตองทนดมขี้หมูกันไป อยากให
อาจารยทําบอแกส ผมจะไดนั่งคุยแบบไมตองดมขี้หมู” 

แตใชวาเจาของบานอยางอาจารยสมยศจะไมรับรูถึง
เสียงสะทอนจากเพื่อนรวมหมูบาน ไมตางอะไรกับเจาของ
คอกหมูรายอื่นที่เขาใจดีวา เพื่อนบานตองใชความอดทน 
“ดมกลิน่เหมน็” ในการอยูรวมกนั โดยเฉพาะในยามฝนพราํ
ที่กลิ่นเหม็นจะทรงพลังมากเปนพิเศษ 

โครงการลดภาระคาใชจายดานพลังงานจากบอแกส
ชีวภาพ จึงเริ่มตนขึ้นโดยมี “ดิว” เปนพี่เลี้ยง พรอมกับ
คาดหวังวา การทําบอแกสชีวภาพจากขี้หมูจะชวยลดกลิ่น
เหม็นลงได และจะชวยใหชาวบานยังคงอาชีพเดิมคือ 
เลี้ยงสัตว เพื่อเปนรายไดอีกทางหนึ่งตอไป ที่สําคัญยังได
แกสมาใชโดยไมตองเสียคาใชจายดานพลังงานในครัว
เรือนอีกดวย 

บอแกสชีวภาพจากขี้วัวที่ อ.สีชมพู จ.ขอนแกน คือ
ตวัอยางทีช่าวบานโนนชาตชิกัชวนกนัไปด ูเพราะแตละคน
ลวนคิดออกมาดังๆ วา “ขี้หมูจะกลายเปนแกสไดยังไง” 

เมื่อไดเห็นกับตาวา ขี้วัวนํามาผลิตเปนแกสหุงตมได
จริงๆ ถาเปลี่ยนมาเปนขี้หมูก็ไมใชเรื่องยาก แถมลดกลิ่น
เหม็นไดอีกตางหาก 

บอแกสชีวภาพแบบ fixed dome ที่คอกหมูขนาด 
50 ตัวของอาจารยสมยศคือการเริ่มตนนับหนึ่งของบาน
โนนชาติเมื่อป 2551 โดยมีชางจาก จ.ชัยภูมิ มาทําบอ
ตนแบบขนาด 12 ลูกบาศกเมตร และใหคนในหมูบาน
โนนชาตเิรยีนรูและลงมอืสรางบอหมกัแกสชวีภาพจากขีห้ม ู
ไปพรอมกันอีก 1 บอ เพื่อตอไปจะไดทํากันเองได 

“วันแรกที่ตอแกสขี้หมูมาใช มีชาวบานมามุงดูเต็มเลย 
หลายคนนึกไมออกวาขี้หมูจะกลายเปนแกสหุงตมไดยังไง 

แตพอจุดแกสแลวไฟติดขึ้นมาเทานั้น เฮกันเลย” อาจารย
สมยศเลาพรอมกับเสียงหัวเราะ 

ทกุวนันี ้บานของอาจารยสมยศซึง่ตัง้อยูกลางชมุชน และ
เปน “สภากาแฟ” ประจําหมูบาน ก็ปราศจากกลิ่นโชยมา
ของขี้หมู และกลายเปนตัวอยางชั้นดีของการใชชีวิตที่ 
เรยีบงายและแบงปน โดยมบีอปลาและผกักนิไดสารพดัชนดิ
ทีพ่รอมใหเพือ่นบานมาเกบ็ไปกนิอยูในสวนหลงับาน ไมวา
จะเปนปลาดุก ปลานิล กลวย ขนุน ลิ้นจี่ มะขาม มะเขือ 
ชะอม ผักหวาน หนอไม ฯลฯ  

 
เมื่อแกสขี้หมูเฟองฟ ู
“ลุงมี่” ประสาท จันทรนุช คืออีกผูหนึ่งที่เขารวม

กระบวนการเรียนรูเรื่องบอแกสชีวภาพจากขี้หมูมาตั้งแต
เริ่มตน ในฐานะหัวหนาโครงการลดภาระคาใชจายดาน
พลังงานจากบอแกสชีวภาพของบานโนนชาติ ซึ่งเลี้ยงหมู
รวม 20 ตวั ทีผ่านมาพยายามทกุวถิทีางทีจ่ะขจดักลิน่ขีห้ม ู
แตก็จบลงดวยความลมเหลว 

มาวนันี ้ดเูหมอืนวาความมัน่อกมัน่ใจวาลงมอืทาํเมือ่ไหร
ยอมไมมีคําวา “พลาด” ทําใหลุงมี่ตระเตรียมความพรอม 
ทั้งปรับดิน เตรียมวัสดุ และเตรียมงบประมาณ 30,000 
บาท เพื่อเฝารอใหหนาฝนผานพนไป เพราะจะไดลงมือ
กอสรางบอหมักกาซชีวภาพจากขี้หมูไวใชเองที่บานบาง 

“หมดฝนนีผ้มจะเริม่ลงมอืทาํเลย จะทาํบอขนาดเลก็กวา
ทีบ่านอาจารยสมยศ แตตอไปจะใชแกส 2 จดุ” ลงุมีบ่อกถงึ
โครงการในอนาคตอนัใกล พรอมกบัทาํนายภาพลวงหนาวา 
บอแกสขีห้มขูนาด 8 ลกูบาศกเมตร จะทาํใหชวีติเปลีย่นไป
เชนนี้ 

“โอย...ถาทาํเสรจ็เมือ่ไหร ไมตองถามหาแกสถงัเลยวา
จะมาขายเมือ่ไหร เพราะจะผลติแกสใชเองไดตลอดไปแหละ 
แตอยาขายหมทูิง้กแ็ลวกนั” ถอยคาํแสดงความมัน่อกมัน่ใจ
ของลงุมี ่ยงัถกูขยายความใหเหน็ถงึผลดทีีม่แีตได...และ...ได 

บอแกสชีวภาพแบบ fi xed dome 

ประสาท จันทรนุช หรือ “ลุงมี่” 
กําลังเตรียมสรางบอแกสขี้หมู 

บอที่ 5 ของบานโนนชาติ 

สุมาลี แสงนก นับวันรอใชกาซขี้หมู
ของพี่ชายดวยใจจดจอ 
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...จากการเลีย้งหม.ู..ไดแกสใชฟร.ี..ไมมกีลิน่รบกวน...ไดปุย
จากขี้หมู...ขายลูกหมูไดเงินอีก 

หากโครงการบอแกสขี้หมูแหงนี้สําเร็จ ก็จะนับเปนบอ
ที ่5 ของหมูบานโนนชาต ิระหวางนีล้งุมีก่บ็อกกบัเพือ่นบาน
วา “รอหนอยนะ ใหหมดฝนนี้กอน เดี๋ยวกลิ่นขี้หมูก็จะ
หายไปเมื่อทําบอแกสเสร็จ” 

ทั้งยังรับรองดวยวา ถาทําสําเร็จเมื่อไหร จะคุยไดมาก
กวานี้อยางแนนอน... 

สมุาล ีแสงนก นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหลกัดาน 
ซึง่เปนนองสาวของลงุมีท่ีอ่าศยัอยูรวมบรเิวณบานเดยีวกนั 
กเ็ฝารอวนัเวลาทีจ่ะไดใชแกสฟรีๆ  จากขีห้มขูองพีช่าย เพือ่
ชวยลดคาใชจายในการทาํอาหารรบัรองผูมาเยอืน แมตอน
แรกจะไมเชื่อวาขี้หมูจะทําใหเกิดความรอนจนกลายเปน
แกสหุงตมไดอยางไร 

แตเมื่อไดเห็นตัวอยางจากเพื่อนรวมหมูบานที่ประสบ
ผลสําเร็จทุกบอ ก็ทําใหนายก อบต.หลักดาน ยอมรับวา 
“อยากใหชาวบานทําตอๆ กันหลายครอบครัว เพราะทุก
วันนี้คาแกสก็แพง จะไดใชประโยชนจากขี้หมู เพื่อชวยลด
คาใชจายในครอบครัว” 

ดูเหมือนวา ชาวบานโนนชาติพากัน “อาแขนรับ” บอ
แกสชวีภาพจากขีห้มกูนัอยางยิม้แยมแจมใส เพราะชวยลด
คาใชจายในชีวิตประจําวันไดอยางทันตาเห็น 

 
ตนทางที่ยางแผนเหม็นฉุน 
รอยยิ้มที่สงขึ้นรถจากบานโนนชาติ นําพาใหเดินทาง

ขามยอดเขาดวยหัวใจพองโต มุงหนาเขาสู อ.เมือง จ.เลย 
เพื่อรวมรับรูถึงความสําเร็จของชาวสวนยางพารา 

ในยุคที่ราคารับซื้อยางแผนแพงขึ้นผิดหูผิดตา เรียกวา
กาวกระโดดเปนสิบเทาเมื่อเทียบกับอดีต สวนยางพาราจึง
ระบาดความนยิมปลกูไปในหลายภมูภิาคของประเทศตัง้แต
เมื่อประมาณสิบปที่แลว จ.เลยก็เปนหนึ่งในนั้น ตัวเลขผล
ตอบแทนที่สูงลิ่วลอใจใหหลายคนละทิ้งไรขาวโพดแลว 
หันมาปลูกยางพารากันอยางคึกคัก 

แตของมูลคาสูงยอมลอตามิจฉาชีพ ปญหาที่ตามมา 
จงึหนไีมพนการลกัขโมยยางแผนระหวางตากแหง ชาวบาน
สวนใหญรบัมอือยางงายๆ ดวยการยายยางแผนเขาไปตาก
ในบาน แนนอนวาทางเลือกนี้สบายใจคลายกังวลไดมาก 
ทวาผูอาศัยในบานตองอดทนอยูใหไดกับกลิ่นฉุนรุนแรง 

...ใครไมเคยสูดดม ไมมีทางรูหรอกวา มันทรมานจมูก
เพียงใด 

ชาวสวนยางเมอืงเลยคงตองตกอยูในสภาพกลิน่ยางแผน
อบอวลบานตอไปอีกนาน ถาอาจารยไฟแรงจากคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    
ไมมาเจอความทุกขนี้เขาโดยบังเอิญ 

“ผมลงพื้นที่เพื่อทํางานวิจัยของ UNDP (โครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ) พอเขาไปในบานของชาวบาน
ก็ไดกลิ่นแรงมาก ก็ถามวากลิ่นอะไร เขาตอบวาเปนกลิ่น
ยาง ตากยางไวบนบาน ผมขึ้นบันไดแค 2 ขั้นตองรีบลง
มาเลย ทนไมได กลิ่นมันแรงมาก ก็เลยถามวาอยูกันได
อยางไร เขาตอบวา ชินแลว” ผศ.ดร.สุรจิตร พระเมือง 
บอกเลาถึงเหตุการณที่กลายเปนจุดเริ่มของงานวิจัยชิ้น
สําคัญ 

นอกจากสรางความรําคาญแลว กลิ่นเหม็นดังกลาว 
ยงัอาจสรางปญหาสขุภาพใหกบัสมาชกิในครวัเรอืนอกีดวย 
เพราะมันเกิดจากการผสมรวมระหวางกลิ่นของยางและ
กลิ่นของสารเคมีที่ใชในการทําแผนยาง 

ขอสันนิษฐานนี้สอดคลองกับผลสํารวจและสอบถาม
ขอมูลเบื้องตนจากเกษตรกรสวนยาง ในภายหลังที่ชี้ชัดวา 
กลิน่ฉนุจากแผนยางสมัพนัธกบัอาการปวดศรีษะ เบือ่อาหาร 
และความผิดปกติทางผิวหนังดวย 

ผศ.ดร.สรุจติร พยายามขบคดิหาทางนาํยางแผนออกมา
ตากไวนอกบาน ดวยความรูความชาํนาญเรือ่งพลงังานและ
การอบแหงที่มีอยูเปนทุนเดิม จึงไดผลลัพธเปนโครงการ 
“โรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย” ซึ่งตอบโจทยใน
การแกปญหาสุขภาพของผูคนในชุมชน แถมยังสามารถ
ล็อคกุญแจแนนหนาปองกันหัวขโมยไดในคราวเดียวกัน 

 

“ก็ใชแกสจากขี้หมูนี่แหละ ตมหนอไม 
ไดสบายเลย ประหยัดไปไดครึ่งตอครึ่ง”  

นางทองแดง บุญเจียม 
เจาของบอแกสขี้หมูขนาด 8 ลูกบาศกเมตร  
จากหมู 20 ตัว 

อินทรปญ จําปานินล 
คนแรกที่ไดใชโรงอบยางพารา 

พลังแสงอาทิตยฝมือ ผศ.ดร.สุรจิตร 

“สมัยกอนตากยางในบาน คนก็อยูในบาน 
พออาจารยมาหา ก็บอกใหแยกยาง 

ออกจากคนจะไดมีสุขภาพที่ดี”  

การตากยางแผนภายในโรงอบ 
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อบยางแผนดวยแดดอุน 
โรงอบยางพาราพลังแสงอาทิตยเวอรชั่นแรกของ 

ผศ.ดร.สุรจิตร ไดตนแบบมาจาก รศ.ดร.เสริม จันทรฉาย 
ผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยีอบแหงพลังแสงอาทิตย จากคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยปรับเปลี่ยนวัสดุ
เปนแผนพลาสติกโพลีคารบอเนตใสทั้งหมด 

ปรากฏวา...โรงอบยางพาราทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนี้รับ
แดดดีและกักเก็บความรอนไวมากเกินไป อุณหภูมิภายใน
จึงสูงถึง 70 องศาเซลเซียส ทําใหผิวนอกของยางแผนแหง
อยางรวดเร็ว ขณะที่เนื้อในยังอุมความชื้นไวมาก ซึ่งเมื่อ
ความชืน้ทีต่กคางดนัออกสูภายนอกกก็อปญหา “ยางบวม” 

แมจะตดิตัง้ลกูหมนุบนหลงัคาเพือ่ชวยระบายความรอน
จากโรงอบยางพารารุนบกุเบกิ แตกย็งัไมสามารถแกปญหาน้ี
ไดรอยเปอรเซ็นต ผศ.ดร.สุรจิตร จึงวิ่งขอคําปรึกษาจาก
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ถึงไดรูวา 
อณุหภมูทิีเ่หมาะสมสาํหรบัการอบยางพารานัน้ไมควรเกนิ 
50 องศาเซลเซียส 

เขาและทีมงานวิศวกรตองปรับแกแบบกอสรางตาม
ขอมูลที่รับมาใหม เพื่อกําจัดอาการยางบวมใหอยูหมัด 
แลวหนาตาของโรงอบยางพาราพลังแสงอาทิตยรุน 2 ก็
เปลี่ยนไปเปนโรงเรือนกึ่งปูนกึ่งโลหะ หลังคาเมทัลชีท 
ทรงโคง และผนงัพลาสตกิโปรงแสง โดยเวนชองวางระหวาง
หลงัคากบัผนงัใหอากาศถายเทตามธรรมชาตไิดโดยสะดวก 
พรอมทั้งติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อชวยระบายความชื้น
ออกสูภายนอก 

โดยเฉพาะชวงหนาฝน ภายนอกโรงอบยางพารามี
ความชืน้เยอะกวาปกต ิขณะเดยีวกนัความชืน้ทีร่ะบายออก
จากแผนยางในชวงเวลากลางวันก็ยังสะสมอยูมากภายใน
โรงอบยางพารา และจะกลับไปเกาะบนผิวยางอีกครั้งใน
ตอนกลางคืน ซึ่งหากปลอยทิ้งไวในสภาพนี้ 2-3 วัน โดย
ไมเปดพดัลมดดูอากาศ เชือ้ราจะแหกนัมาปรากฏดอกดวง
บนยางแผน 

“บอกชาวบานไว ถาฝนตกไมหยดุสองสามวนักต็องเปด
พัดลมนะ ไมงั้นราขึ้น แตชาวบานสวนใหญก็ไมคอยเปด

พดัลมกนัหรอก เขาไมอยากจายคาไฟเพิม่ แลวอกีอยางหนึ่ง 
ยางแผนแมจะขึน้รากร็าคาไมตก ความสวยงามจงึเปนเพยีง
ความภาคภูมิใจเทานั้น มีราหรือไมก็ขายไดราคาเทากัน” 
ผศ.ดร.สุรจิตร อธิบาย 

ที่เจงกวานั้นคือ มันชวยลดระยะเวลาการตากใหสั้นลง 
จากทีเ่คยตองรอนาน 20-23 วนัในฤดฝูน โรงอบพลงัแสง
อาทิตยสามารถทําใหแผนยางแหงสนิทภายในเวลาไมเกิน 
15 วัน ถาเปนฤดูหนาวจะใชเวลา 7-8 วัน และเหลือ
เพียง 5-6 วันเทานั้นในหนารอน 

โรงอบยางพาราพลังแสงอาทิตยของ ผศ.ดร.สุรจิตร มี 
3 รุน แบงตามขนาดความจุ คือ 600 แผน 800 แผน 
และ 1,000 แผน ตองใชเงินลงทุน 56,000 บาท, 
80,000 บาท และ 100,000 บาทตามลําดับ อาจารย
กระซิบบอกวา “เฉพาะตัวโรงเรือนและหลังคาจริงๆ 
ประมาณสองหมืน่กวาบาทกส็รางไดแลว ทีแ่พงคอืชัน้แขวน
ยางแผนซึ่งเปนเหล็ก” 

ในสวนของเสียงตอบรับจากชุมชน ผศ.ดร.สุรจิตร เปด
เผยวา ชวงแรกไมคอยไดรบัความสนใจเทาไหร เพราะตอง
ลงทุนสูง โดยชาวบานที่ตองการใชโรงอบพลังแสงอาทิตย
ตองลงทนุเอง 2 ใน 3 ของคาใชจายทัง้หมด ทีเ่หลอือาจารย
จะชวยหาเงนิงบประมาณจากโครงการสงเสรมิตางๆ มาชวย
สบทบ 

อนิทรปญ จาํปานนิล ชาวบานทาเปบ ต.กกดู เริม่ปลกู
ยางพาราเปนรายแรกของหมูบาน จึงไดกรีดยางตั้งแตเมื่อ 
11 ปทีแ่ลว เขาเลาถงึโรงอบยางพาราทรงสีเ่หลีย่มคางหมู
ที่ตั้งอยูขางบานวา 

“เปนโรงอบยางพาราแหงแรก แตมันรอนเกินไป ตอง
เปลี่ยนหลังคาเปนสังกะสี ก็ไดอาจารยสุรจิตรมาดูและ
ชวยแกไขอยูเปนป กวาจะใชงานไดแบบนี้” 

โรงอบยางพาราพลังแสงอาทิตยรุนแรก 
รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู 

อินทรปญ จําปานินล 
คนแรกที่ไดใชโรงอบยางพารา 

พลังแสงอาทิตยฝมือ ผศ.ดร.สุรจิตร 

“สมัยกอนตากยางในบาน คนก็อยูในบาน 
พออาจารยมาหา ก็บอกใหแยกยาง 

ออกจากคนจะไดมีสุขภาพที่ดี”  
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มลูนธิเิลยเพือ่การอนรุกัษและพฒันาอยางยัง่ยนื กอรางขึน้
ในป 2544 หลงัจากทีอ่าจารยววิฒัน ศลัยกาํธร มาชวยเปน
พีเ่ลีย้งถายทอดกระบวนการทาํกสกิรรมแบบธรรมชาตใิหแก
ชาวบานในพื้นที่ แลวคอยขยับขยายขึ้นเปนศูนยอบรม
ทางการเกษตร 

สายันต อนันเตา ผูอํานวยการศูนยกสิกรรมธรรมชาติ
ภหูลวง บอกเลาถงึการตอยอดสูการจดัการพลงังานในภาค
เกษตรกรรมเมื่อ 5-6 ปที่แลววา “พื้นที่ตําบลเลยวังไสย
เปนภเูขา เรามโีจทยวาจะนาํนำ้ขึน้ไปใชบนพืน้ทีส่งูไดยงัไง” 

คําตอบมาลงตัวที่กังหันลม เมื่อแสวง ดาปะ กํานัน 
ตําบลเลยวังไสย ซึ่งรวมงานกับมูลนิธิมานานเกือบ 10 ป 
ไปเหน็กงัหนัลมสบูนำ้ทีว่ดัปาอมัพวนั จงัหวดัชลบรุ ีชาวบาน
กบัเจาหนาทีศ่นูยจงึปรกึษาหารอืรวมกนัและตามรอยจนเจอ
อาจารย บรรจง ขยนักจิ หนึง่ในตนตาํรบักงัหนัลมของเมอืง
ไทย กพ็ากนัไปรวมอบรม 3 วนัแลวกลบัมาลงมอืทาํกนัเอง 

กงัหนัลมตวัแรกของศนูยตัง้เดนเปนสงาอยูไมนานกโ็ดน
พายุโจมตีเสียหาย ทั้งใบพัดหักและเจนเนอเรเตอรบุบพัง 
ตองเรยีนรูเพือ่พยายามแกปญหาอยูอกีสกัพกักวาทกุอยาง
จะเขาที่เขาทาง และสามารถใชงานไดจริง 

“ปจจุบัน เราผลิตกังหันไปแลว 6 ตัว สวนใหญใชปน 
ไฟฟาเพื่อสูบน้ำ มีแค 2 ตัวที่ดานซายเปนกังหันลมผลิต
ไฟฟาสองสวาง แตมันอาจจะยังไมใชคําตอบของชุมชน 
เพราะอุปกรณตางๆ ราคาคอนขางแพง” สายันตใหขอมูล 

ความรูอกีกอนทีไ่ดแถมกลบัมาโดยบงัเอญิจากการเรยีน
สรางกงัหนัลมกบัอาจารยบรรจง กค็อืเครือ่งตะบนันำ้ ทวา 
เมือ่ถงึขัน้ลงมอืประดษิฐเองกลบัใชการไมไดสกัท ีเพยีรหา
จุดบกพรองและลองถูกผิดกันอยูอีกนานกวาจะสัมฤทธิ์ผล 

“ตะบนันำ้ราคาถกูกวากงัหนัลมเยอะมาก ตนแบบทีเ่รา
ขอยมืมาราคาไมเกนิ 3 พนับาท ดดัแปลงสวนประกอบอกี
นดิหนอย ราคากล็งมาอยูทีป่ระมาณพนักวาบาท” สายนัต 
อธิบาย 

ความดีใจของอินทรปญ ไมตางจากชวลิต โฉมนคร 
ชาวบานโพนสวาง ต.ชัยพฤกษ ที่แมจะเปนมือใหมเพิ่งเริ่ม
กรีดยางเมื่อปกอน แตวันนี้เขามีโรงอบยางพาราพลังแสง
อาทิตยเปนของตนเองแลว 

เขาเลาวา “ผมเปนครูอยูที่บานทาเปบ ผานไปเห็น
อาจารยสุรจิตรกําลังทําโรงอบยางพาราใหชาวบานที่นั่น 
กเ็ลยสนใจ ใชเวลากอสรางอยู 2-3 อาทติย โดยผมลงเงนิ
สบทบไปประมาณสี่หมื่นสามพันบาท” 

ชวลิตซึ่งเปนหนึ่งในผูใชงานโรงอบยางพาราพลังงาน
แสงอาทิตย รุนที่ 2 สงเสียงยืนยันจากประสบการณตรง
วา “ใชงานไดดี แหงเร็วกวาตากแดด ไมตองคอยเก็บเขา
ออกหรือขนยายไปมา และก็ไมมีกลิ่นรบกวน” 

นับถึงวันนี้ ผศ.ดร.สุรจิตร และทีมงาน ฝากผลงาน 
โรงอบยางพาราพลังแสงอาทิตยไวแลวจํานวน 5 โรงใน  
3 พื้นที่คือ ต.กกดู ต.ชัยพฤกษ ต.บานเพีย ใน อ.เมือง 
จ.เลย ทั้งยังมีโครงการจะสรางเพิ่มอีก 5 โรงในเร็วๆ นี้ 

ผศ.ดร.สุรจิตร ฝากทิ้งทายวา “ผมยินดีแจกแบบใหผู
สนใจนําไปสรางใชงานและยินดีอธิบายวิธีการใชงานดวย 
สําหรับการใหความชวยเหลือของผม ชาวบานที่อยากได
โรงอบยางพาราตองมารวมเรียนรู ลงแรง และลงเงินดวย 
ถาไมรับเงื่อนไขนี้ ผมไมทําให” 

ฟงดูเหมือนใจราย แตคําพูดดังกลาวแฝงดวยความ
ปรารถนาดีอยางแทจริง เพราะเหตุผลที่อยูเบื้องหลังก็คือ 
นักวิชาการที่ทํางานเพื่อชุมชนคนนี้ตองการใหชาวบานมี
องคความรูติดตัวและสามารถถายทอดถึงกันโดยไมตอง
รอคอยความชวยเหลือจากเขา 

...ผศ.ดร.สุรจิตร พระเมือง กําลังสอนใหชาวบาน    
ยืนบนลําแขงของตนนั่นเอง 

 
ศูนยรวมพลังงานการเกษตรแหงอีสาน 
นอกจากตัวบุคคลซึ่งโดดเดนขึ้นมาดวยความสนใจ

และทุมเทเรื่องพลังงาน ไมวาจะเปนปราชญทองถิ่นอยาง
ผูใหญประสทิธิ ์เอน็จโีอผูจดุประกายชาวบานอยางจรีะศกัดิ ์
และนักวิชาการเพื่อชุมชนอยาง ผศ.ดร.สุรจิตร 

ในแดนดินถิ่นอีสานยังมีองคกรพัฒนาเอกชนอีกแหง
ซึ่งเปนที่พึ่งพาของชาวบาน ที่สนใจในวิถีเกษตรยั่งยืน
ควบคูกับการจัดการพลังงานในภาคเกษตรกรรม นั่นคือ 
“ศูนยกสิกรรมธรรมชาติภูหลวง” ใน ต.เลยวังไสย      
อ.ภูหลวง จ.เลย 

ศูนยกสิกรรมธรรมชาติภูหลวงอยูในความดูแลของ

โรงอบยางพาราพลังแสงอาทิตยรุนสอง หลังคาโคง 

ผศ.ดร.สุรจิตร 
พระเมือง จาก
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย 

ลุงวิลาส ชอนจอหอ มือโปรเตาเผาถาน 200 ลิตร  

ตองการขอมูลเพิม่เติม 
087 854 4093 
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ยิ่งเมื่อไดกระโดดเขารวมวงงานมหกรรมพลังงาน
ชุมชนภาคอีสานในฐานะเจาของพื้นที่จัดงานเมื่อกลางป 
2552 สารพัดความรูดานพลังงานชุมชนยิ่งหลั่งไหล
เพิ่มพูนเขามาสูศูนยกสิกรรมธรรมชาติภูหลวง โดยสิ่งที่
รับมาปรับใชแลวดูจะไปไดดีก็คือ “เตาแกสพลังแกลบ” 
ของผูใหญประสิทธิ์ 

...เพราะเมื่อที่ผานการปรับปรุงใหใชสะดวกและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานของพวกเขาก็สามารถควา
รางวัลที่ 1 ในการประกวดเตาแกสพลังแกลบของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนมาครองไดสําเร็จ 
นอกจากกังหันลม ตะบันน้ำ และเตาแกสพลังแกลบ 

ในพื้นที่กวางขวางของศูนย ยังมีพลังงานอีกหลากหลาย
ประเภทแทรกอยูในลักษณะของตัวอยางเพื่อการเรียนรู 
อาท ิเตาเผาถาน 200 ลติรเพือ่ผลติถานและนำ้สมควนัไม 
เตาเศรษฐกิจประหยัดฟน โรงอบสมุนไพรพลังงานแสง
อาทิตย จักรยานสูบน้ำ โซลารเซลล ฯลฯ 

...แมไมใชฐานการผลิตอุปกรณหรือเครื่องมือดาน
พลงังานใหใครตอใครมาเลอืกซือ้ไปใชงานทนัท ีแตสาํหรบั
ผูทีต่องการเรยีนรูวธิสีรางและใชประโยชนพลงังานการเกษตร 
ศนูยกสกิรรมธรรมชาตภิหูลวงยนิดถีายทอดเคลด็วชิาทัง้ปวง
โดยไมมีปดบัง 

แสงแดด+แกลบ+ขี้หมู...จึงสะทอนใหเห็นถึงความ 
“เฟองฟู” ของเกษตรกรไทยที่ควานหาศักยภาพของ
พลงังานทีซ่กุซอนอยูในชมุชนของตนเองมาใชประโยชน
ไดโดยไมตองเสยีสตางค และยนิดแีบงปนขมุทรพัยและ
ความรูที่มีใหกับทุกคนที่อยากคนหา 

แมไมใชอาหารทองถิ่น แต “ขาวเปยก” ก็เปนหนึ่งใน
เมนูขึ้นชื่อของจังหวัดเลย  

โดยเฉพาะราน “ลานชัย” ซึ่งตั้งอยูที่ซอยโรบอทในตัว
เมือง เปดขายตั้งแต 7 โมงเชาถึง 1 ทุม 

โซยขาวเปยก 
แกลมลูกกอ 

น้ำซุปของเขาเด็ดจริงๆ ทั้งกลมกลอม หอมกรุน และ
เผ็ดรอนพริกไทย 

จะสัง่แบบธรรมดาหรอืใสไขยางมะตมูเพิม่ความอรอยก ็
ได สนนราคาจายสบายกระเปา ชามละ 25-30 บาทเทานัน้ 

ของขบเคี้ยวหาทานยากที่จับมาเปนคูประชันคือ   
“ลูกกอเดือย”...ของขวัญจากปาหนาฝน 

เก็บมาแลวยังกินไมได ตองตั้งเตาเอาใสกระทะคั่ว 
เติมน้ำพอทวม คั่วไปจนน้ำเหือด แลวเปลือกจะกรอบ 
แกะงาย ขณะที่เนื้อในเคี้ยวมันๆ เพลินๆ 

เห็นเม็ดเล็กอยางนี้ รสชาติสูสีกับเกาลัดเลยเชียว 
ลกูกอเดอืยคัว่...ชวนชมิโดยอาจารยลกัษณา พรหมพล 

แหงบานโนนชาติ 

โรงอบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย 

สายันต อนันเตา 
ผูอํานวยการศูนย
กสิกรรมธรรมชาติ

ภูหลวง 

กังหันลมที่รอ 
การติดตั้งอุปกรณ

เพื่อใชสูบน้ำ 

สนใจแลกเปลี่ยนเคล็ดวิชาไดเลย 
087 374 3281 
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ประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์  

ผูใหญ 

กับชีวิตที่ขับเคลื่อนดวยพลังงาน 
18 พฤศจิกายน 2553 - มกราคม 2554 

หองรับแขก เรื่องและภาพ : อวยพร แตชูตระกูล และฐิตินันท ศรีสถิต 



แมจะลมเหลวจากการทาํธรุกจิหลายอยางตามจงัหวะของชวีติ แตเมือ่ตดัสนิใจ
เริ่มตนชีวิตใหม ดวยการลงหลักปกฐานอยูบนผืนดิน 13 ไร ที่บานโนนแดง 
ต.บุงคลา อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ  

จากไมรู กต็องเรยีนรู โดยมมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โครงการสวนจติรลดา 
และศูนยศึกษาและพัฒนาหวยฮองไคร เปนโรงเรียนชั้นดีที่ประคับประคอง
ใหการเปลี่ยนชีวิตมาเปนเกษตรกรเต็มตัว พรอมกาวเดินไปบนเสนทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เมือ่ถอดรหสัสาํคญัของการใชชวีติวาตอง “ลดรายจาย”  
ลงใหได เกษตรผสมผสานและพลังงานจากชุมชน จึง
กลายเปนหัวใจสําคัญ ที่นําพาใหประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์ 
ประสบความสําเร็จและกลายเปนผูใหญบาน 3 สมัยที่
ควารางวัลจนนับไมถวน 

วันนี้ของชายวัย 53 ป จึงมีแตความสุขที่เกิดจาก
การให โดยเปดบานเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
บานโนนแดง ที่พรอมถายทอดความสําเร็จของชีวิตให  
ผูอื่นไดกาวตาม 

 
พลัง+งาน : เริ่มตนใชชีวิตเปนเกษตรกรไดอยางไร
ผญ.ประสิทธิ์ : หลังจากลมเหลวจากวิกฤตฟองสบูแตก 
ทําใหมีหนี้สินเต็มไปหมด ก็ยายกลับมาอยูที่นี่ ซึ่งเปน
บานของภรรยา กอนจะมาก็เขาไปเรียนภาคฤดูรอนที่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน หลกัสตูรสอนสาํหรบั
ประชาชนทั่วไป รอยแปดพันวิชา 

ผมเรียนเรื่องการทําเกษตร เพราะตั้งแตเกิดมาจน
อายุ 41 แลวตอนนั้นยังไมรูวาวิธีการปลูกพืชทํายังไง 
ก็ไดองคความรูในการทําเกษตรทุกเรื่อง ตั้งแตการ
บํารุงดิน จนถึงการขยายพันธุ 

ตอนแรกก็ทําการเกษตรเหมือนชาวบานทั่วไป คือ
ใชสารเคมี ปลูกกุหลาบ ซึ่งใครๆ ก็รูวาปลูกกุหลาบนี่
ตองฉีดยาวันเวนวัน แตสุดทายก็ทนกับสารเคมีไมไหว 
เพราะตองฉีดยาเยอะ น้ำก็ไมมี ตองตอน้ำมาไกลมาก 
สุขภาพเราก็ไมดี 

มีชวงหนึ่งที่กุหลาบขายดีมากๆ เราก็เกิดความอยาก
รวยใหมากกวานี้ ไปเชาที่หลังน้ำตกธารทิพยเพื่อปลูก
กุหลาบ กูเงินจาก ธกส. มา แตสุดทายก็ไมไดขายเลย 
เพราะโดนน้ำปาถลม ก็กลายเปนลูกคาพักหนี้ เปน
ลูกคาชั้นเลวเลย 

พลัง+งาน : แลวเปลี่ยนมาเปนการทําเกษตรผสม
ผสานไดอยางไร 
ผญ.ประสิทธิ์ : พอเขามาเปนผูใหญบานป 2545 ชวงนัน้
ก็มีเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเขามา ก็มีโอกาสไปดูงาน
กับสวนราชการ เชน ไปกับ ธกส. อบรมเรื่องการทําปุย 
ที่สําคัญก็คือไดไปดูงานโครงการพระราชดําริของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทีว่งัสวนจติรลดา หวยทราย 
จ.เพชรบุรี แมกระทั่งที่หวยฮองไคร จ.เชียงใหม แลวก็
ไปดูโครงการหลวงหนองหอย ซึ่งปลูกพืชผักโดยไมใช
สารเคมี เอะ...พระองคสอนชาวเขาแบบนี้ เราก็นาจะทํา
ตามได ก็เลิกใชสารเคมีทุกชนิด 

แลวกเ็กดิแนวคดิตามมาเมือ่ไมใชสารเคม ีเชน มดแดง 
มันก็เกิดขึ้นมา แลวไขมดแดงกิโลกรัมละ 200 บาทนะ 
เราก็เลี้ยง ในหนาแลงก็ใหน้ำ ปกติก็ใหเศษอาหารพวก
กระดูกปลา ก็เกิดรายไดจากสวนนี้นิด สวนโนนหนอย 
ปหนึ่งก็สามารถที่จะมีเงินเหลือเก็บ 

อยางหมูเนี่ย ปหนึ่งก็ได 6-7 หมื่นบาท ลูกหมูคอก
เดียวออกมา 11 ตัว ขายตัวละ 3 พันบาท นี่ก็เลี้ยงแค 
2 แม แลวเราก็จะไมทําลายตนทุน คือแมหมู แตเราจะ
เอาแตดอกเบี้ยมาใช คือลูกหมู 

 
พลัง+งาน : แสดงวาเริ่มฟนชีวิตไดจากการทําตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ผญ.ประสิทธิ์ : ใชครับ ผมเริ่มจากความคิดวา มนุษย
เราทุกวันตองใชจาย ก็ตองทําแบบที่พระเจาอยูหัวบอก
คือ เรากินอะไรก็ตองปลูกอันนั้น เราปลูกอะไรเราก็ตอง
กินที่เราปลูก ชอบอะไรก็เอามาปลูก เหลือแลวคอยนํา
ออกไปขาย ก็คอยๆ เริ่มจากตรงนั้น กินปลาก็ตองเลี้ยง
ปลา กินกบก็ตองเลี้ยงกบ แมกระทั่งหมูก็เลี้ยง หาน ไก
งวง กระตาย...เลิกปลูกกุหลาบไปเลย เพราะใชสารเคมี
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เยอะมาก แลวมาทําตามแนวทางที่พระเจาอยูหัวสอน 
 
พลัง+งาน : ตอนแรกทีล่งมอืทาํ ปฏกิรยิาจากเพือ่นรวม
หมูบานเปนอยางไรบาง 
ผญ.ประสิทธิ์ : แนนอน ใหมๆ เพื่อนบานก็วาเราบา 
ไมรูทําอะไรเต็มไปหมดเลย (หัวเราะ) 

เราทําเพราะมองที่ปรัชญาที่พระองคทานพูดวาตอง
สรางเสาเข็ม สรางบานตองทําฐานรากใหแข็งแรงดีกอน 
อยายึดติดกับตํารา แลวถาจะทําอะไรเกินเลยไปบาง แต
ถาเปนความสุขก็ใหทํา อยาคิดวาเศรษฐกิจพอเพียงนํา
ไปใชกับระบบทุนนิยมไมได...ใชได 

คนที่ไมรูก็คิดวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องสําหรับ
คนจน แตจรงิๆ แลวไมใช มนัเปนปรชัญา เปนนามธรรม
ทีเ่อาไปใชกบัทกุเรือ่งได แตสวนใหญทีเ่ราเหน็กจ็ะเอามา
ใหเกษตรกรใช จริงๆ มันใชกับทุกอาชีพได นั่นคือ 
ความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง 
ไมรูกต็องแสวงหาความรู สดุทายกต็องมคีณุธรรม เพราะ
สังคมไทยเปนสังคมพุทธ ตองมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
เปนไปไดยังไงที่คนในชุมชนไมรูจักกัน มันชักจะเปน
เหมอืนสงัคมกรงุเทพฯ มนัตองกลบัมาเอือ้เฟอแบงปนกนั 

 
พลัง+งาน : จากเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาเชื่อมโยงกับ
พลังงานไดอยางไร 
ผญ.ประสิทธิ์ : เรือ่งพลงังานนี ่จรงิๆ สมยักอนคนไมเคย
คิด ใชแตน้ำมันที่มาจากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลกัน 
แตสําหรับผมไมใช ผมปลูกสบูดําตั้งแตตอนที่ผมเปน
ผูใหญบานใหมๆ เพราะเจอวิกฤตแลวเห็นวาทุกอยาง 
ขบัเคลือ่นดวยพลงังานทัง้นัน้ ตืน่มากต็องใชพลงังานแลว 

จากสบูดําก็มาทําถังหมักแกสชีวภาพ 200 ลิตร 

อาจารยจากมหาวิทยาลัยเกษตรกําแพงแสนมาชวยสอน
ให แตอนันีย้งัไมเหมาะกบัชมุชนเทาไหร เพราะการจะเอา
เขาชุมชนไดตองตนทุนต่ำ ชาวบานจัดการกันเองได 
เพราะถาเปนพลังงานอะไรก็ตามที่มีตนทุนสูง อยางเกง
ชาวบานกจ็ะรอรบัอยางเดยีว ไมพฒันาตอยอด ไมเหมอืน
กับเตาแกสพลังงานแกลบ 

จากเตาตนแบบของ ดร.พิทักษ สุวรรณกูฎ เอามา
พัฒนารูปแบบใหม ตราบใดที่เราคิดวาถาเราทําแลว
ชุมชนมีเครื่องไมเครื่องมือไมกี่ชิ้น แคตูออก ตัวตัดเหล็ก 
ก็จะชวยลดตนทุนลงได 

จากกอนเตาแกสพลังงานแกลบมีราคาตั้ง 4,000-
5,000 บาท ก็ลดลงมา อยางเตาแกสคูเหลือ 2,200 
บาท เตาแกสหัวเดียวก็เหลอื 1,200 บาท แลวถาเปน
รปูแบบคลายเตาแกสปกนกิกจ็ะเหลอืแค 600 บาท ดงันัน้
เราก็จะพัฒนารูปแบบดวย  

 
พลัง+งาน : ในหมูบานนี้ นิยมใชเตาแกสพลังงาน
แกลบกันมากนอยแคไหน 
ผญ.ประสิทธิ์ : ทกุครวัเรอืนจะใชเตาแกสพลงังานแกลบ 
บานผมก็ใช เพราะไมตองเตรียมพรอม ไมตองหมักตอง
ดอง แลวเปนการจัดการชุมชนทั้งระบบ นั่นคือชุมชน
ของเราปลูกขาว และมีโรงสีขาวเปนของตัวเอง นําแกลบ
มาทําปุยบาง เอามาใสเตาแกสพลังงานแกลบบาง แลว
ไดขีเ้ถากเ็อามาอดัแทง โดยใชเครือ่งมอืราคาแค 80 บาท 

สมัยกอนคนเรียกเครื่องมือนี้วาชุดตําหมากผูใหญ
ประสทิธิ ์เพราะยงัไมมแีบบนี ้มนัมแีตชดุอดัแทงทีม่รีาคา
เปนแสน ผมกเ็อะ...ถาตองลงทนุเปนแสนแลวเมือ่ไหรจะ
ขายถานจนไดทุนคืนละ ก็เลยเอารูปแบบนี้ไปโชวที่
เมืองทองธานีแทน มีคนมาดูเต็มเลย 

โดยเอาไปใหด ู3 อยางคอื พลงังานจากมลูสตัวอดัแทง 
พลงังานจากขีเ้ลือ่ย และพลงังานจากเศษถานอดัแทง แลว
เมื่อใชพลังงานจากเชื้อเพลิงเหลานี้เสร็จก็จะเหลือขี้เถา 
ก็เอาไปใหแมบานทําน้ำดาง เพื่อผสมเปนน้ำยาลางจาน
ยาสระผม ไมมีการทิ้ง           

แลวจะใหชมุชนขบัเคลือ่นไดตองชีใ้หเหน็วา คาใชจาย
ระหวางแกสกับแกลบ มันดียังไง ลดตนทุนไดยังไง ใน

“เราอยากใหชุมชนเขามาเรียนรู 
  แลวเอาไปสอนตอกัน อยากให 
  เอาไปตอยอดพัฒนากัน” 
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หมูบานของเรามีแกลบขายถุงละ 5 บาท เดือนหนึ่งใช
แค 4 ถงุเทานัน้ แกลบถงุหนึง่จะใชได 8-9 ชัว่โมง จรงิๆ 
คนในชุมชนชนบทเนี่ย นึ่งขาวไมถึงครั่งชั่วโมงก็สุกแลว 
แลวเตานี้ก็ยังชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
อีกดวย  ปจจุบันที่นี่คือในหมูบานยังมีการผลิตเตาแกส
พลังงานแกลบเพื่อจําหนายไปทั่วประเทศดวย ก็มีคนสั่ง
เขามาเยอะ และแมวาสั่งซื้อเขามา เราก็ยังใจดีที่จะสอน
ใหดวยวาอยาไปซื้อนะ ใหลองเอาไปทําเปนตนแบบเพื่อ
ผลิตไดเองในชุมชน ก็ถายทอดกันไป จะไดชวยชาติดวย 
มันจะไดขยายกันไป  

สอบถามไดตลอดเวลา หรือจะขอขอมูลมา เราก็สงไปให 
เคยมีคนมาจากกรุงเทพฯ หรือมาจากชลบุรีก็มี มาขอให
สอนอาชีพเหลานี้ เราก็สอนใหหมดเลย สอนใหฟรีดวย 
แลวพอถึงปใหม คนพวกนี้ก็สงบัตรอวยพรมาให นี่คือ
ความสุขของเรา 

ซึ่งเราก็คิดวาเราไมนาจะมีวันนี้ไดเลยนะ แค ม.3 
เรายังไมจบเลย จริงๆ รางวัลที่ไดรับก็นาจะพอแลว เรา
ไมไดตองการเพิ่มเทาไหร แตที่เราตองการคือคนที่มา
ศึกษาดูงานแลวเอาไปทําตามอยางจริงจัง 

คนทีม่าเรยีนรูทีน่ี ่ผมกจ็ะตอนรบัแบบนี ้บางคนถาม
วางบประมาณมาจากไหน ผมกบ็อกวาไมตองหวงผมเลย 
เพราะวา ณ วันนี้เราไดเปนวิทยากร สวนราชการตางๆ 
เชญิใหไปพดูทีโ่นนทีน่ี ่กม็เีงนิคาเดนิทาง คาเปนวทิยากร
ให ผมก็เอามาใชเวลามีคนมาศึกษาดูงานที่ศูนยฯ แหง
นี้ เพราะผมรูสึกวามันไมใชเงินของเรา ก็นาจะเอาไปใช
สําหรับดูแลคนในหมูบานที่ทําความดี สิ้นปก็มีเงินมอบ
ให เอาไวจดังานวนัเดก็ วนัผูสงูอาย ุเราทาํอาหารเลีย้งให 
คนในหมูบานก็มีความสุขดวยนะ 

ชุมชนนี้เลยเปนชุมชนที่ดี และไดรับรางวัลหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงแบบมั่งมีศรีสุข นั่นคือระดับสูงสุด 
คุณภาพชีวิตของคนในหมู 13 ก็ดีขึ้น  

“เศรษฐกิจพอเพียง มันเปนปรัชญา นั่นคือ ความพอประมาณ มีเหตุมีผล  
 มีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง ไมรูก็ตองแสวงหาความรู สุดทายก็ตองมีคุณธรรม  
 เพราะสังคมไทยเปนสังคมพุทธ ตองมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน” 

พลัง+งาน : เพราะเหตใุดจงึไมกลวัวาคนอืน่เอาไปทาํตาม 
ผญ.ประสิทธิ์ : เราอยากใหชมุชนเขามาเรยีนรูแลวเอาไป
สอนตอกนั อยากใหเอาไปตอยอดพฒันากนั จะไดมรีปูแบบ 
นวัตกรรมที่หลากหลาย เราไมเคยคิดวาเราเกงที่สุด คน
อืน่อาจจะมไีอเดยีทีค่นในชมุชนออกแบบมาใหมๆ  ถามนั
ชวยประเทศชาติได เงินมันไมไดสําคัญอะไรสําหรับผม
และ ดร.พิทักษอยูแลว ดังนั้นเรื่องลิขสิทธิ์ไมมี เรายินดี
ถายทอดสูกันดีกวา 

ณ วันนี้เราเคยเอาไปใหดูกันถึงจันทบุรี ลําพูน นาน 
และศรสีะเกษ แลวเรากย็งัมองวาการขยายผลใหไปถงึคน 
60 ลานคน มันไปไดยาก อยากใหมันไปไดเร็วๆ ก็มี
หนวยทหารที่เพชรบูรณเขามาอบรมที่นี่เพื่อเอาไปชวย
ขยายผลใหคนที่อยูในชุมชนที่อยูไกลมากๆ 

อยางนอยๆ ประเทศไทยก็ปลูกขาว เราจะไปอางวา
ไมมีแกลบ หรือไมมีโรงสีไมได ผมก็จะถามวาแลวเงิน
เอสเอ็มแอลทานเอาไปซื้ออะไร ที่นี่จะมีโรงสีขาว มีโรง
ผลิตปุยอัดเม็ด มีโรงผลิตเตาแกส มีโรงทําอิฐประสาน 
นั่นคือเราจะดูปจจัยสี่ทั้งหมด เราพยายามทําใหเปน
หมูบานตนแบบ 

 
พลัง+งาน : ชีวิตทุกวันนี้มีความสุขหรือไม
ผญ.ประสิทธิ์ : ปจจบุนัอาย ุ53  ป ผมเพิง่มารูวาการให

เปนความสุขที่แทจริง ไมใชการรับครับ เราเคยรับเงิน
รับทองหรือรับของจากใคร พอของตรงนั้นหมดไปก็
อยากไดใหม 

แตสิ่งที่ผมใหทุกวันนี้ ไปที่ไหน หรือแมกระทั่งอยูที่นี่
ยงัไดกนิอาหารทะเลเลยครบั คนมาจาก 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใตก็มา เอาอาหารทะเลมาให เอาน้ำบูดูที่เรากินไม
เปนมาฝาก (หวัเราะ) ยงัเกบ็อยูเลย เราไมรูวาเอาไปทาํ
ยงัไง เอาสะตอมาให ทางเพชรบรุกีเ็อาอาหารทะเลมาให 

เรายงัคงถายทอดสิง่ทีเ่รารูใหทัง้หมด สงสยักโ็ทรมา 

21พฤศจิกายน 2553 - มกราคม 2554 



22 พฤศจิกายน 2553 - มกราคม 2554 

พลังงานน่ารู้  เรือ่ง : เดชรตั สขุกำเนดิ email : tonklagroup@yahoo.com 
 

เพียงแต่ไม่เคยมีใครทำการศึกษาให้ลึกซึ้งว่า ผลกระทบของ
พลังงานหมุนเวียนที่มีต่อค่าไฟฟ้านั้นเป็นเท่าไรกันแน่ แล้วที่ว่า
ประชาชนไม่เต็มใจที่จะจ่ายนั้นจริงหรือไม่ 

ผมเหน็วา่นีค่อื ปมสำคญัทีค่วรมกีารศกึษาใหก้ระจา่งแจง้ เพือ่จะได้
กำหนดนโยบายและวางแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าได้สอดคล้องกับความ
เป็นจริง โชคดีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็เห็นความสำคัญ
ของประเด็นนี้ จึงสนับสนุนให้ผมทำการศึกษาในครั้งนี้ 

และผมกำลังจะนำเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษามาเล่าให้ท่าน  
ผู้อ่านได้รับทราบ 

 
แนวทางการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการสำรวจความยินดีที่จะจ่ายของผู้บริโภค 

เพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยทำการ
สอบถามผู้บริโภคจำนวน 1,900 ตัวอย่าง และทำการสำรวจ 2 ครั้ง 
กระจายไปตามภาคตา่งๆ ของประเทศไทย ไดแ้ก ่กรงุเทพและปรมิณฑล 
ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) และภาคใต้ (จังหวัด
นครศรีธรรมราช) 

การสำรวจครั้งแรกดำเนินการในช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2552 

 คำกล่าว 2 ข้อนี้มักถูกใช้เป็น  

ข้ออ้างสำหรับการ “ลังเล” ที่จะ

พัฒนาพลังงานหมุนเวียนใน

ประเทศไทย 

 ยิง่ไปกวา่นัน้ คำกลา่วนีก้ย็งัถกูใช้

เปน็ขอ้อา้งสำคญัในการสรา้งโรงไฟฟา้

ถ่านหินและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  

อีกด้วย 

แถมประชาชนยงัยนิดจีา่ย (ขอบอก) 

พลงังานหมนุเวยีน : ไมแ่พงอยา่งทีค่ดิ 

“พลังงานหมุนเวียน 
มีราคาแพง” 

“แล้วประชาชนจะ
ยินดีจ่ายหรือ?” 
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ถึง15 มกราคม 2553 ส่วนการสำรวจครั้งที่สองดำเนินการ
ในช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ถึง 5 มิถุนายน 2553 

 
การสำรวจครั้งแรก: ประชาชนเริ่มรับรู้และ

ปรับทัศนคติ 
เนื่องจากการสำรวจครั้งแรกดำเนินการก่อนที่จะมีการ

จัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า หรือ พีดีพี 2010 
การสำรวจครั้งแรกจึงถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการวางแผนพัฒนา
กำลังการผลิตไฟฟ้า 

ผลการสำรวจพบว่า แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ค่าไฟฟ้า
สมเหตสุมผล และความมัน่คงจะยงัคงเปน็ปจัจยัทีส่ำคญัที่สุด 
ร้อยละ 27 และร้อยละ 26 ตามลำดับ 

แตป่ระชาชนกลุม่ตวัอยา่งถงึรอ้ยละ 18 เหน็วา่ การวางแผน
พฒันากำลงัการผลติไฟฟา้ควรใหค้วามสำคญักบัการแกป้ญัหา
ภาวะโลกร้อนเป็นลำดับแรก 

และประชาชนอีกร้อยละ 15 เห็นว่า การเพิ่มการจ้าง
งานในประเทศควรเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการจัดทำ
แผนพีดีพี 

ส่วนอีกร้อยละ 14 ให้ความสำคัญกับการลดภาระ
การนำเข้าเชื้อเพลิงและการลดความขัดแย้งเป็นลำดับแรก 

ผลการสำรวจข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ประชาชนเริ่มปรับ
เปลี่ยนทัศนคติในการวางแผนไฟฟ้า และประชาชน
เกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมด (ร้อยละ 47) เริ่มให้ความ
สำคัญกับปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากค่าไฟฟ้าราคา
ถูกและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่ภาครัฐเคยเชื่อ
กันในอดีต 

เมื่อสอบถามถึงการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนพบว่า 

ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ความสนับสนุนพลังงานจาก
แสงอาทิตย์มากที่สุดร้อยละ 77.2 รองลงมาคือ ก๊าซชีวภาพ
ให้การสนับสนุนร้อยละ 64.1 และพลังงานชีวมวลร้อยละ 
59 ตามลำดับ 

และเมือ่ใหเ้ลอืกพลงังานทีน่า่สนบัสนนุมากทีส่ดุ ปรากฏ
วา่ พลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดร้อยละ 
50 

เมื่อสอบถามถึงความยินดีที่จะจ่ายของผู้บริโภคพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 35.5 เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะจ่าย
เงินเพิ่มเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 32.5 ยังไม่แน่ใจ และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
32 คิดว่า ไม่ยินดีที่จะจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุน
พลังงานหมุนเวียน 

ประชาชนที่ยินดีจ่ายเพื่อสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน 
ยินดีจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 โดยให้เหตุผล
ว่า พลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาโลกร้อน ร้อยละ 83.8 
รองลงมาคือ ลดการนำเข้าร้อยละ 69.5 ลดปัญหามลพิษ
ร้อยละ 67.6 ตามลำดับ 

และเมือ่ใหเ้ลอืกเหตผุลทีส่ำคญัทีส่ดุเพยีงขอ้เดยีว กลุม่
ตวัอยา่งใหเ้หตผุลเรือ่งลดปญัหาโลกรอ้นสำคญัทีส่ดุรอ้ยละ 31 

ข้อค้นพบนี้เป็นเครื่องตอกย้ำถึงความสำเร็จของ
การรณรงค์เรื่อง ภาวะโลกร้อนในสังคมไทยได้เป็น
อย่างด ี

ส่วนสาเหตุสำคัญที่ไม่ยินดีจ่ายและยังลังเลที่จะจ่าย
นั้นเป็นเพราะ กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเกรงว่า การสนับสนุน
พลังงานหมุนเวียนเป็นภาระทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 
และยังไม่แน่ใจว่าภาระที่จะต้องสนับสนุนนั้นเป็น
เท่าไรกันแน ่
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พลังงานหมุนเวียนไม่แพงอย่างที่คิด

เมือ่มผีูบ้รโิภคจำนวนมากยงัไมย่นิดจีา่ย เพราะยงัไมแ่นใ่จ

ว่า ภาระที่จะต้องจ่ายเพื่อสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนเป็น
เท่าไร ผมจึงได้ยกเอาประเด็นภาระการสนับสนุนพลังงาน
หมุนเวียนขึ้นมาสำรวจโดยตรง 

โดยในการสำรวจแบบสอบถามครั้งที่ 2 ผมเริ่มต้นจาก
การคำนวณภาระสนับสนุน ผ่านอัตราค่า Adder ในปัจจุบัน 
คูณด้วยปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของพลังงาน
หมุนเวียนแต่ละประเภท ในปี พ.ศ. 2573 (คิดจากกำลัง
การผลิตติดตั้ง 4,618 เมกะวัตต์ ตามที่ระบุไว้ในแผนพีดีพี 
2010) แล้วนำมาเปรียบเทียบกับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดที่  
จะเกดิขึน้ในป ีพ.ศ.2573 ทัง้ในรปูของภาระทีเ่พิม่ขึน้ตอ่หนว่ย 
คิดเป็นสตางค์ต่อหน่วยไฟฟ้า และในรูปของร้อยละของ  
ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 

ผลการคำนวณปรากฏวา่ พลงังานแสงอาทติยเ์ปน็รปูแบบ
ของพลังงานหมุนเวียนที่มีภาระสนับสนุนสูงที่สุดประมาณ 
3.3 สตางค์/หน่วย รองลงมาคือพลังงานลมและพลังงาน  
ชีวมวล 1.1สตางค์/หน่วยเท่ากัน พลังงานจากขยะ 0.3 
สตางค์/หน่วย พลังงานน้ำขนาดเล็ก 0.1 สตางค์/หน่วย 
และที่น้อยที่สุดคือ ก๊าซชีวภาพ ไม่ถึง 0.05 สตางค์/หน่วย 

เมื่อรวมทั้งหมดพลังงานหมุนเวียนทั้งหกประเภทแล้ว 
หากประเทศไทยของเราจะมีพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 
4,618 เมกะวัตต์ ตามแผนพีดีพี 2010 ผู้บริโภคจะต้องมี
ภาระสนับสนุนทั้งสิ้น 6.0 สตางค์/หน่วย หรือคิดเป็นร้อย
ละ 2 ของค่าไฟฟ้า 

ยิ่งไปกว่านั้น หากประเทศไทยจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานหมนุเวยีนเขา้สูร่ะบบมากขึน้เปน็ 8,521 เมกะวตัต ์
ในปี พ.ศ. 2573 ตามที่ผมในนามมูลนิธินโยบายสุขภาวะ
เสนอ ก็จะมีผลให้ภาระการสนับสนุนเพิ่มขึ้นอีก 11.9 

สตางค์/หน่วย (ในจำนวนนี้ 7.1 สตางค์/หน่วยเป็น
พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีภาระการสนับสนุนสูงที่สุด) หรือ
คิดเป็นประมาณร้อยละ 3.95 ของค่าไฟฟ้า 

จะเหน็ไดว้า่ ภาระการสนบัสนนุพลงังานหมนุเวยีน
ไมไ่ดแ้พงอยา่งทีค่ดิ โดยเทยีบแลว้ภาระการสนบัสนนุ
พลงังานหมนุเวยีนจะมผีลตอ่คา่ไฟฟา้ในระดบัรอ้ยละ 
2 ถึงร้อยละ 4 เท่านั้น 

แต่ผู้บริโภคจะเห็นอย่างเดียวกับผมหรือไม่? และจะยินดี
สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนหรือไม่? เป็นคำถามสำคัญ
สำหรับการสำรวจครั้งที่สอง 

 
การสำรวจครั้งที่ 2: ประชาชนยินดีจ่ายเพื่อ

พลังงานหมุนเวียน 
ผมจึงนำตัวเลขที่ได้ โดยเฉพาะร้อยละของค่าไฟฟ้าที่เพิ่ม

ขึ้น ไปคำนวณให้ผู้บริโภคจำนวน 1,900 ราย ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เห็นทีละราย โดยเทียบกับค่าไฟฟ้าที่เขา
จ่ายอยู่ในปัจจุบัน และถามว่าภาระการสนับสนุนพลังงาน
หมุนเวียนนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ 

ก่อนที่จะสอบถามถึงความเหมาะสมของค่าไฟฟ้าที่รวม
การให้การสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์มากที่สุด
ร้อยละ 86.5 รองลงมา คือ พลังงานจากขยะ ร้อยละ 86.3 
และก๊าซชีวภาพร้อยละ 82.7 ตามลำดับ ส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานชีวมวล มีผู้ให้การสนับสนุนร้อยละ 72.2 

แต่เมื่อคำนวณภาระการสนับสนุนที่จะต้องจ่ายให้
พลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท ตามที่กำหนดไว้ในแผน  
พีดีพี 2010 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เห็นทีละประเภท 
ปรากฏว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจะเปลี่ยน
ไปเล็กน้อย 

กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ก๊าซชีวภาพและพลังงาน

การวางแผนการผลิตไฟฟ้าโดยมองที่ต้นทุนต่ำสุด
เป็นหลักคงเป็นสิ่งที่กำลังล้าสมัยเพราะผู้บริโภคต้องการ

และยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้ได้พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในอัตราที่สมเหตุสมผล
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จากขยะ มีความเหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ 78.8 และ ร้อย
ละ 78.3 ตามลำดับ รองลงมาคือ พลังงานน้ำ และพลังงาน
ลม เหน็วา่ภาระการสนบัสนนุดงักลา่วมคีวามเหมาะสมรอ้ยละ 
70.1 และ 69.2 ตามลำดับ ส่วนภาระการสนับสนุนใน
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล กลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 65.6 และร้อยละ 63.2 ตาม
ลำดับ 

เมื่อรวมภาระการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนทั้ง 6 
ประเภทเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคต้องจ่ายค่าไฟฟ้า
เพิม่ขึน้ 6 สตางค/์หนว่ย หรอืรอ้ยละ 2.0 กลุม่ตวัอยา่งเหน็วา่ 
ภาระค่าไฟฟ้าในการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนทั้ง 6 
ประเภทรวมกัน มีความเหมาะสมมากถึงร้อยละ 73.6 

นั้นแปลว่า ผู้ตอบแบบสอบถามถึงเกือบ 3 ใน 4 
เห็นด้วยกับภาระการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน   
ใหเ้ปน็ไปตามแผนพดีพี ี2010 

และเมื่อสอบถามถึง ภาระการสนับสนุนที่อาจจะต้อง
เพิ่มเติมขึ้น หากมีพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นตาม
ที่มูลนิธินโยบายสุขภาวะเสนอ ปรากฏว่า กลุ่มผู้บริโภคยัง
คงเห็นว่า การสนับสนุนพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและ
พลงังานจากขยะ มคีวามเหมาะสมถงึรอ้ยละ 78.3 และรอ้ยละ 
77.4 ตามลำดบั สำหรบั ชวีมวล และพลงังานแสงอาทติย ์
กลุม่ตวัอยา่งเหน็วา่คา่ไฟฟา้ทีเ่พิม่ขึน้มคีวามเหมาะสมรอ้ยละ 
59.6 และร้อยละ 55.4 ตามลำดับ 

เมื่อรวมภาระการสนับสนุนให้เกิดพลังงานหมุนเวียน 
8,521 เมกะวัตต์ ตามที่มูลนิธินโยบายสุขภาวะเสนอ ซึ่ง  
ผู้บริโภคจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 12 สตางค์/หน่วย หรือ
รอ้ยละ 4 กลุม่ตวัอยา่งเหน็วา่ ภาระคา่ไฟฟา้ในการสนบัสนนุ
พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ยังมีความเหมาะสม
ร้อยละ 57.4 

กลา่วอกีนยัหนึง่ ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมากกวา่
ครึ่งหนึ่ง ยังยินดีสนับสนุนให้มีพลังงานหมุนเวียน 
เพิม่ขึน้มากกวา่ทีร่ะบไุวใ้นแผนพดีพี ี2010 

 

สรุปและหมายเหตุส่งท้าย
 
ผลการสำรวจคงเปน็ตวัชีว้ดัวา่ ผูบ้รโิภคชาวไทยเปลีย่นไป 

(ในทางที่ดี) แล้ว ปัจจุบัน ผู้บริโภคชาวไทยมีความตระหนัก
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นมาก และที่สำคัญที่สุด ผู้บริโภค  
ชาวไทยก็พร้อมยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้การสนับสนุนพลังงาน
หมุนเวียน 

ยิ่งไปกว่านั้น ผมทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่า หากเรา
เกลี่ยระยะเวลาที่พลังงานหมุนเวียนต่างๆ จะจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่
ระบบ (และเราจะต้องเริ่มจ่ายภาระสนับสนุน) ให้เหมาะสม
กว่าที่รัฐบาลกำหนดไว้ในปัจจุบัน เราก็จะสามารถสนับสนุน
พลังงานหมุนเวียนได้มากถึง 7,600 เมกะวัตต์ (ในปี พ.ศ. 
2573) โดยที่ภาระการสนับสนุนยังอยู่ในระดับร้อยละ 2 
หรือประมาณ 6 สตางค์/หน่วยเท่านั้น 

ผลการศกึษาครัง้นีค้งชว่ยชีใ้หภ้าครฐัเหน็วา่ การวางแผน
การผลิตไฟฟ้า โดยมองที่ต้นทุนต่ำสุดเป็นหลักคงเป็นสิ่งที่
กำลังล้าสมัย เพราะผู้บริโภคต้องการและยินดีที่จะจ่ายเพื่อ
ใหไ้ดพ้ลงังานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม ในอตัราทีส่มเหตสุมผล 

อย่างไรก็ดี เราก็ยังคงมีภารกิจที่ต้องทำความเข้าใจกับ  
ผู้บริโภคต่อไป เพราะจากการสำรวจ พบว่า ผู้บริโภคแต่ละ
กลุ่มยังมีทัศนคติที่แตกต่างกันมาก กล่าวคือ ผูบ้รโิภคที่
นครศรธีรรมราชเหน็วา่ภาระการสนบัสนนุพลงังาน
หมนุเวยีนมคีวามเหมาะสมสงูถงึรอ้ยละ 92.6 ใน
ขณะที่ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดยัง
เห็นว่าภาระการสนับสนุนดังกล่าวมีความเหมาะสมเพียง
ร้อยละ 56.2 เท่านั้น 

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่านถามว่า “เป็นไป
ได้หรือไม่ที่เราจะให้การสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนโดยที่
ค่าไฟฟ้าที่เราต้องจ่ายไม่เพิ่มขึ้น” 

คำตอบกค็อื “เปน็ไปไดอ้ยา่งมากเลยครบั ขอเพยีงทา่น
ลดปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ในบา้นของทา่นใหไ้ดร้อ้ยละ 
2 (หรอืรอ้ยละ 4 กย็ิง่ด)ี เทา่นี ้คา่ไฟฟา้ของทา่นก็
จะไมเ่พิม่ขึน้แลว้ครบั” แถมยังสามารถช่วยสนับสนุน
พลังงานหมุนเวียนให้เกิดมากขึ้นในแผ่นดินไทยได้อีกด้วย 

นี่คือ อำนาจที่สำคัญที่สุดของผู้บริโภค ในการรักษา  
สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกใบนี้ครับ 



สยบเบนเทน็ไมป้ิง้ไก.่..

ย้ายไม้ 2 ก้าน แล้วทำให้สัตว์ตัวนี้นอนแผ่ 

[1] เด็กผู้ชายที่เป็นลูกหลานช่างประปา มีนาฬิกา
ที่ทำให้สามารถแปลงร่างเป็นตัวอะไรแปลกๆ 
หลายอยา่ง เพือ่ใหส้ามารถตอ่สูก้บัเอเลีย่นทีจ่ะมา
ทำลายโลกได้ (น้องแดนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษา
อังกฤษหลายคำจากชื่อตัวละครในเรื่องค่ะ-แต่
คณุพอ่คณุแมต่อ้งชว่ยเดก็ๆ หนอ่ยนะคะ ไมอ่ยา่งนัน้
เราจะเสียเงินไปกับเบนเท็นในหลายรูปแบบโดย
ไม่ได้อะไรกลับมาเลย) 

ที่มา:กลเกมไม้ขีดไฟ โดยนายเก้าล้าน 
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แต่วันนี้...เจ้าจอมซนมาแปลกกว่า
ทุกที เอ่ยปากชวนว่า “เราไปซื้อหนังสือ
ทีร่า้นนายอนิทรก์นัเถอะแม ่แดนอยากได้
หนงัสอืนทิานเหมอืนของไผจ่งัเลยครา้บ...” 

พอไปถึงร้าน น้องแดนเลือกหนังสือ
แป๊บเดียว ขอย้ำว่าแป๊บเดียวจริงๆ ก็ได้
หนังสือที่ถูกใจ 

แต่กลับเสียเวลานานมากอยู่ที่มุม
ของเล่นสุดโปรด ซึ่งก็คือ “เบนเท็น” 
(BEN 10)[1] นั่นเอง 

น้องแดนยืนลูบๆ คลำกล่องโน้น
กล่องนี้อยู่นานมาก และหันมาถามแม่
ว่า “แดนซื้อได้ไหมคร้าบ” คุณแม่ก็ต้อง
จำใจอนุญาต เพราะถ้าตอบว่า “ไม่ได้” 
น้องแดนก็จะตาขวาง ตาแดง และตาม
ด้วยน้ำตาย้อย 

แต่มองไปทั้งหมดในร้านแล้วก็ไม่มี
ของเล่นอื่นใดจะมาทดแทนจินตนาการ
ที่ได้เป็นเจ้าของ “เจ้าเบน” ได้ ก็เพราะ
ที่นี่เป็นร้านหนังสือนี่คะ คุณแม่เลยจำใจ
ต้องอนุญาตโดยดี 

กลบัมาถงึบา้นพอเปดิกลอ่งแลว้คณุแม่
กอ็ยากทำตาแดงเหมอืนกนั กเ็จา้ “เบน” 
หน่ะสิ แค่ตุ๊กตาพลาสติกตัวแข็งทื่อสูง
ประมาณ 3 นิ้ว ไม่มีอะไรพิเศษนอกจาก 
“แพง” อย่างเดียว 

นั่งคิดอยู่หลายวัน ว่าจะทำอย่างไร
ไมใ่หเ้กดิเหตกุารณซ์ำ้ซาก “ไดไ้มคุ่ม้เสยี” 
อย่างที่ผ่านมา 

ในที่สุด ก็เกิดไอเดียบรรเจิด เมื่อ
หันไปเห็น “ตะเกียบ” ในครัว 

วันหยุด พอมีเวลาก็แวะไปตลาดสด 
เพื่อหาซื้อ “ตะเกียบ” เดินถามอยู่หลาย
ร้าน เจอแต่ “ตะเกียบใช้แล้วทิ้ง” ไม่ยัก
กะมี “ตะเกียบไม้รียูส” เหลือบไปเห็น
ไม้แบนๆ แต่ขนาดใกล้เคียงกัน คิดว่า
น่าจะแทนกันได้ นับดูแล้วมี 35 อัน 
ราคา 5 บาทเองค่ะ ตอนแรกก็ยังสงสัย
อยู่ว่า เขาทำมาขายใครนะ พอสังเกต
เห็นรอยผ่า ก็เดาได้ว่าเป็น “ไม้ปิ้งไก่” 
นั่นเอง 

กลับถึงบ้าน คุณแม่ไม่รอช้าเพราะ
เด็กๆ นั่งมองงงๆ ว่าแม่มาไม้ไหนนี่ 

ฉันก็เริ่มงัดกลยุทธ์ในอดีตขึ้นมา 
“แต่น แตน แต้น…” ไม่ว่าจะเป็นเกม 
“สร้างภาพจากไม้” “คอกหมูไม่ขยับ” 
(ผลดักนัหยบิ ใครทำไมข้ยบั ตอ้งเปลีย่น
คนหยิบ) “หมากตะเกียบ” (โยนรับ
มะนาวและหยบิไมก้อ่นมะนาวหลน่) ฯลฯ 

ความสงบ (จากเสียงดุของแม่) 
กลับมาพร้อมเสียงหัวเราะของลูกเลยค่ะ 
แถมลูกยังได้ฝึกกล้ามเนื้อมือและตา  

อีกด้วย 
หลังจากบริหารกล้ามเนื้อแล้ว ก็มา

ลับสมองประลองปัญญากันหน่อย กับ
กลเกมย้ายไม้ปิ้งไก่ (ไม้ขีดไฟ) ลองดู
ตัวอย่างในภาพนะคะ ปรากฏว่าได้ผล
เกินคาด เบนเท็น ก็เบนเท็น เถอะ   
“ตกกระป๋อง”ไปซะแล้ว เพราะน้องแดน
หยิบไม้ปิ้งไก่มาเล่นบ่อยมาก ส่วนเจ้า
เบนไม่รู้เก็บไว้ตรงลังไหนแล้ว นี่ยังไม่
นับราคาที่ถูกกว่ากันเกือบ 10 เท่าอีก
นะคะ หากใครสามารถหาตะเกียบรียูส
ได ้กส็ามารถนำมาเลน่เกม “คบีปงิปอง” 
ได้อีก เห็นไหมคะว่า ความสนุกและ
ความรู้ไม่ได้แพงอย่างที่คิด ขนาดไม้ปิ้ง
ไก่ยังสยบเบนเท็นซะอยู่หมัด 

 

เรื่อง : รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด  email : tiffunnies@hotmail.com 

หลังจากส่งลูกสาวที่บ้านคุณครู เพื่อไปเรียนเสริมทักษะความคล่องแคล่วของร่างกายในตอนเย็น
เมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งปกติฉันก็จะต้องนั่งคอยประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าเขาจะเรียนเสร็จ เพื่อรอรับกลับบ้าน

พร้อมกันกับน้องชายวัยกระเตาะ ที่จะวาดภาพระบายสีหรือไม่ก็ป่วนแม่ตลอดการรอคอย



กังหันลมในแปลงผัก

เพราะรู้ดีว่า ค่าไฟฟ้าคือต้นทุนหลักของแปลงผักไร้ดินขนาดใหญ่ของไร่ภูเรือวโนทยาน  
หรือที่รู้จักกันในชื่อ ชาโต้ เดอเลย แห่งตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

กังหันลมจึงถูกเลือกให้เป็นทางออก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการปลูกผัก 

ณไร่ภูเรือวโนทยาน
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แมจ้ะเปน็หนึง่ในธรุกจิของเครอืบรษิทัยกัษใ์หญ ่“อติาเลยีน
ไทย” แต่แปลงผักไร้ดินขนาดใหญ่ที่ตั้งบนยอดเขาสูงของไร่
ภูเรือวโนทยานแห่งนี้ ก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดให้ได้ ไม่ต่าง
อะไรกับการทำธุรกิจประเภทอื่น 

กังหันลม คือหนทางหนึ่งที่ผู้บริหารของไร่แห่งนี้เล็งเห็น
ว่า น่าจะเป็น “โอกาส” เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายหลักกว่า 50 
เปอรเ์ซน็ตข์องแปลงผกัแหง่นี ้นัน่คอื คา่ไฟฟา้จากการสบูนำ้
เพื่อรดผักที่ปลูกเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นภาระที่
หนักหนาสาหัสถึงเดือนละ 4-5 แสนบาท 

อนนัต ์สทุธ ิชา่งไฟฟา้ และเพือ่นรว่มงานทีเ่ปน็ชา่งกอ่สรา้ง 
รวม 3 คน จึงได้รับมอบหมายให้มุ่งหน้าไปเรียนรู้และฝึก
อบรมการทำกังหันลมกับอาจารย์บรรจง ขยันกิจ ถึง 
จ.ชลบุรี 

ระยะเวลา 3 วัน บวกกับพื้นฐานความรู้ที่มีด้านช่าง 
ทำใหก้งัหนัลมตวัแรกถกูประดษิฐข์ึน้จากฝมีอืและนำมาตดิตัง้
ไว้บนทำเลที่เหมาะสมของยอดเขาใกล้กับแปลงผัก 

6 ตุลาคม 2551 ไร่ภูเรือวโนทยานก็ได้สัมผัสกับการ
ทำงานของกังหันลมเป็นครั้งแรก 

แต่ผลการทำงานของกังหันลมก็ไม่เป็นเช่นที่คาดหวัง... 
เพราะถึงแม้ไม่ใช่กลไกที่ซับซ้อนหรือยุ่งยากในสายตา

ของช่างอนันต์ แต่หลังจากนำมาใช้งานจริงก็กลับสร้างความ
หนักใจ เมื่อพบว่าใบพัดสั่นจนต้องใช้เวลาแก้ไขยาวนานถึง 
3 เดือน 

“จริงๆ ก็ไม่ถึงกับยากอะไร แต่หนักใจเรื่องการทำใบพัด
ให้สมดุลกัน เพราะต้องเหลาจากไม้สน แล้วเราไม่มีความ
ชำนาญด้านงานไม้” ช่างอนันต์เล่าย้อนให้ฟังถึงการติดตั้ง
กังหันลมตัวแรกของไร่ภูเรือวโนทยาน 

หลังจากปรับความสมดุลของใบพัดใหม่จนแล้วเสร็จ 
แสงสว่างแรกจากสายลมก็แปรเปลี่ยนเป็นกำลังใจ เมื่อ
หลอดตะเกียบที่ติดตั้งไว้บริเวณสำนักงานใช้การได้ดี 

การรุกคืบถึงกังหันลมตัวที่ 2 และ 3 จึงตามมา เพื่อให้
บรรลุถึงเป้าหมายแรก นั่นคือ ใช้กังหันลมเป็นพลังงาน

การลงทุนสีเขียวเรื่องและภาพ : คู่หูสี่ขา 



อนันต์ สุทธิ  
ช่างไฟฟ้า ลงมือสร้าง
กังหันลมทั้ง 3 ตัว 

แปลงผักไม่ใช้ดินที่กำลังงอกงาม 
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ทดแทน เพื่อลดค่าไฟฟ้าใช้ในการสูบน้ำปลูกผักระบบ
ไฮโดรโพนกิส ์ซึง่มพีืน้ทีป่ลกู 12,240 ตน้ หรอืพืน้ทีโ่รงเรอืน 
1,365 ตารางเมตร 

และการผลิตกังหันลม แบบแนวนอนก็ไม่ใช่เรื่องสลับ  
ซบัซอ้นอกีตอ่ไป โดยกงัหนัลมตวัที ่2 และ 3 ถกูปรบัเปลีย่น
วสัดทุำใบพดัจากไมส้นสามใบ มาเปน็ไมป้ระดู ่และเพิม่รศัมี
ของใบพัดจาก 150 เซ็นติเมตร มาเป็น 180 เซ็นติเมตร 
แต่ยังคงมีส่วนประกอบหลักอื่นเช่นเดิม 

นั่นคือ ไดนาโมทำเองแบบรอบต่ำ ประกอบด้วยแท่ง  
แม่เหล็กถาวรแรงสูงติดบนแป้นหมุน โดยขณะหมุนแนวขั้ว
เหนือใต้ของสนามแม่เหล็ก จะหมุนตัดกับขดลวดทองแดง  
ซึ่งอยู่กับที่ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสลับเข้าสู่ไดโอด (Diode) 
เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่จำนวน 5 ตัว   
แกนหมุนของใบพัดก็ดัดแปลงจากดุมล้อรถยนต์เก่า ใช้ลม
แรงเฉลี่ย 3 เมตรต่อวินาที ความสูงของเสา 12 เมตร และ 
11.80 เมตร ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 2,500 วัตต์ 

อย่างไรก็ตาม แม้กังหันลมทั้ง 3 ตัวจะผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้ แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องกระแสลมที่พัดไม่สม่ำเสมอ ทำให้
กระแสไฟฟ้าที่ได้ ไม่เพียงพอสำหรับการสูบน้ำเพื่อใช้ใน
แปลงผักอย่างต่อเนื่องตามที่ต้องการ 

“สบูนำ้ไดแ้คช่ัว่โมงเดยีว เพราะลมไมแ่รงพอ” ชา่งอนนัต์

บอกเล่าถึงผลการทำงานของกังหันลมทั้ง 3 ตัว ซึ่งในที่สุด
ต้องเปลี่ยนเป้าหมายการใช้งานของกังหันลม โดยปรับลดให้
เหลือเพียงแค่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้แสงสว่างสำหรับหลอด
ตะเกียบ 4-5 ดวง สลับกับการชาร์จแบตเตอรี่ของระบบ
ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินในบริเวณสำนักงานเท่านั้น 

แม้ความพยายามแสวงหาพลังงานทดแทนจากกังหันลม
ของไรภ่เูรอืวโนทยาน ซึง่ใชเ้งนิลงทนุไปแลว้ 130,000 บาท 
โดยไม่รวมค่าแรง จะจบลงด้วยความล้มเหลวในสายตาของ
ช่างอนันต์และทีมงานที่ร่วมลงมือผลิตกังหันลมทั้ง 3 ตัว 

แต่สำหรับสมชาย ราชสุภา ผู้จัดการฝ่ายผลิตพืชผัก
ประจำไร่ภูเรือวโนทยาน กลับไม่มองเช่นนั้น... 

“ทีเ่ราทำกป็ระสบผลสำเรจ็ระดบัหนึง่นะ แตไ่มถ่งึเปา้หมาย
ที่เราวางเอาไว้ แต่ถ้าใช้สำหรับปลูกผักในแปลงเล็ก ไม่เกิน 
200 ตน้ ระดบัชาวบา้นทำกนัในครอบครวัละก.็..โอเคเลยละ่”   

แสงสว่างจากหลอดตะเกียบที่ติดตั้งอยู่รอบบริเวณ
สำนักงานกลางแปลงผัก จึงกลายเป็นความสำเร็จเล็กๆ ใน
สายตาของผู้ดูแลแปลงผักแห่งนี้ 

ผู้จัดการสมชายบอกว่า การปลูกผักแบบไม่ใช้ดินของ  
ไร่ภูเรือวโนทยาน เรื่องน้ำคือปัจจัยสำคัญ เพราะการ  
เจริญเติบโตของผักที่ปลูก ขึ้นอยู่กับการให้อาหารผ่านราก 
ปุ๋ยจึงถูกผสมอยู่ในน้ำ และต้องอาศัยน้ำไหลผ่านรากของผัก
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แต่ละต้นตลอดเวลา 
เมื่อผักขาดน้ำไม่ได้ในลักษณะเช่นนี้ จึงทำให้เกิดความ

คิดว่า หากสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลม เพื่อใช้
ปั๊มน้ำจากบ่อปุ๋ยขึ้นไปพักไว้ในถังน้ำบนเนินได้ แล้วค่อยๆ 
ปล่อยน้ำผ่านท่อให้ค่อยๆ ไหลลงแปลงผัก จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
ใหเ้ปน็ระบบตลอด 24 ชัว่โมงได.้..คา่ใชจ้า่ยจะลดลงมหาศาล
เพียงใด 

ซึ่งการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินของไร่แห่งนี้ ดำเนินการทั้ง 
2 ระบบ คือไฮโดรโพรนิกส์ (Hydroponics) ที่รากต้องแช่อยู่
ในน้ำที่ไหลผ่านเอื่อยๆ อยู่ตลอดเวลา การปลูกผักแบบนี้
ค่อนข้างแพร่หลาย แต่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะ และใช้น้ำมาก   
มีระยะเวลาการปลูกผัก (ตระกูลสลัด) ยาวนาน 45-60 
วันจึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ทั้งยังใช้ระยะเวลาทำความสะอาด
และพักแปลงก่อนปลูกผักรอบใหม่ 5-7 วัน 

ขณะที่การปลูกผักแบบแอโรโพรนิกส์ (Aeroponics) ซึ่ง
ไร่ภูเรือวโนทยานได้ชื่อว่าปลูกผักประเภทนี้รายใหญ่ที่สุด
ของประเทศไทย โดยรากจะลอยพ้นน้ำ แต่ต้องสเปรย์ปุ๋ย
และน้ำฉีดเข้าสู่หมวกรากโดยตรง แต่ข้อดีก็คือใช้ระยะเวลา
ในการปลูกผัก (ตระกูลสลัด) แค่ 20-25 วันก็เก็บเกี่ยว
ผลผลติได ้ใชน้ำ้และปุย๋นอ้ยกวา่ ใชร้ะยะเวลาทำความสะอาด
และพักแปลง ก่อนปลูกผักรอบใหม่แค่ 2-3 วันเท่านั้น 

เพียงแต่ต้องอาศัยความชำนาญสูงในการดูแลเอาใจใส่อย่าง
ใกล้ชิด เพราะผักจะอ่อนไหวง่ายมากหากดูแลไม่ดีพอ 

เหตุเพราะต้องปลูกผักในระบบอุตสาหกรรม ที่จะปลูก
ผักตามความต้องการของลูกค้าที่สั่งซื้อล่วงหน้า ทำให้ต้อง
ปลูกผักทั้ง 11 ชนิดวนเวียนต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยไม่มีช่วง
ว่างเว้น ทำให้กังหันลมที่สร้างขึ้นไม่สามารถตอบสนองการ
ผลิตในลักษณะเช่นนี้ได้ 

ทั้งนี้เป็นเพราะกระแสลมจะมีต่อเนื่องเฉพาะฤดูหนาว 
แตใ่นฤดรูอ้นหรอืฤดฝูน กระแสลมจะไมส่มำ่เสมอ ซึง่สว่นใหญ่
จะเป็นลมที่พัดแรงจนเกินไป ถึงขั้นกระชากจนหางของ
ใบพัดหลุดออกไปเลย 

ปัจจุบัน ความคิดที่จะพัฒนาศักยภาพการใช้งานของ
กังหันลมทั้ง 3 ตัว ยังคงหยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่เชื่อแน่ว่า   
ความพยายามค้นหาพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนในการ
ปลูกผัก ยังคงต้องเดินหน้าต่อไป...ตราบใดที่ค่าใช้จ่ายหลัก
คิดเป็นมูลค่าเกินครึ่งของแปลงผักจากไร่ภูเรือวโนทยาน   
ยังคงเป็นค่าไฟฟ้า ในราคาหน่วยละเกือบ 4 บาท ซึ่งถือเป็น
ภาระหนักที่ต้องแบกรับเอาไว้เช่นทุกวันนี้ 

 

สมชาย ราชสุภา   
ผู้จัดการฝ่ายผลิตพืชผัก
ประจำไร่ภูเรือวโนทยาน ต้นกล้าที่เพิ่งปลูกลงแปลง 
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กังหันลม 3 ตัวที่ใบพัดยังคงหมุนวน 



ช อ ง ว า ง  
ของ 

แนนอนวา หนารอนจะเปนชวงที่
มีการใชไฟฟาสูงที่สุดของแตละป คือ
เกิดขึ้นในชวงเดือนเมษายนหรือ
พฤษภาคม 

และหากเปรียบเทียบการใชไฟฟา
สูงสุดในแตละเดือน ก็จะเห็นไดวา 
เดอืนทีม่กีารใชไฟฟาสงูสดุ จะใชไฟฟา
มากกวาเดือนที่ใชไฟฟาต่ำสุดอยู
ประมาณ 3,000 เมกะวัตต 

นั่นคือ สิ่งที่เรียกวาชองวางของ
การใชไฟฟา 

 

เราเคยสงสัยกันไหมวา 
นอกจากขอมูลความตองการ
ใชไฟฟาสูงสุดในแตละป ที่ 
ทางรฐับาลจะนาํไปใชในการ
พยากรณความตองการใช
ไฟฟาในอนาคต เพื่อกําหนด 
การกอสรางโรงไฟฟาเพิ่มขึ้น
แลว ในแตละเดือนหรือใน
แตละวัน เรามีความตองการ
ใชไฟฟาอยางไรกันบาง 

กราฟที่ 1 ความตองการใชไฟฟาสูงสุดรายเดือน ป 2551-2553 

การใชไฟฟา 

18,000
ม.ค.

24,009.90

เมกะวัตต

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

18,602.90

18,394.10

22,568.20

22,044.90
21,510.00

ป 2553ป 2552ป 2551
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แลวถาเราลองมาดูการใชไฟฟา
สูงสุดในแตละวันบางละ 

ปกติการใชไฟฟาสูงสุดของวันนั้น 
มักจะเกิดขึ้นในชวงบายของวันจันทร
ถึงศุกร ซึ่งมักเปนชวงที่มีอากาศรอน 

หากดูจากกราฟที่ 2 จะเห็นไดวา 
การใชไฟฟาสูงสุดในแตละวันนั้น มี
ความผันแปรขึ้นๆ ลงๆ อยางมาก 

และจากขอมูลการใชไฟฟาที่เกิด
ขึ้นตั้งแตวันที่ 1 ก.พ. - 7 พ.ค. 
2553 นั้น มีการใชไฟฟาต่ำสุดอยูที่
ประมาณ 17,500 เมกะวัตต และมี
การใชไฟฟาสูงสุดอยูที่ประมาณ 
23,900 เมกะวัตต 

ลองบวกลบคณูหารดแูลวจะพบวา 
มกีารใชไฟฟาตางกนัประมาณ 6,400 
เมกะวัตตเลยทีเดียว 

ดังนั้น คงถึงเวลาแลวที่เรา ใน
ฐานะผูบริโภคไฟฟาจะชวยกันลด
ชองวางของการใชไฟฟาลง จะได
ไมตองกอสรางโรงไฟฟาเพิ่มขึ้น 

เพราะการสรางโรงไฟฟาเพิ่ม
ขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการ
ใชไฟฟาสูงสุดที่เกิดขึ้นเพียงแค  
1 วันตอป เปนเรื่องที่ไมคุมคา 
และไมนาจะเกิดขึ้น 

ศูนยขอมูลขาวสาร กฟผ.   
http://prinfo.egat.co.th 
ศูนยขอมูลขาวสาร กฟผ.   
http://prinfo.egat.co.th/
addbase_save/file/
53010203014/menu1h.pdf 

1 )  
 
2 )  

ที่มากราฟ 

ชองวางของการใชไฟฟาเกิดขึ้นอีก
ครั้ง  

ซึ่งขอมูลนี้เปนเพียงแคชวงหนึ่ง
ของปในฤดูรอน หากเปนในชวงฤดู
หนาวที่มักจะมีการใชไฟฟานอยกวา
หนารอนละ จะเปนเชนไร 

ในความเปนจริงแลว การวางแผน
การกอสรางโรงไฟฟาเพิ่มนั้น เราคง
ไมสามารถสรางโรงไฟฟา เพื่อหวังให
ผลิตกระแสไฟฟารองรับเพียงแคคา
เฉลี่ยของการใชไฟฟาตลอดทั้งป 
เพราะหากไฟฟาดับก็คงจะมีคนที่
เดือดรอนจํานวนมาก 

แตเมื่อลองดูไฟฟาที่ผลิตขึ้นใน
แตละวัน ก็มีทั้งสวนที่ถูกใช และสวนที่
เหลือไมไดใชประโยชนอะไรเลย และ
ตองปลอยทิ้งไปโดยเปลาประโยชน 

1 
ก
.พ

.17,000

กราฟที่ 2  ความตองการใชไฟฟาในแตละวัน ตั้งแตวันที่ 1 ก.พ. 53 – 7 พ.ค. 53 

เมกะวัตต

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

2 
ม
ี.ค

.

2 
เม

.ย
.

2 
พ

.ค
.

294 10 13 16 19 22 25 287 6 12 15 18 21 22 24 279 5 11 14 17 20 23 26 298 5 11 14 17 20 23 268
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ในค่ำคืนที่แทบจะมืดสนิท 
หากแตพราวพรางไปดวยแสง
ประดับวับวอมของหิ่งหอย 
ณ ริมคลองบางกอกนอย 
“วนัส” ชายหนุมผูกําลังจะ
เดินทางไกลไปเรียนตอที่
ประเทศอังกฤษ ไดขอสัญญา
จาก “องัศมุาลนิ” หญงิคนรกั
วาจะรอคอยการกลับมา  
ของตน  

หญิงสาวมีทาทีลังเลใจ มิใชวาไม
รัก แตเพราะไมอยากผูกมัดหัวใจของ
อีกฝายเอาไว ชายหนุมจึงเวาวอนวา 
ตนไมอยากเปนเหมือนหิ่งหอยที่จุด
ตะเกียงโคมรอนเรตามหานางลําพู 
หญิงคนรักที่จมน้ำหายไป 

ริมคลองบางกอกนอยในวันนี้ 
แสงไฟประดิษฐจากบานเรือนและ
ถนนหนทางสองสวางขับไลความมืด
ใหจืดจางลง ไมมีอีกแลว “หิ่งหอย
และตนลาํพ”ู เหลอืเพยีงภาพราํลกึใน
อดีตที่ครั้งหนึ่งเคยเปนแรงบันดาลใจ
ในการสรางฉากสะเทือนอารมณของ
นวนิยายเรื่องคูกรรม 

อันที่จริงหิ่งหอยไมจําเปนตอง
อาศยัเคยีงคูกบัตนลาํพ ูเพราะหิง่หอย
นัน้มทีัง้ชนดิพนัธทุีอ่ยูในดนิ ในนำ้จดื 

และในน้ำกรอย เพราะฉะนั้นมันจึง
เกาะไตอยูตามพืชพรรณหลากหลาย
ชนิด ทั้งที่เปนพืชยืนตนและพืชลมลุก 
เชนตามกอหญาหรือนาขาว 

แลวเหตุอันใดตนลําพูจึงเปนภาพ
จําคลายกับเปนคูกรรมของหิ่งหอย... 

นั่นอาจเปนเพราะชัยภูมิที่ตั้ง
กรุงเทพฯ อยูปลายแมน้ำเจาพระยา 
โดยที่เมื่อครั้งอดีตสองฟากฝงลําน้ำมี
ตนลําพูขึ้นอยูอยางหนาแนน ขณะ
เดียวกันก็มีขอสันนิษฐานวาการที่  
หิ่งหอยชอบเกาะตนลําพู เพราะตน
ลําพูมีใบขนาดเล็ก เวลาที่มันเกาะก็
จะสามารถเห็นแสงซึ่งกันและกันได 

โดยหิ่งหอยจะกะพริบแสงเพื่อหา
คูผสมพันธุ นอกจากนี้ ลําพูยังเปน 
ตนไมที่เหมาะสําหรับใหตัวออนอยู
อาศัย เพราะลักษณะโดยทั่วไปของ
ตนลาํพคูอืจะมรีากแหลมๆ แทงขึน้มา
จากพืน้ดนิ เรยีกวารากอากาศ ดงันัน้
เมื่อน้ำทะเลขึ้น ตัวหนอนของหิ่งหอย
ก็จะสามารถหนีน้ำขึ้นมาอยูในสวนที่
ทวมไมถึง 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันกรุงเทพ
แทบไมมีตนลําพูหลงเหลืออยู 
เนือ่งจากการพฒันาเมอืง ทาํใหมกีาร
ตัดตนลําพูทิ้งเพื่อสรางบานเรือน 

ปลูกตึกสูง กอเขื่อนทําตลิ่งเพื่อ
ปองกันน้ำทวม จนหาที่หยั่งรากให
กับไมชายน้ำแทบไมได บวกกับ
เงือ่นไขปจจยัอกีสารพดัทีท่าํใหนำ้ทะเล 
หนนุสงู ซึง่ตนลาํพเูปนไมทีเ่ตบิโตไดดี
ในบริเวณที่เปนน้ำจืดและน้ำกรอย 
สุดทายจึงลมหายตายจากกันไป เมื่อ
ไมมีแหลงพํานัก หิ่งหอยจึงพลอย
หายไปดวย 

เดี๋ยวนี้หากใครอยากเห็นแสงวับ
วอมของหิ่งหอย โดยเฉพาะคนเมือง
หลวง สวนใหญก็จะนึกถึงอัมพวาที่ยัง
คงบรรยากาศบานสวน มีหิ่งหอยและ
ตนลําพูใหไดเห็น ครั้นพอทัพนัก 
ทองเทีย่วแหกนัไป กเ็กดิธรุกจินาํเทีย่ว
ลองเรือเลาะคลองชมความงามใน
ยามค่ำคืน 

จากเรือนําเที่ยวไมกี่ลํา ไมกี่ปก็
พรวดพราดเพิ่มเปนหลายรอยลํา 
กระทั่งคลองบางสายที่เปนที่นิยมของ
นกัทองเทีย่ว พอตกคำ่กจ็ะแออดัไปดวย 
เรือหางยาวติดเครื่องแลนพรอมกับ
สองแสงไฟวูบวาบกลบแสงวับวอม
จากแมลงตัวเล็กๆ จนแทบสิ้น 

จึงไมนาแปลกใจแมจะเปนเรื่อง
ชวนหดหูก็ตาม ที่เมื่อหลายปกอน
ปรากฏขาววาชาวบานบางสวนตัด

ของ 
คูกรรม 

1 
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ความรําคาญดวยการตัดตนลําพูทิ้ง 
เพราะเดือดรอนกับการสองแสงไฟ
และเสียงดังจากเรือเครื่อง 

แลวถงึแมชาวบานจะไมไดประทวง
กระแสการทองเที่ยวที่บาระห่ำจาก
ภายนอกดวยการตัดตนลําพู แตการ
ที่มีเรือเครื่องปริมาณมากแลนทั้ง
กลางวันกลางคืน ก็มีผลทําใหตลิ่งพัง
และทําใหตนลําพูเสียหายอยูดี 

ไมเพียงแคนั้น ลาสุดยังปรากฏ
งานวจิยัของคนไทยทีช่ีด้วยวา แมแสง
รบกวนเพียงเล็กนอยก็เปนอุปสรรค
ใหญในการผสมพันธุของหิ่งหอย 

งานวิจัยดังกลาวเปนของ   
ดร.อัญชนา ทานเจริญ ภาควิชา
กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งศึกษา
ถึงผลกระทบของแสงตอพฤติกรรม
การผสมพันธุของหิ่งหอยชนิด 
Luciola aquatilis โดยทดลองดวยการ
ใหหิ่งหอยผสมพันธุกันในหองที่มี
ความเขมของแสงในระดับตางๆ ผล
การวจิยัพบวา หิง่หอยทีจ่บัคูผสมพนัธุ
ในหองมดืสนทิ สามารถจบัคูผสมพนัธุ
ไดสําเร็จภายในเวลา 30 นาที แตถา
ในสภาพที่มีแสงสวางมากขึ้นเรื่อยๆ 
ก็พบวาพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี

ของหิ่งหอยกอนผสมพันธุจะนานขึ้น
เชนกัน กระทั่งที่ความเขมแสง 0.3 
ลักซ ปรากฏวาหิ่งหอยตองใชเวลา 
5-7 ชั่วโมงกวาจะผสมพันธุไดสําเร็จ 

โดย ดร.อัญชนาเผยวา หากพูด
กันตามจริงแลว ความเขมแสงขนาด 
0.3 ลักซนั้น ถือเปนแสงที่มีความ
สวางนอยมากเมื่อเทียบกับหลอดไฟ
ที่ใชกันทั่วไป ซึ่งมีความเขมแสง
ประมาณ 320-500 ลักซ 

ดังนั้นแสงไฟจากทองถนน บาน
เรือน หรือแมกระทั่งการนั่งเรือชม 
หิ่งหอย จึงสงผลกระทบตอมันอยาง
แนนอน โดยนอกจากจะทําใหหิ่งหอย
หาคูเจอไดยากแลว เมื่อมาเจอกันก็
ตองใชเวลาในการผสมพนัธทุีย่าวนาน
ขึ้น หรืออาจไมประสบความสําเร็จใน
การผสมพันธุเลยก็เปนได 

ดร.อญัชนาแนะนาํวา นกัทองเทีย่ว
และผูประกอบการธรุกจิทองเทีย่วควร
จะหลีกเลี่ยงการสองแสงไฟไปที่ตน
ลาํพทูีม่หีิง่หอยอาศยัอยู รวมทัง้การใช
ไฟฉายสื่อสารระหวางเรือในขณะที่
ชมหิ่งหอย และหลีกเลี่ยงการใชไฟ  
สีขาวโดยการครอบไฟฉายดวย
กระดาษแกวสีแดง เพื่อลดผลกระทบ
จากมลพิษทางแสงใหนอยลง สวน

บานเรือนก็อาจพลางแสงไฟโดยใช
มานปดที่หนาตาง หรือหาวัสดุมา
ครอบหลอดไฟเพื่อใหแสงไฟตกลง
เฉพาะบริเวณที่ตองการเทานั้น 

บางทีคูกรรมของหิ่งหอยอาจจะ
ไมใชตนลําพู หากแตเปนมนุษยที่
เปนคูเวรคูกรรมของหิ่งหอยนั่นเอง 

...ผลการวิจัยพบวา   
หิง่หอยทีจ่บัคูผสมพนัธุ
ในหองมดืสนทิ สามารถ
จับคูผสมพันธุไดสําเร็จ
ภายในเวลา 30 นาที 
แตถาในสภาพที่มี
ความเขมแสง 0.3 ลกัซ 
ปรากฏวาหิ่งหอยตอง
ใชเวลา 5-7 ชัว่โมงกวา
จะผสมพนัธไุดสาํเรจ็...  

สวทช.,  www.thaipr.net 

HS3UE,  www.212cafe.com/

freewebboard/view.php?user=

koratbike1&id=2336 
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ผกัตบชวาเปน็พชืทีม่กีารนำเขา้มา เพือ่หวงัเปน็ไมป้ระดบั
ในบ้านเรือน แต่มันก็หลุดลอดและแพร่พันธุ์จนกลายเป็น
วัชพืชหลักของแม่น้ำลำคลองในประเทศไทย 

ภาพของผักตบชวาที่หนาแน่นและยึดครองแม่น้ำท่าจีน
จนไม่สามารถใช้สัญจรได้ (แต่เด็กๆ ใช้เตะฟุตบอลได้แทน) 
ยังคงเป็นที่จดจำของผู้คน โดยเฉพาะคนลุ่มน้ำท่าจีน 

ถึงวันนี้ ผักตบชวากำลังจะมีหน้าที่ใหม่ ที่ไม่เป็นที่
รังเกียจของผู้คนอีกต่อไป นั่นคือ การใช้เป็นแหล่งพลังงาน 


ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ
โดยหลักการแล้ว ชีวมวลหรืออินทรีย์สารทุกประเภทที่

ยอ่ยสลายไดส้ามารถนำมาผลติกา๊ซชวีภาพหรอืกา๊ซมเีทนได ้
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงได้

นำพืชไร่และวัชพืชที่พบได้ทั่วไป 7 ชนิดได้แก่ ต้นข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ หญ้าเลี้ยงสัตว์ หญ้าขน หญ้าแพงโกลา หญ้าคา 
หญ้าแฝก ธูปฤาษี และผักตบชวา มาทำการวิเคราะห
ศกัยภาพการผลติกา๊ซมเีทน (Biochemical Methane Potential) 
โดยทำการประเมินในรูปของพลังงานที่ผลิตได้ต่อพื้นที่หนึ่ง
ไร่ต่อหนึ่งปี 

ปรากฏว่า ผักตบชวามาเป็นอันดับหนึ่ง โดยในหนึ่งไร่  
จะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพหรือก๊าซมีเทนได้ถึง 4,237   
ลูกบาศก์เมตรต่อปี เทียบเท่ากับน้ำมันดิบถึง 3.42 ตันต่อปี
เลยทีเดียว 

รองลงมาคอื ธปูฤาษแีละหญา้แพงโกลา ผลติกา๊ซชวีภาพ
ได ้3,473 ลกูบาศกเ์มตรตอ่ป ี(เทยีบเทา่นำ้มนัดบิ 2.85 ตนั) 
และ 2,403 ลกูบาศกเ์มตรตอ่ป ี(เทยีบเทา่นำ้มนัดบิ 1.94 ตนั) 

เรียกว่าในพื้นที่หนึ่งไร่ เราจะได้น้ำมันดิบกันเป็นตันเลย
ทีเดียว 


การพึ่งตนเองด้านพลังงาน
นัน่หมายความวา่ ดว้ยเทคโนโลยกีา๊ซชวีภาพเราสามารถ

นำพื้นที่ 1 ไร่มาปลูกผักตบชวาแล้วนำมาผลิตเป็นพลังงาน
ได้ถึง 3.42 ตันน้ำมันดิบ หรือเพียงพอกับการใช้พลังงานทั้ง
ปีของคนถึง 3.3 คน (คนไทยใช้พลังงานโดยเฉลี่ย 1.0411 
ตันน้ำมันดิบต่อปี) 

หากเทียบน้ำมันดิบ 3.42 ตันนี้เป็นมูลค่าตัวเงิน โดย
คิดจากราคานำเข้าน้ำมันดิบในปี พ.ศ. 2552 ที่ 2,110.8 
บาท/บาร์เรลล์ ก็จะเท่ากับ 52,796.5 บาท/ไร่เลยทีเดียว 
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ขุมพลังข้างบ้าน เรื่อง : เดชรัต สุขกำเนิด email : tonklagroup@yahoo.com 

ก๊าซชีวภาพ

ผักตบชวา



ตารางที่ E5 ศักยภาพการผลิตเพื่อเป็นพลังงานทดแทน 
จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การปลูกหญ้าและวัชพืช  

ในพื้นที่ 1 ไร่ รอบการปลูก 1 ป ี

หากนำก๊าซชีวภาพจำนวนนี้ไปผลิตกระแสไฟฟ้า ก็จะได้
ไฟฟ้าประมาณ 7,800 หน่วย/ปี ซึ่งมากกว่าปริมาณการใช้
ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของหนึ่งครัวเรือนเสียอีก 

นั่นแปลว่า ครัวเรือนเกษตรกรไทยสามารถพึ่งตนเอง
ทางด้านพลังงานได้ด้วยผักตบชวาหนึ่งไร่ 


หนึ่งตำบลหนึ่งเมกะวัตต์
เมื่อเทียบเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าจะพบว่า การผลิต  

ผักตบชวาในพื้นที่หนึ่งไร่จะสามารถให้ก๊าซชีวภาพเพื่อเป็น
เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในกำลังการผลิต 1.272 
กิโลวัตต์ 

นั่นก็แปลว่า หากเรามีพื้นที่ประมาณ 786 ไร่ เราก็จะ
สามารถมโีรงไฟฟา้ขนาด 1 เมกะวตัตก์ระจายอยูท่ัว่ประเทศ 

โดยพื้นที่ 786 ไร่นี้ นอกจากจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับผลิต
ผักตบชวาป้อนโรงไฟฟ้าแล้ว เรายังสามารถใช้เป็นพื้นที่  
รบันำ้หรอืแกม้ลงิ และใชเ้ปน็พืน้ทีบ่ำบดันำ้เสยี ตามแนวทาง
อธรรมปราบอธรรมของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอกีดว้ย 

เพียงแต่รอบนี้ เราแปลงเอาเจ้าอธรรมตัวร้าย (คือ ผัก
ตบชวา) มาทำเป็นพลังงานอีกรอบหนึ่ง ก่อนที่จะได้เป็นปุ๋ย

สำหรับเกษตรกรอีกทอดหนึ่งด้วย 

โอกาสสำคัญของประเทศ
หลายท่านอาจสงสัยว่า แล้วเราจะหาพื้นที่นั้นได้หรือไม่ 
คำตอบไม่ยาก เพราะปัจจุบัน ประเทศไทยของเรามี

พื้นที่เอกชนครอบครอง แต่ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าถึง
ประมาณ 48 ล้านไร่ 

หากนำมาใช้ในการผลิตพลังงานสักประมาณ 786,000 
ไร่ (หรือประมาณร้อยละ 1.64 ของพื้นที่ทิ้งร้างทั้งประเทศ) 
เรากจ็ะมโีรงไฟฟา้จากผกัตบชวาประมาณ 1,000 เมกะวตัต์ 
หรือเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หนึ่งโรงเลยทีเดียว 

ยิ่งหากเราสามารถหาพื้นที่ถูกทิ้งร้างมาปลูกผักตบ เพื่อ
ผลติกระแสไฟฟา้ไดส้กั 4 ลา้นไร ่(หรอืประมาณรอ้ยละ 8.5 
ของพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างทั้งประเทศ) เราก็ไม่จำเป็นต้องสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 5 โรง ตามที่รัฐบาลวางแผนไว้ แล้ว  
หันมาสร้างโรงไฟฟ้าที่เราพึ่งตนเองได้แทน 

แล้วทำไมเราจึงปล่อยให้เจ้าผักตบชวาลอยนวล 
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2

การประท้วง
การมีส่วนร่วม

และเสียงที่ถูกนับ


เพื่อคัดออก


และหากปล่อยให้มีการปิดถนนกันเป็นเวลานานความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศในทีส่ดุ อยา่งเชน่ กรณกีารปดิถนนทีแ่ยกราชประสงค์
ของกลุ่มคนเสื้อแดง มีนักเศรษฐศาสตร์ออกมาแจ้งตัวเลขว่า 
ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจหลายแสนล้าน เป็นต้น 

เมื่อการปิดถนนสร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจของ
ประเทศ รัฐบาลก็ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เช่น 
การใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วง หรือการยอมรับเงื่อนไขและ
แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มผู้ประท้วง 

ในกรณีที่รัฐบาลมีความคิดเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามกับผู้ประท้วง
หรือไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงได้ อาจเลือก 
ที่จะบ่มเพาะสถานการณ์ให้สุกงอม ด้วยการนิ่งเฉยระยะหนึ่ง 
ให้การประท้วงดูรุนแรงมากขึ้น รอกระแสเสียงสนับสนุนจาก
สังคมให้ถึงจุดที่สามารถใช้กำลังเข้าไปปราบปรามผู้ประท้วง 
ได้อย่างชอบธรรม แล้วจึงใช้กำลังเข้าสลายการประท้วง 

หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นมา ผู้ประท้วงมักจะต้องบาดเจ็บ  
หรือล้มตาย พ่ายแพ้ และกลับไปด้วยรู้สึกเก็บกด เคียดแค้น
ชิงชังที่ถูกกระทำ และรอวันปะทุขึ้นมาอีก กลายเป็นความขัด
แย้งทางสังคมที่ไม่มีวันจบสิ้น 

หากถามว่าทำไมกลุ่มผู้ประท้วงถึงเลือกใช้วิธี “การปิด
ถนน” เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อต่อรองกับรัฐบาล 
ตอบแบบง่ายๆ อีกเช่นกันว่า ก็เพราะในปัจจุบันยังไม่มี “พื้นที่” 
“เครื่องมือ” หรือ “กลไกเชิงสถาบันใดๆ” (เช่น กฎหมาย 
สถาบันที่จะตรวจสอบและคานอำนาจรัฐ ฯลฯ) ที่เปิดให้กลุ่ม 
ผู้ประท้วงสามารถต่อสู้หรือต่อรองกับรัฐได้อย่างเป็นธรรม 

สำหรับใครที่เติบโตขึ้นมาในช่วง 40 กว่าปีที่ผ่านมานี้ 
คงจะพอได้ยินข่าวกับ “การประท้วง” ของชาวบ้านกลุ่มต่างๆ 
อยู่บ้าง ทั้งการประท้วงเรื่องราคาพืชผลของชาวไร่ชาวนา การ
ประทว้งของสมชัชาคนจน การประทว้งตอ่ตา้นโรงงานอตุสาหกรรม
การประท้วงคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าและเขื่อน การประท้วง
รัฐบาลของ “กลุ่มคนเสื้อเหลือง” และ “กลุ่มคนเสื้อแดง” 
เป็นต้น 

เรียกได้ว่ามีผู้คนหลากหลายกลุ่มทีเดียวที่แสดงตัวออกมา
ขอมีส่วนร่วมทางการเมือง และการพัฒนาประเทศ โดยใช้วิธี
การ “ประท้วง” เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย ไม่ยอมรับ คัดค้าน 
รวมถึงการเรียกร้องให้รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐปฏิบัติใน 
สิ่งที่ตนเองต้องการ เช่น ให้ประกันราคาสินค้าเกษตร ไม่ให้
สร้างโรงไฟฟ้าหรือเขื่อน ให้ช่วยสร้างสวัสดิการให้คนจน หรือ 
ให้ยุบสภาเพื่อจะได้เลือกตั้งใหม่ เป็นต้น 

สำหรับวิธีการประท้วงยอดฮิตที่กลุ่มคนเหล่านี้เลือกใช้คือ 
“การปิดถนน” สายสำคัญๆ ของประเทศ เช่น ถนนที่ติดต่อไป
มาระหว่างเมืองและจังหวัดหรือภูมิภาค ถนนย่านเศรษฐกิจใน
กรุงเทพฯ บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมกลุ่มผู้ประท้วงชอบปิด
ถนนกันจัง ทำให้ประชาชนอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องต้องเดือนร้อน 
ไปด้วย 

อธิบายแบบง่ายๆ ก็คือ การปิดถนนสายสำคัญจะส่งผล
กระทบต่อการเคลื่อนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เพราะคน
ต้องใช้ถนนในการไปทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น การ
ไปทำงาน ติดต่อธุรกิจ ขนส่งสินค้าและการค้าขาย เป็นต้น 

เมื่อถนนถูกปิด การไหลเวียนทางเศรษฐกิจก็จะชะงักงัน 
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รู้ทัน...พลังงานเรื่อง : นาวิน โสภาภูมิ  email : navinpang@yahoo.com



   

หลายคนอาจจะแยง้วา่รฐัธรรมนญูป ี2550พระราชบญัญติั 
สิ่งแวดล้อมฯ พระราชบัญญัติสุขภาพฯ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยว
กับการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกหลาย
ฉบับ ก็เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่จะช่วยให้กลุ่มผู้ประท้วงสามารถ
ใช้สิทธิและอำนาจตามที่กฎหมายรองรับต่อรองกับรัฐได้

แต่อย่าลืมว่า กระบวนการต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิหรือใช้สิทธิ
ตามกฎหมายเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและทุนจำนวนมาก
ในการดำเนินการ ถือว่าเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก ซับซ้อนมาก
สำหรับผู้คนทั่วไป 

สมมตว่าถ้าชาวบ้านจะคัดค้านไม่ให้มีการสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในพื้นที่ โดยอาศัยกลไกเชิงสถาบันของรัฐที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ชาวบ้านต้องเริ่มต้นจากการทำหนังสือคัดค้านส่งไปที่
เทศบาลหรือ อบต. ผู้ว่าราชการจังหวัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น หากหน่วยงานเหล่านี้ไม่
สามารถให้คำตอบหรือตัดสินใจได้ ก็จะโยนเรื่องกันไปมา และ
ถ้าไม่มีการทวงถาม เรื่องก็จะเงียบหายไปในที่สุด จนชาวบ้าน
ต้องออกมาประท้วงเพื่อทวงถาม 

กรณีถ้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นโครงการของรัฐ 
แน่นอนว่า หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดำเนินโครงการ เพราะกฎหมายกำหนดไว้ แต่
มักจะจบลงด้วยการให้ประชาชน ลงชื่อเข้าร่วมประชุม รับฟังผล
ประโยชนข์องโครงการ ระดมความคดิเหน็ตอ่การดำเนนิโครงการ
และสรุปผลส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทางกฎหมายสามารถ
อ้างได้ว่า เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการแล้ว

ในกรณีนี้ รัฐจะสรุปว่าได้นับรวมเสียงของประชาชน เข้าไป
ในกระบวนการดำเนินโครงการแล้ว แต่จะคัดและให้น้ำหนักกับ
เสียงของประชาชนที่มีทิศทางสนับสนุนโครงการเท่านั้น ขณะที่ 
เสียงของผู้ไม่เห็นด้วย อาจจะทั้ง ถูกตัดออกไปตรง หรือ ถูกเก็บ
กดปิดกั้นไว้ ภายใต้คำอธิบายว่าเป็นเสียงส่วนน้อย  
เป็นเสียงที่ต้องคำนึงถึง แต่ไม่มีนัยยะสำคัญ พอที่จะล้มเลิก
โครงการ 

เมื่อเสียงของผู้คัดค้านไม่ได้รับการยอมรับ ถูกเก็บกดปิดกั้น
ไว้จากกระบวนการทางเมืองที่เป็นทางการ เช่น กระบวนการ 
ทางกฎหมายและการบริหารงานราชการของรัฐ ทางเลือกของ 
ผู้คัดค้านก็คือ การเมืองใน “พื้นที่ที่ไม่เป็นทางการ” เช่น การ
ปิดถนน เป็นต้น 

ยิ่งเสียงของประชาชนที่เห็นต่างจากรัฐ ถูกกีดกันออกไป
จากกระบวนการมีส่วนร่วมที่เป็นทางการมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะ
ทำให้การเมืองบนท้องถนนร้อนแรงยิ่งขึ้น กลายเป็นความขัดแย้ง
ทางสังคมที่ไม่มีวันจบสิ้น 

แต่หากรัฐบาลเห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้เป็นโอกาส  
ที่รัฐบาลและสังคมจะได้ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทั้งทางการเมืองและการพัฒนาประเทศให้ดี
ยิ่งขึ้น ก็น่าจะเป็นทิศทางที่ผู้คนในสังคมไทยทุกกลุ่มจะอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขได้ 
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ย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาบริการหรือกระทั่งเรื่องอื่นๆ ที่สืบ
เนื่องได้ 

หากนึกย้อนไปถึงสถานการณ์ก่อนยุคการเมืองเรื่องสี ใน
ช่วงที่สังคมไทยตื่นตัวตรวจสอบธรรมาภิบาลของอดีตนายก
รัฐมนตรี มีการรณรงค์ย้ายค่ายมือถือ จนส่งผลให้ฐานลูกค้า
ค่าย DTAC และ AIS มีความเปลี่ยนแปลงผิดปกติ 

ลองคิดว่าเล่นๆ ว่า ถ้าเกิดการรณรงค์ทำนองนั้นขึ้นอีกใน
ช่วงที่ระบบบริการโทรคมนาคมไทยทำเรื่องคงสิทธิเลขหมาย
ได้แล้ว ตัวเลขฐานลูกค้าก็น่าจะขยับเปลี่ยนมากกว่าเดิม 
เพราะปฏิบัติการนี้ไม่ต้องแลกด้วยภาระการแจ้งเปลี่ยนเบอร์ 

นี่คือความหมายของพลังผู้บริโภคที่สามารถเพิ่มโอกาส
การลงคะแนนเสียงทางการเมืองได้โดยไม่ต้องรอ กกต. 
จัดการเลือกตั้ง หรือลงไปเดินตามท้องถนน และไม่เพียงเรื่อง
การเมืองเท่านั้น การแสดงพลังขับเคลื่อนเรื่องอื่นๆ ก็อาจ
ทำได้ในลักษณะเดียวกัน 

ส่วนในแง่ของการพัฒนาบริการ โดยหลักการก็คือ เมื่อผู้
บริโภคไม่จำต้องยอมทนกับการตัดสินใจผิดในครั้งแรกหรือทน
ไร้อำนาจต่อรองใดๆ กับผู้ให้บริการรายเดิมที่เลือกไปแล้ว แต่
สามารถ “เลือกใหม่” ได้เรื่อยๆ สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมจะ
สร้างแรงกดดันและจูงใจให้ผู้ประกอบการเร่งพัฒนา บริการที่
ดีและมีคุณภาพ เพื่อรักษาลูกค้าของตนและพยายามดึงดูดลูก
ค้าใหม่ๆ ไปพร้อมกัน 

มีบริการคงสิทธิเลขหมายเมื่อไรก็หมดยุคที่เราจะต้องทน
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พลังคน-พลังคลื่น  เรือ่ง : สกุรานต ์โรจนไพรวงศ ์สถาบนัคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการโทรคมนาคม (สบท.) 
email : sukranbor@yahoo.com  

ฉบับที่แล้วพูดถึงเรื่อง “เปลี่ยนเครือข่าย ไม่ต้องเปลี่ยน
เบอร์” พร้อมสัญญาตอนท้ายว่าจะมาขยายความเพิ่มเติม ด้วย
มั่นใจว่าเรื่องราวนี้จะยังไม่เก่า เพราะแม้จะเป็น “ว่าที่บริการ
ใหม่” ที่จ่อคิวเกิดขึ้นในสังคมไทยมานานนับปีแล้ว ถึงกับมีการ
กำหนดเวลาตกฟากเสียด้วยซ้ำ แต่ในที่สุดก็ยังคงไม่คลอดสักที 

อย่างที่เล่าไปแล้วนะคะว่า การให้บริการ คงสิทธิเลขหมาย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Mobile Number Portability (MNP) 
เป็นบริการที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ 
กทช. ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศ
ไทย ได้ออกกฎหมายกำหนดให้มีการเปิดบริการตั้งแต่ปลายปี 
2552 แต่ต่อมาได้ขยายเวลาตามคำร้องขอของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ออกมาเป็นเดือนกันยายน 2553 

แต่เมื่อเวลานั้นมาถึงในที่สุดก็มีการขอขยายเวลาอีก และ
ถึงแม้ กทช. ไม่อนุญาต ผู้ให้บริการก็ไม่พร้อมเปิดให้บริการ
อยู่ดี จึงต้องจ่ายค่าปรับตามมาตรการของ กทช. ส่วนกำหนด
เวลาเปิดบริการที่ชัดเจนนั้นยังไม่มี มีเพียงการให้สัมภาษณ์
ผ่านสื่อของผู้บริหารที่รับผิดชอบว่า น่าจะเป็นเดือนธันวาคม 

ถ้าโรคเลื่อนหยุดกำเริบได้จริง นั่นหมายถึงว่า ปลายปีนี้ 
คนใช้โทรศัพท์มือถือจะไม่ต้องจำทนใช้บริการกับเครือข่ายเดิม 
เนื่องจากติดว่าไม่ต้องการเปลี่ยนเลขหมายหรือเบอร์ที่ใช้อยู่อีก
ต่อไป 

การคงสิทธิเลขหมายจะเอื้อให้ผู้บริโภคมีสิทธิและอิสระ
มากขึ้น พลังอำนาจในการเลือกของผู้บริโภคจะแข็งแรงขึ้น ซึ่ง

ใกล้หมดยุค
จำทน! 

เตรียมย้ายค่ายมือถือโดยยังใช้เบอร์เดิม 
http://www.fisho.com/blog/rat/image/1681_1.jpg 

เวลา 3 เดือนผ่านไปไวราวติดปกี อีกขวบปกีำลังจะผ่านพ้นแล้วนะคะ หลายเรื่องเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วไปพร้อมกับกาลเวลา แต่บางเรื่องเคลื่อนตัวเอื่อยช้า และมีบ้างที่ยังคงเดิม 
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ใช้บริการกับรายที่มักเรียกเก็บเงินในรายการที่ไม่ได้ใช้ ไม่ต้อง
ยอมรับสภาพการโทรไม่ติด หรือสายหลุดทุกครั้งที่รถแล่นเร็ว 
หรือทนกับศูนย์บริการลูกค้าที่พูดจาไม่ดี ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม ในแง่ของความเป็นจริงคงต้องทำใจว่าผลที่
ออกมาจะไม่สวยหรูเต็มร้อย ข้อจำกัดที่เป็นเหมือนกระดูกสัน
หลังประการหนึ่งก็คือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยยัง
มีเพียงน้อยราย และต่างพัฒนาการขึ้นบนจุดได้เปรียบ-เสีย
เปรียบที่แตกต่างกัน บางค่ายก็มีจุดแข็งในแง่คุณภาพบริการ 
แต่ค่าบริการก็ค่อนข้างสูง ขณะที่บางเครือข่ายเน้นจุดขายด้าน
ราคาถูก แต่โทรออกข้ามเครือข่ายได้ยากเย็น ฯลฯ 

ทางเลือกโดยรวมจึงมีความจำกัด และย้ายค่ายไปมาอาจ
กลายเป็นหนีเสือปะจระเข้ก็ได้ แต่ถึงอย่างไร การมีทางเลือกนี้
ย่อมเป็นประโยชน์แน่นอน เพียงแต่ในการใช้สิทธิควรทำควบคู่
กับการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงเงื่อนไขการให้
บริการด้วย 

ในขณะนี้ (ตุลาคม 2553) มีร่างเงื่อนไขอย่างไม่เป็น
ทางการออกมาแล้ว แต่ร่างดังกล่าวยังมีข้อโต้แย้งจากองค์กร
คุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ โดยเฉพาะ สบท. หรือสถาบันคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยมีประเด็นหลักๆ ที่ยังต้อง
จับตา เช่น เรื่องของค่าบริการและกำหนดระยะห่างในการย้าย
เครือข่ายแต่ละครั้ง ข้อจำกัดในการโอนย้าย เป็นต้น 

 
 

นอกจากนี้สามารถเตรียมการใช้บริการได้ โดยเฉพาะผู้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินล่วงหน้า ควรไปจดทะเบียนเลข
หมายไว้ก่อน เมื่อบริการคงสิทธิเลขหมายเปิดใช้ จะได้ขอใช้
บริการได้ทันที 

และเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆ หากใช้บริการแล้วพบปัญหาหรือ
อุปสรรคอย่างไรก็ร่วมกันสะท้อนความจริงให้เป็นที่ประจักษ์ 

เพราะเสียงจากผู้บริโภคคือตัวกระตุ้นที่ดีที่สุดที่จะช่วย
พัฒนาคุณภาพบริการค่ะ 

 

ตัวอย่างเงื่อนไขการให้บริการคงสิทธิเลขหมายที่ควรจับตา 

ประเด็น 

• ค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการและระยะเวลา 

ร่างเงื่อนไขที่อยู่
ระหว่างพิจารณา 

ความเหน็ของ สบท. 
และเครือข่าย  

ผู้บริโภค 

ผู้บริโภคต้องจ่ายเงิน 
๙๙ บาท และต้องอยู่
กับผู้ให้บริการรายเดิม 
๙๐ วันจึงจะย้ายเครือ
ข่ายได้อีกครั้ง 

ให้บริการฟรี โดยผู้ให้
บริการรายใหม่เป็น
ผู้รับภาระค่าใช้จ่าย / 
กรณีผู้บริโภคย้าย
เครือข่ายอีกครั้งก่อน 
๙๐ วนั จงึคดิคา่บรกิาร 

• หนี้ค้างชำระ ต้องชำระหนี้ให้หมด
ก่อน จึงขอโอนย้ายได้ 

หนี้ค้างชำระไม่ควร
เป็นเงื่อนไข เนื่องจาก
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น
สิ่งที่ต้องใช้ตลอด
เวลา...เกิดค่าบริการ
ต่อเนื่อง 

• เงินคงเหลือใน
ระบบ 

เงินและวันคงเหลือ
ของผู้ใช้บริการระบบ
เติมเงินล่วงหน้า ไม่ได้
รับการโอนย้ายไปด้วย 

ผู้ให้บริการรายเดิม
มีหน้าที่ต้องคืนเงินที่
เหลือทั้งหมดให้กับ  
ผู้ใช้บริการ 

• การโอนย้ายหลาย
เลขหมายในคราวเดยีว 

หากขอโอนย้ายครั้งละ 
๒๕ เลขหมายขึ้นไป 
ต้องใช้เวลาดำเนินการ 
๒๐ วัน 

การ โอนย้ายชุดเลข
หมายทีเ่ปน็ผูใ้ชบ้รกิาร
รายเดียวไม่ทำให้เกิด
ภาระเพิ่ม จึงควร
ดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน ๓ วันเช่นกรณี
โอนยา้นเลขหมายเดยีว 
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พดูกนัแบบไมเ่อาเนือ้งาน แมน่ำ้โขง
หรอืทีค่นพืน้ถิน่เรยีกวา่ “ของ” มบีคุลกิ
ที่ชวนผูกเปลนอนใกล้ๆ มากกว่าเดิน
แบกเป้ ถือปากกา ไถ่ถามความทุกข์
ยากของผู้คนริมฝั่ง 

เท่าที่นึกได้ การไปเยือนน้ำของ
ของบรรดานักข่าว โดยมากมักเป็น
สัญญาณว่า แม่น้ำโขงกำลัง ‘มีปัญหา’ 
เพราะต้องมีใครสักคนแอบเอาความ
ขมขื่นไปทิ้งแม่โขง 

ใช่ครับ ความยิ่งใหญ่ของน้ำของ 
ทำให้สายน้ำแห่งนี้เป็นที่หมายตาของ
การพัฒนา ข้อพิพาทระหว่างไทยกับ
จีน กรณีการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง 
กลายเป็นกรณีพิพาทระดับประเทศ 
ไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้น พม่า ลาว กัมพูชา 
และเวยีดนาม ตา่งไดร้บัผลกระทบ มาก
บา้ง นอ้ยบา้ง ตามแตส่ภาพภมูปิระเทศ 
เพียงแต่สภาพทางการเมืองในประเทศ
ทั้งสี่ไม่เอื้อให้คนมีปากเสียง 

ผมได้ยินเรื่องตลกมา-ไม่รู้จะขำ
หรือร้องไห้ดี-คนใหญ่คนโตบางคนพูด
ถึงทางแก้เรื่องนี้ประมาณว่า ในเมื่อ
จีนสร้างเขื่อนได้ เราก็สร้างบ้าง...เป็น
วิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และสะท้อน
ระดบัสตปิญัญาไดน้า่ทึง่กนัเลยทเีดยีว 

“ผมว่ารัฐบาลไทยหรือรัฐบาล
ไหนก็กลัวจีนอยู่ ก็ประเทศใหญ่น่ะนะ 
เราก็คิดว่ารัฐบาลไทยก็เริ่มขยับให้
ความสนใจเพิ่มขึ้น แต่ผมก็บอกว่าเจ้า
หน้าที่ฝ่ายรัฐหรือผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเรา
ไม่ค่อยรู้เรื่องแม่น้ำโขง 

ยกตัวอย่างอธิบดีกรมน้ำฯ ซึ่งเขา
เคยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
บอกว่าไม่ใช่ เป็นเพราะฝนแล้งเท่านั้น
เอง เรารู้ว่ามันแล้ง แต่มันไม่เป็นขนาด
นี้ เราก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับ
สาละวิน ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดว่าสาละวินก็
ไม่มีอะไรเลย น้ำท่ายังอุดมสมบูรณ์ 
แม่น้ำสองสายนี้อยู่ใกล้กัน แต่แม่น้ำ

โขงกลับเกิดวิกฤต มันเกิดอะไรขึ้นกับ
แม่น้ำโขง มันเปรียบเทียบให้เห็นได้ 
แต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเรา ผมว่าเขาไม่
ได้ศึกษาจริงจังเรื่องแม่น้ำโขง” 

ครูตี๋-นิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธาน
เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงล้านนา หรือ
บางคนเรียกเขาว่า ผีบ้าแห่งเชียงของ 
เคยพูดกับผมเมื่อครั้งเกิดวิกฤตน้ำโขง
แห้งขอด 

มันยากทีเดียวกับการต่อล้อต่อ
เถียงกับมังกรยักษ์ หลายหนที่ครูตี๋
ถามหาคำชี้แจงจากจีน ความเงียบคือ
คำตอบ 

“เงียบๆ ตลอด ที่จีนตอบมาจะไม่
ตรงกับที่เราถามตลอด ยกตัวอย่างเช่น
เราถามว่า ตอนน้ำท่วมวันที่ 10-15 
สิงหาคม 2551 คุณปล่อยน้ำมาจาก
เขื่อนคุณใช่มั้ย แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่า
ปล่อยหรือไม่ปล่อย แต่บอกว่าเขื่อน

เรื่อง : กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล  email : sk.kritsada@gmail.com 

เอาความขมขื่น 

ไปทิ้งแม่โขง 

40 พฤศจิกายน 2553 - มกราคม 2554 

ก่อนหน้านี้ ที่ภาระหน้าที่ไม่ได้บังคับให้อยู่  
แต่ในสำนักงาน ริมฝั่งโขงถือเป็นสถานที่  
แห่งหนึ่งที่ผมได้ไปเยือนอยู่เป็นระยะ 
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ของเขาเก็บกักน้ำได้เท่านั้นเท่านี้ แต่
ไม่ใช่คำตอบของคำถามที่เราต้องการ” 

ขณะที่นักการเมืองไทยดูจะไม่อินัง
ขังขอบสักเท่าไหร่ แต่กลับเร่งผลักดัน 
‘ฝาย’ ซึ่งก็คือเขื่อนในแม่โขงให้เกิดขึ้น 

อย่างเมื่อ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551 
นพดล ปทัมะ รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
ตา่งประเทศ ในตอนนัน้ แอบไปลงนาม
บันทึกความเข้าใจอย่างเงียบกริบกับ
ทางรัฐบาลลาว ว่าด้วยความร่วมมือ  
ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระหว่าง
ไทย-ลาว โดยให้บริษัทเอกชนเข้ามา
ศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการเขื่อน
บ้านกุ่ม ที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าล้ง 
ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งงานนี้มีลับลมคมใน
ในการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนด้วย 

มีคำว่า พลังงาน อีกแล้ว 
แต่เพราะการเปิดโปงของสื่อและ

การขับเคลื่อนของชาวบ้านในพื้นที่   
คำปิ่น อักษร ผู้ประสานงานเครือข่าย
ชมุชนคนรกันำ้ของ จงัหวดัอบุลราชธาน ี
บอกว่า บันทึกความเข้าใจถูกยกเลิก 
เขื่อนบ้านกุ่มเงียบหายไป แต่ก็ยังมี
ผู้นำในชุมชนบางส่วนที่เห็นด้วยกับ
การสร้างเขื่อนยังคงนำของมาแจก   
อยู่เป็นระยะ และบาดแผลอันแตกร้าว
ของผู้คนก็ยังไม่สมานกันสนิท 

เมื่อบ้านกุ่มยากนัก เขื่อนลาดเสือ
ซึ่งอยู่ต่ำลงไปในประเทศลาวก็ถูกชูขึ้น
มาแทน ความมั่นคงด้านพลังงานคือ
ข้ออ้างเดิมๆ 

เลาะลัดทวนสายน้ำขึ้นไปสู่อำเภอ
ปากชม จงัหวดัเลย เขือ่นผามองในอดตี
ถูกรื้อฟื้นใหม่ภายใต้ชื่อ เขื่อนปากชม 
มีชื่อทางการว่า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
ฝายปากชม โดย กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
ซึง่ถงึตอนนีย้งัไมม่คีวามเคลือ่นไหวใดๆ 
(หรืออาจจะมีแต่เราไม่รู้) 

ไม่เฉพาะแค่คนปากชมที่ยังงงๆ 
ชีวิตเรื่องเจ้านายท่านจะมาสร้างเขื่อน 
เลยขึ้นไปอีกหน่อย-เชียงคาน เมือง
ท่องเที่ยวที่กำลังเติบโต ซึ่งหลีกเลี่ยง
ผลกระทบไม่ได้แน่นอน คนที่นั่นน่าจะ
มีไม่เกินนิ้วมือสองข้างที่รู้เรื่อง ก็ใน
เมื่อคนมาบอก ไม่ยอมบอกเรื่องจริง 
แต่ใช้วิธีอมพะนำเฉไฉ 

คณุครจูงรกัษ ์ทพิรส ครโูรงเรยีน
เชียงคาน พูดอย่างมีอารมณ์กับผมว่า 

“เรื่องเขื่อนก็พอรู้ เชียงคานจะอยู่
เหนือเขื่อนปากชม ผมเคยร่วมประชุม
ตอนที่เขาวางแนวทางกัน มาประชา-
พิจารณ์กัน แต่เขาไม่ได้พูดเรื่องเขื่อน 
เขาจะพูดเรื่องน้ำ เรื่องดิน น้ำดีมั้ย   
ดินดีมั้ย ผมไม่รู้ว่าพอไปถึงนู่นแล้วมัน

เปลีย่นโจทยย์งัไง นีแ่หละมนัเปน็ปญัหา 
คอืเหมอืนโกหกนัน่แหละ เหมอืนชาวบา้น
โง่สุดๆ พูดง่ายๆ เลย ปัญหาก็เหมือน
กับที่อื่นๆ นั่นแหละ พอมาประชา-
พิจารณ์ ดีมาก เห็นด้วย พอชาวบ้านรู้
โจทย์จริงๆ แล้ว มันไม่ใช่เรื่องที่เขาเอา
มาพูด” 

ผมไม่มีความรู้จริงๆ ว่า เวลาพูด
ถึงความมั่นคงของประเทศ เหตุใด
พลังงานจึงถูกจัดความสำคัญอยู่ใน  
อันดับต้นๆ ขณะที่ความมั่นคงทาง
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และทรัพยากร 
กลับเป็นสิ่งที่รัฐยอมให้ง่อนแง่นได้ 

หากแนวโน้มการพัฒนาและวิธีคิด
ของผู้กุมนโยบายยังเป็นแบบนี้ ครูตี๋
บอกกับผมว่า อนาคตของน้ำของหนัก
แน่ๆ 

“ถามผมว่าจะแก้ปัญหาแม่น้ำโขง
ได้หรือเปล่า ผมก็ตอบไม่ได้ แต่ผมทำ
อยู่ แล้วก็มีแนวทางและวิธีการของผม 
และผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งคนก็จะเข้าใจ”  
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ในฤดูกาล 
ความเปลี่ยนแปลง 
เพราะตั้งอยูสุดขอบชายแดนประเทศไทย อําเภอเชียงคานใน
จังหวัดเลยจึงหางไกลความวุนวายของแสง-สี-เสียงจากเมือง
ใหญไปโดยปริยาย 
 
ความเงียบสงบนี่เองกลายเปนสวนผสมสําคัญ ซึ่งเมื่อบวกรวม
เขากับวิถีชีวิตเรียบงาย มิตรไมตรีของผูคน อาคารบานไมแบบ
ดั้งเดิม และบรรยากาศริมแมน้ำโขงแลว ไดผลลัพธออกมาเปน 
“เสนหเชียงคาน” ที่กวักมือใหใครหลายคนอยากแวะมาสัมผัส
ดวยตนเอง 

ทอดนอง สองเชียงคาน 

ตักบาตรขาวเหนียว
ยามเชาตรู 

ทางเดินเล็กๆ  
เลียบแมน้ำโขง 

42 พฤศจิกายน 2553 - มกราคม 2554 
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ในฤดูกาล 
ความเปลี่ยนแปลง 

1. 
ดวยขนาดเมืองกะทัดรัด ชุมชนไมแออัด และรถราไม

ขวกัไขว เชยีงคานจงึเปนอกีหนึง่เปาหมายทีเ่หมาะเหมง็กบั
การปนจกัรยานลดัเลาะตรอกซอยเพือ่ตระเวนชมบานเรอืน
และบรรยากาศริมฝงโขง 

นักทองเที่ยวสามารถเชาจักรยานไดในราคาเหมาจาย
สบายกระเปา ชําระเงินแลวพามันไปโลดแลนไดทั้งวัน 
ขณะเดียวกันเกสตเฮาสหรือโฮมเสตยบางแหงก็แถมเจา
สองลอใหผูเขาพักไดหยิบยืมปนเที่ยวแบบฟรีๆ 

แตเราซึ่งมาเยือนเชียงคานเปนครั้งที่สองในรอบสองป 
เลือกที่จะทอดนองสํารวจความเปลี่ยนแปลงบนถนนชาย
โขงและทางคอนกรีตเล็กๆ ริมแมน้ำ ถนนทั้งสองสาย
ทอดตัวขนานกับแมน้ำโขงและมีทางเดินเชื่อมถึงกันเปน
ระยะๆ 

หากตลาดสดเปนศูนยกลางจับจายของชาวเชียงคาน 
ถนนชายโขงในวันนี้ก็เทียบไดกับศูนยกลางจับจายของนัก
ทองเที่ยว ชนิดที่ถาพลาดแวะ คงอวดใครไดไมเต็มปากวา 
“ไปเชียงคานมาแลว” 

เพราะไมเพียงสารพัดรานขายของฝากของที่ระลึกที่ 
ผุดขึ้นเปนดอกเห็ด ยังมีหองพักทั้งเกาใหมหลากรูปแบบ
หลายราคาเปดเรียงรายตลอดเสนทาง และอีกจํานวนไม
นอยกําลังอยูระหวางเรงกอสรางหรอืปรบัปรงุสถานทีเ่พือ่
ใหทนัเปดบรกิารในหนาหนาวนี้ ซึ่งคาดกันวาจะมีผูคน
หลั่งไหลมามากกวาปที่แลว 

...จากที่เคยเงียบจนเกือบเหงา เชียงคานซึ่งเปนดาว
ดวงใหมในสปอรตไลทการทองเที่ยวก็เลยคึกคักและดูมี
ชีวิตชีวาขึ้นเรื่อยๆ 

เมื่อมองในภาพรวม ลักษณะของโรงแรมและรานรวง 
ตอเติมใหมที่แทรกอยูทั่วไปยังไมโดดเดนแปลกแยกจาก
เรือนแถวไมแบบดั้งเดิมจนถึงขั้นขัดหูขัดตา อาคารไมใหม
หมาดหลายหลังดูสวยกลมกลืน ขณะเดียวกันอาคารไม
เกาแกบางหลัง แมจะไรผูอยูอาศัยและทรุดโทรมไปตาม
กาลกลับยังคงความงามไวไดอยางนาประหลาดใจ 

นอกจากทัง้หมดทีว่ามา ถนนชายโขงยงัเปนทีต่ัง้ของวดั
สําคัญคูเมืองเชียงคาน นั่นคือ “วัดศรีคุณเมือง” ซึ่งผสาน
ศิลปะสองรูปแบบเขาดวยกัน ตัวโบสถที่มีหลังคาซอน   
ลดหลั่นแสดงถึงศิลปะลานนา สวนพระพุทธรูปไมจําหลัก
ลงรักปดทองปางประทานอภัยซึ่งประดิษฐานอยูภายใน 
สะทอนใหเห็นศิลปะลานชาง ปดทายดวยงานจิตรกรรม
ฝาผนังบริเวณหนาบันโบสถที่นําเสนอภาพนิทานชาดก
เรื่องพระเจาสิบชาติ 

สองขาพาเรามาถึงทางเทาเลียบแมน้ำโขง ระหวาง
เดินกินลมชมบรรยากาศริมสายน้ำ เราก็ไดรู...ตอใหบาน
เรือนหรือผูคนจะหมุนเวียนไป แสงสุดทายกอนอาทิตยลับ
ขอบฟาที่นี่ยังนาประทับใจเชนเดิม 

 จิตรกรรมฝาผนังหนาบันโบสถวัดศรีคุณเมือง 

เรือนแถวไมเกาแกเอกลักษณสําคัญของเมืองเชียงคาน 
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2. 
นอกจากเสื้อยืดสกรีนลายและโปสการดภาพถายจะ

เปนของฝากที่นักทองเที่ยวนิยมเลือกซื้อเปนอันดับตนๆ 
ยังมีสินคาอีกชิ้นเปนงานทํามือและเรียกไดวา “เมดอิน
เชยีงคาน” ขนานแทซึง่ควรคาแกการอดุหนนุ นัน่คอืผานวม
ฝายที่นุมหนักและดูจะใหความอบอุนเปนอยางดีในยาม
ตองสูกับลมหนาว 

ที่นี่มีรานขายผานวมฝาย รวมถึงผาทอและผาพันคอ
ใหเดินเลือกอยูพอสมควร แตแคสองรานเทานั้นที่เรามี
โอกาสแวะพูดคุยและซื้อติดมือกลับบาน 

แหงแรกคือ “นิยมไทย” ตั้งอยูบนถนนชายโขงระหวาง
ซอยศรเีชยีงคาน 13 และ 14 รานนีเ้คาโชวการทาํผานวม
ฝายเกือบตลอดเวลา แคมองเขามาในรานก็ไดเห็นกัน
แบบจะจะ 

แตถาสนใจอยากรูอยากดูทุกกระบวนการ ตั้งแตเริ่ม
ขึงดายเปนตาขาย ชั่งน้ำหนักฝาย คลี่ฝายใหกระจาย
สม่ำเสมอ กระทั่งเสร็จสมบูรณออกมาเปนผืนผานวมฝาย
ภายในเวลาประมาณสองชัว่โมง ขอแนะนาํใหถอดรองเทา
เขามานัง่ชมชดิติดขอบจอ จะคุยพูดคุยซักถามไปพลางๆ 
คุณยายบุญมีและพี่ๆ ในรานก็ไมขัดของ ออกจะยิ้มแยม 
ในการอธิบายดวยซ้ำ 

อีกแหงคือ “บวยเฮียง” ซึ่งมีสองสาขาใหเลือกชอป 
สาขาหนึ่งอยูใกลตลาดสดเชียงคาน สาขาสองอยูบนถนน 
ศรเีชยีงคาน รานนีส้นิคาละลานตากวา กจิการใหญโตกวา 
แถมยังมีโรงหีบฝายของตัวเอง เปนโรงหีบฝายแหงเดียว
ของเชยีงคานทีเ่ปดมานานหลายสมยัและเกอืบตองปดไป 

เพราะยอดขายซบเซา 
ใครอยากรูหรือมีคําถามสารพัดเรื่องฝาย สามารถ  

ซักถามขอมูลจากกูรูผูคลุกคลีอยูในวงลอมของฝายที่ราน
บวยเฮียงไดเชนกัน 

อยางเราตัง้ใจจะซือ้เบาะฝายรองนอนไปฝากหลานสาว
วัย 6 เดือน พี่เจาของรานก็กระซิบบอกเคล็ดลับในการ
จัดการกับเบาะฝายที่เปยกฉี่เด็กวา ปลอกผาถอดออกไป
ซักได แตผืนฝายที่อยูดานในหามซัก ใหราดน้ำรอนเฉพาะ
จุดที่เปอนแลวนําไปตากแดด เทคนิคนี้ชวยลดกลิ่นไดมาก
และเนื้อฝายก็จะฟูกลับขึ้นมาเหมือนเดิม 

แถมยงัเชญิชวนใหเราเขาไปเยีย่มชมโรงหบีฝายทีต่ัง้อยู
ติดกับรานบวยเฮียง สาขาหนึ่งอีกดวย เสียดายที่วันนั้น
เราแวะไปในชวงที่เชาเกินไป จึงอดเห็นการแยกฝายปุย
ขาวๆ ออกจากเมล็ด 

ไมใชแครอยยิ้มและอัธยาศัยไมตรีที่แจกจายใหลูกคา
แบบไมอั้น ทั้งสองรานยังพูดเปนเสียงเดียวกัน กระแส
ทองเที่ยวที่จุดติด ณ เชียงคาน มีสวนชวยใหกิจการของ
พวกเขากระเตื้องขึ้นอยางชัดเจน 

 

บรรยากาศเลือกซื้อผานวมฝาย 
ที่รานนิยมไทย 

ฝาย...วัตถุดิบหลัก 
ในการทําผานวมฝาย 

หนึ่งในรานขายของที่ระลึกบนถนนชายโขง 
 

การ
กอสราง 

มีใหเห็นอยู
เปนระยะ 
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3. 
อยากสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเชียงคานจริงๆ ตองขยัน

ตื่นเชา ไมใชเพียงเพื่อไดชมแสงแรกริมสายน้ำโขงหรือ
เห็นสายหมอกรับอรุณ แตเพื่อรวมตักบาตรขาวเหนียว 

คนเชียงคานตักบาตรขาวเหนียวมาแตรุนปูยาและเปน
ธรรมเนียมตักบาตรขาวเหนียวแบบเดียวกับชาวหลวง 
พระบาง ซึ่งก็ไมแปลกอะไร เพราะนอกจากพรมแดน
ประเทศจะใกลกันแคนั่งเรือขามแมน้ำ บางสวนของชาว
เชียงคานในอดีตก็เปนกลุมคนที่อพยพจากทางโนนมาตั้ง
ถิน่ฐานทางนี ้ความคุนชนิทีเ่คยปฏบิตัอิยูทางโนนกต็ดิตาม
มาถึงทางนี้ดวยเชนกัน 

ทกุเชาบนถนนชายโขงจะมกีลุมพีป่าไปจนถงึรุนตายาย
นั่งเกาอี้เตี้ยเรียงแถวกันอยูเปนระยะๆ ทุกคนมีกระติ๊บ
บรรจขุาวเหนียวนึ่งคนละใบ ระหวางรอพระเดินออก
บิณฑบาตก็มีเวลาไดพูดคุยถามไถทุกขสุขกันพอหอมปาก
หอมคอ 

เมื่อพระเดินใกลเขามา บทสนทนาจะเงียบลงเหลือ
เพียงความนิ่งสํารวม พลันพระเปดฝาบาตรจึงคอยหยิบ
ขาวเหนียวขนาดพอคําบรรจงใสลงไป โดยมักใสเฉพาะ
ขาวเหนียวลวนๆ สวนกับขาวจะยกตามไปถวายถึงวัดใน
ภายหลัง 

กิจกรรมใสบาตรเสร็จสิ้นราวๆ หกโมงครึ่ง กอนที่ทุก
คนจะแยกยายไปทําภารกิจชีวิตประจําวัน เราซึ่งเปน
คนนอกพื้นทีแ่ละเห็นความเปลี่ยนแปลงของเชียงคานอยู
หางๆ ก็เลยขอถามไถความรูสึกของคนทองถิ่นซึ่งเห็น
จังหวะการหมุนของเชียงคานอยูทุกวัน 

พี่ปานาอาเหลานั้นถึงกับออกปาก “ที่นี่เปลี่ยนแปลง
ตลอด ไมมาแคสองเดือน มาอีกทีก็เปลี่ยนแลว” 

แตดูเหมือนจะไมมีใครรังเกียจความเปลี่ยนแปลง 
กลับรูสึกยินดีดวยซ้ำที่นักทองเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยียนกัน
เยอะๆ 

บางวาการกอสรางทีด่าํเนนิอยูหรอืปรมิาณนกัทองเทีย่ว
ยังไมถึงขั้นขับไลความเงียบสงบใหหายไปจากเชียงคาน 

บางพงึพอใจกบัสสีนัและชวีติชวีาทีเ่พิม่พนูขึน้ทลีะนอย 
บางยอมรับตามตรงวามีลูกคาเขารานคึกคักกวาเดิม 

ซึ่งเราก็เห็นดีดวยที่การทองเที่ยวชวยกระจายรายไดถึง
เจาของบานตัวจริง 

...ทุกความเห็นที่รับฟงมาลวนเปนเชิงบวกทั้งสิ้น 
ฤดูกาลแหงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของเชียงคาน

เริ่มขึ้นเมื่อใด มันจะสิ้นสุดหรือไม มันจะสิ้นสุดเมื่อใด คํา
ถามพวกนี้อาจไมสําคัญเทากับวา ผูคนที่นี่จะเลือกรับมือ
กับกระแสซึ่งถาโถมเขามาในชวงขาขึ้นอยางไร โดยที่วิถี
ชีวิตงายงามไมถูกเบียดบังและเอกลักษณทองถิ่นไมถูก
บิดเบือน 

พวกเขาจะรักษาเสนหเชียงคานไมใหบูดเบี้ยวจน
เสียรูปไดอยางไร...นี่ตางหากที่ตองการการขบคิดหา
คําตอบ 

และผูที่จะตอบไดดีที่สุดยอมหนีไมพนคนเชียงคาน
นั่นเอง 

แหนมคลุกแมแหว
รานดังของที่นี่ 
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สวัสดีครับ ฉบับที่แล้วว่าด้วยไก่แต่ละชนิด เช่น ไก่อู ไก่
ตะเภา ไกแ่จ ้ฯลฯ จนมาถงึ กรณมีหศัจรรยข์อง “ไกห่วัขาด” 
แต่มีชีวิตอยู่ต่อได้อีกปีครึ่ง ชื่อและฉายาของเจ้าไก่ตัวนี้คือ 
Mike the headless ต่อกันเลยนะครับ 

ไก่ไร้หัว แต่ไม่ตาย 
ความเดิมตอนที่แล้วคือ นายลอยด์ (Lloyd) ชาวนาใน

เมือง Fruita ใน อเมริกา เอาไก่ที่เลี้ยงไว้หนึ่งตัวมาตัดคอ จะ
ปรุงอาหารให้แม่ยายกิน แต่ไก่ตัวนี้ไม่ตาย วิ่งไปยืนอยู่เฉยๆ 
เขาเห็นว่าแปลกก็เลยเก็บไว้ หยอดน้ำ หยอดอาหารเข้าไป 
ไก่ก็มีชีวิตอยู่ได้หลายวัน จนเป็นเดือน 

คนทั่วไปก็สนใจมาดู จากเพื่อนบ้าน ไปถึงคนเมืองข้างๆ 
ชื่อเสียงความแปลกดังกระฉ่อนไปไกล จนถึงคนที่รอนแรม
ข้ามประเทศมาขอดูด้วยตาตนเอง 

นายลอยด์ เก็บตังค์ค่าดูแค่คนละ 25 เซ็นต์ ยังสามารถ
ทำเงินได้ถึง 4,500 เหรียญต่อเดือน หรือประมาณหนึ่ง
หมื่นแปดพันคนต่อเดือน จนเริ่มออกเดินสายโชว์ตัวข้ามรัฐ 

วันหนึ่ง ระหว่างพักที่โรงแรมในเมือง Phoenix ไก่ก็มี
อาการสำลัก เหมือนมีของอุดตันหลอดลม นายลอยด์ช่วย
ไม่ทัน ก็เลยตายไป จบตำนานไก่ไร้หัว ที่หัวขาดไม่ตาย   
แต่สำลักอาหารตาย 

ถ้าเรื่องนี้ เกิดขึ้นที่เมืองไทย ไม่แคล้ว คนคงจะเอา

ตัวเลขต่างๆ มาแทงหวย หรือเอาเจ้า Mike ที่สตัฟฟ์แล้วมา
ถูหาเลขกันให้เอิกเกริกไปหมด อาจจะกลายเป็นเจ้าพ่อไป 

ไก่เป็นสัตว์ที่ไม่มีฟัน 
ทา่นผูอ้า่นกอ็าจจะบอกวา่ อา้ว...ไมแ่ปลกหรอก ไกท่ี่ไหน

ก็ไม่มีฟัน ไก่มีฟันสิ ถึงจะแปลก 
อันที่จริงแล้ว ไก่ก็มีฟันนะครับ แต่เป็นส่วนที่แข็งปลาย

จงอยปากของลูกไก่ ที่ใช้เจาะไข่ออกมาดูโลก เรียกว่า egg 
tooth พอออกจากไข่ได้แล้ว ก็หลุดออกไป 

เคยสงสัยไหมครับ ไก่ไม่มีฟัน แต่กินอาหารแข็ง เช่น 
เมล็ดข้าวเปลือก เมล็ดถั่ว แมลงปีกแข็ง แล้วย่อยได้สบายๆ 
ได้อย่างไร ที่ไก่ทำเช่นนี้ได้ เพราะมีการบดเคี้ยวอาหารแข็ง
ในกระเพาะที่เรียกว่า “กระเพาะบด” หรือที่เรียกกันทั่วไป
ว่า “กึ๋น” นั่นเองครับ 

ท่านที่เคยกินกึ๋น คงจะจำได้ว่า กึ๋นเป็นกล้ามเนื้อที่แข็ง
มาก เยื่อบุด้านในทางเดินอาหารก็หนา และท่านไหนเคยทำ
ไกด่ว้ยตนเอง จะเหน็ไดว้า่ ในกึน๋จะมกีอ้นกรวดเลก็ๆ อยูด่ว้ย 
หลักการก็คือ ไก่ต้องกินกรวดเข้าไป และใช้ผนังกระเพาะบด
ที่กล้ามเนื้อแข็งแรงมาก บดขยี้เมล็ดข้าว หรือเมล็ดพืชอื่นๆ 
จนแตก แลว้คอ่ยสง่ตอ่ไปกระเพาะจรงิ เริม่ทำการยอ่ย คดิดวูา่ 
เราเคี้ยวถั่วเขียวดิบๆ ให้แตกด้วยฟันได้ยากแค่ไหน แต่ใน
กระเพาะบดของไก่แล้ว เขาบดกันสบายๆ 
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สัตว์มหัศจรรย์ เรื่อง : น.สพ. รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์  email : tomrattapan@yahoo.com 

รวมมิตรเรื่องไก ่

กินไก่อยู่ทุกวัน 
มหัศจรรย์กว่าที่คิด 



Egg tooth อันนี้ในลูกนกเหยี่ยว จุดสีขาวที่
ด้านนอกจงอยปาก คือ egg tooth 
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ภาพล้อเลียน ต่อกรณีที่ “ทีเร็กซ์” มีความใกล้เคียงทางพันธุกรรม กับไก่
มากกว่าสัตว์กลุ่มอื่นๆ ในโลก จากหนังสือพิมพ์ The Sun ย้ำว่าเป็นภาพ
ล้อเลียนนะครับ ไม่ใช่วิวัฒนาการจริง 

จะสงสัยว่า ฟักออกมาเป็นแฝดเก้าไหม ไม่ได้แน่นอนครับ 
ขนาดแฝดสองยังไม่เคยได้ยินว่ารอด เพราะปริมาตรในฟอง
ไข่จำกัดมาก ถึงมีเชื้อฟักเป็นตัวก็พิกลพิการไม่รอด เพราะ
ตัวอ่อนพัฒนาไม่ได้เต็มที่ 

ว่าด้วยไข่แดงแล้ว ไก่ก็มีสะดือนะครับ เคยเห็นสะดือไก่
กันไหมครับ เป็นท่อที่ต่อระหว่างลูกไก่กับไข่แดง เห็นได้
ตอนฟักออกเป็นตัวใหม่ๆ ถ้าลูกไก่ฟักออกก่อนกำหนด หรือ
อุณหภูมิช่วงพักไม่ถึง ก็มีอาการสะดือไม่ปิดได้เหมือนกัน 

ไก่เป็นญาติสนิทที่สุดของ “ทีเร็กซ์” 
ย้อนกลับไปเรื่องไดโนเสาร์ก็มีเกร็ดเกี่ยวกับไก่ว่า มีการ  

นำโปรตนี “คอลลาเจน” ทีอ่ยูใ่นกระดกูของสดุยอดไดโนเสาร์
นกัลา่ ไทรนัโนซอรสั หรอืทีเ่รารูจ้กักนัในชือ่สัน้ๆ วา่ “ทเีรก็ซ”์ 
มาตรวจ กระดูกนี้อายุหกสิบแปดล้านปีแล้ว แต่โปรตีนยังคง
สภาพดีอยู่ จากการวิเคราะห์พบว่า โปรตีนคอลลาเจนที่ได้
จากทีเร็กซ์ตัวนี้ มีความใกล้เคียงกับโปรตีนคอลลาเจนที่มา
จากไก่ มากกว่าสัตว์จำพวกกิ้งก่าอีก นักวิจัยกลุ่มนี้เลยสรุป
มาว่า ในเชิงพันธุกรรมแล้ว ยีนจะผลิตโปรตีนออกมาใกล้
เคยีงกนัมาก กเ็พราะมพีนัธกุรรมใกลเ้คยีงกนัมาก เลยอนมุาน
ว่า ไก่เป็นญาติสนิทที่สุดของ “ทีเร็กซ์” ไงครับ มหัศจรรย์
หรือยัง 

ฉบบันีพ้ืน้ทีห่มดแลว้ หากอยากใหต้อ่เรือ่งไก่ๆ  สง่ความเหน็
มาได้นะครับ ไม่งั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นสัตว์ชนิดอื่นบ้าง รอคิว
กันยาวเชียว 

พูดเรื่องกึ๋น ผมเองก็สงสัยว่า แล้วทำไมคนไทยเรา จึง
ยกคำว่า “มีกึ๋น” แปลว่าฉลาด มีความสามารถ ค้นคว้าก็
หาไม่เจอ ว่าใครเป็นผู้ริเริ่มนำมาใช้ ท่านไหนทราบก็รบกวน
แจ้งมาทางอีเมลก็ได้นะครับ 

ไก่บินไม่ได ้
ไก่เป็นสัตว์ปีก ปีกก็ใหญ่ กล้ามเนื้อที่ใช้บินก็ใหญ่ แต่

จริงๆ แล้วบินไม่ได้ไกล กิจกรรมหลักของการเคลื่อนที่คือ
การเดิน วิ่งกระโดด ทราบไหมครับว่า ไก่ที่บินนานที่สุด  
เป็นสถิติโลกนั้น บินนานเท่าไร คำตอบคือ สิบสามวินาที
เท่านั้นครับ 

เห็นไหมครับว่า ทำไมคนเราในทุกชาติ ทุกศาสนา   
ทุกวัฒนธรรม ไม่มีการห้ามกินไก่ บางศาสนา ห้ามกินหมู 
บางศาสนาห้ามกินวัว แต่ไก่ ไม่มีใครห้าม เพราะไก่นั้นบิน
หนีไม่ได้ไกล แบบพวกนก ขนาดของไก่ก็กำลังพอดีกิน ก็เลย
กินกันทุกชาติพันธุ์ 

อาจจะมีก็แต่วัฒนธรรมไทยเราที่ห้ามกินไก่ คือสมภาร 
ห้ามกินไก่วัดนะครับ คุณผู้ชายทั้งหลาย...อันนี้ ขยายความ
เพื่อบอกสอนเด็กๆ นะครับว่า “สมภารกินไก่วัด” นั้นเป็น
คำพงัเพยเปรยีบวา่ ผูม้อีำนาจในหนว่ยงานหรอืสถานทีห่นึง่ๆ 
ไม่ควรจีบรวบหัวรวบหาง ผู้หญิงที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา   
(ไม่งั้นอาจจะโดนถ่ายวิดีโอออกมาเผยแพร่แบบสมภารแถว
เมืองตากได้ เอ๊ะ! เกี่ยวไหมนี่) 

ไข่แฝดมากที่สุด 
ไก่พันธุ์ไข่นั้น โดยเฉลี่ยแล้ว ออกไข่วันละฟอง บางครั้ง

ไข่หนึ่งฟอง มีไข่แดงสองอัน ก็จะเรียกว่าไข่แฝด สถิติของ
จำนวนไข่แฝดในเปลือกไข่ใบเดียวคือ มีไข่แดงเก้าอัน อาจ



ฤดูหนาวมาแล้ว...คนกรุงเทพฯ อาจไม่ค่อยได้สัมผัสอากาศเย็นๆ สักเท่าไหร่   
ผดิกบัพีน่อ้งในภาคเหนอืและภาคอสีานทีเ่ผชญิกบัความหนาวสัน่สะทา้นเปน็ประจำทกุป ี 

ยิ่งถ้าได้ขึ้นไปอยู่บนที่สูง ยิ่งหนาวจับใจ ภู เขา และดอยต่างๆ ก็เลยกลายเป็นแหล่ง  
ท่องเที่ยวยอดฮิตสำหรับผู้นิยมความเย็นยะเยือก จึงเป็นที่มาของคำท้าในฉบับนี้

วา่...สถานทีท่ีข่ึน้ตน้ดว้ยคำวา่ “ภ”ู “เขา” และ “ดอย” ทัง้ 10 แหง่นีอ้ยูใ่นจงัหวดัใดบา้ง 

กติกาเดิมๆ จับคู่ให้ถูกต้อง  
แล้วเขียนคำตอบลงในหน้านี้   
ในไปรษณยีบตัร หรอืจะถา่ยเอกสาร
ก็ได้ กรอกชื่อ-นามสกุลและที่อยู่ 
ส่งถึงนิตยสารพลัง+งาน 211/2 
ซ.งามวงศ์วาน 31 ต.บางเขน 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2554   
วายร้ายฯ มีสมุดโน้ตลายน่ารักจาก
สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม (สบท.) จำนวน 5 
เล่มรอแจกอยู่แล้ว 

ชื่อ-นามสกุล 
 
 
 
ที่อยู่ 
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_1. ภู A. เลย 

_2. ภูทับเบิก B. จันทบุรี 

_3. ภูเรือ C. นครพนม 

_4. ภูจอง-นายอย D. กาญจนบุรี 

_5. เขาคิชฌกูฏ E. สระแก้ว 

_6. เขาฉกรรจ์ F. ชัยภูมิ 

_7. เขาแผงม้า G. สกลนคร 

_8. เขาช้างเผือก H. เชียงใหม่ 

_9. ดอยตุง I. หนองคาย 

_10. ดอยผ้าห่มปก J. เพชรบูรณ์ 

K. นครนายก 

L. แม่ฮ่องสอน 

M. อุบลราชธานี 

N. นครราชสีมา 

O. เชียงราย 

เฉลยคำตอบในฉบับที่แล้ว เป็นดังนี ้

และผู้โชคดี 5 ท่านที่ได้รับ 
“พลัง+งาน : ฉบับคิดเป็น
ทำเป็น” ไปอ่านเพลินๆ 
ได้แก่ 
1 วชริวทิย ์ลางคลุเสน  
 กรงุเทพฯ 
2 โอฬาร ประทมุรตัน ์ 
 กรงุเทพฯ 
3 ชืน่กมล ศรยีีท่อง  
 นครปฐม 
4 บญุสง่ แสงอนิทร ์ 
 นครราชสมีา 
5 ณฐัชนน ธรีะรตันนกุลูชยั  
 อดุรธาน ี





การบอกเลา่ชวีติธรรมชาตผิา่นตวัอกัษรหรอืภาพนิง่ ชว่ยใหผู้อ้า่นผูช้มรบัรูเ้รือ่งราว  
ทีย่ากจะเขา้ถงึดว้ยตนเองไดม้ากพอควร แตจ่ะยิง่สมจรงิขึน้ไปกวา่นัน้อกีหลายเทา่ 

...เมือ่มนัถกูนำเสนอดว้ยภาพเคลือ่นไหวในภาพยนตรส์ารคด ี

ผู้พลิกโฉมสารคดี
ธรรมชาติ 

ของเมืองไทย 

อย่างชีวิตของครอบครัวนกกก   
พ่อนกต้องบินหาอาหารเพื่อนำกลับมา
ป้อนแม่นกและลูกน้อยที่ซ่อนตัวอยู่ใน
โพรงต้นไม้ใหญ่เป็นเวลานานเกือบ 3 
เดือน กว่าแม่นกจะออกจากโพรงมา
เป็นอีกแรงที่ช่วยหาผลไทร ลูกไม้ 
แมลง ตะขาบ งู และอื่นๆ เพื่อบำรุงลูก
น้อยที่กำลังเติบโต 

ย่างเข้าเดือนที่ 4 ลูกนกจะแข็งแรง
พอสำหรับการเผชิญโลกภายนอก พ่อ
นกแม่นกจึงเข้าป้อนอาหารที่ปากโพรง
น้อยครั้งกว่าเดิม สุดท้ายจะหยุดป้อน
และทำเพียงคาบอาหารมาล่ออยู่หน้า
ปากโพรง แล้วปล่อยให้ความหิว
กระตุ้นสัญชาตญานการเอาตัวรอด 
โดยลูกนกจะต้องหาทางกระเทาะปาก
โพรงด้วยตนเองเพื่อออกมาบินและ
หากินไปพร้อมกับพ่อนกแม่นก 

เมื่อพล็อตเรื่องนี้ถูกนำเสนอผ่าน
ภาพยนตร์สารคดี ผู้ชมก็จะได้เห็นลีลา
การกระพือปีกของนกกกเหนือยอดไม้
สีเขียวๆ ของผืนป่าใหญ่ การขย้อน
ลูกไม้ทีละลูกคาบไว้ที่ปลายปากแล้ว
บรรจงป้อนเข้าไปในโพรง การคาบงู
ตัวยาวกลับมาเป็นอาหารมื้อใหญ่   
รวมถึงความพยายามกระเทาะปาก
โพรงและตะเกียกตะกายออกมาเผชิญ
โลกภายนอกเป็นครั้งแรกของลูกนก 

ยิ่งผนวกรวมเข้ากับเสียงในสภาพ
ธรรมชาติ เสียงดนตรีประกอบที่ลงตัว 
และบทบรรยายรื่นหู ยิ่งเพิ่มความน่า
ประทับใจไม่รู้ลืมให้แก่ภาพยนตร์
สารคดชีวีติธรรมชาตคิวามยาว 3 นาที
ชิน้นี ้

ทั้งหมดที่ว่ามาคือหนึ่งในผลงาน 
การสร้างสรรค์สารคดีธรรมชาติของ

คนไทย 8 ชีวิตที่รวมกลุ่มกันทำงาน
และเสนอผา่น greenasiathailand.com 
ได้อย่างตื่นตา 

นอกจากนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวยัง  
นำเสนอสารคดีเบื้องหลังการทำงาน
เพื่อเก็บภาพในพื้นที่ธรรมชาติ และ
ภาพถ่ายของพืชสัตว์ที่หาชมได้ยากอีก
หลายชนดิ อาท ิเสอืโครง่ กระทงิ ววัแดง 
เหยี่ยวกินซาก ฯลฯ 

ลองคลิกไปชมกันหน่อย แล้วจะรู้
ว่า...ฝีมือคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก
จริงๆ 

และเพื่อให้ชมเว็บไซต์ได้อย่างเต็ม
รูปแบบ ทีมงานกระซิบหมายเหตุมาว่า 
ควรเข้าชมด้วยโปรแกรม Internet 
Explorer 

โลกออนไลน์  เรื่อง : เต่าทองคะนองเว็บ 
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เครื่องปรุง  
มีผักสลัด แตงกวา หอมหัวใหญ 

มะเขือเทศ ไขตมผาเปนเสี้ยว 4 ชิ้น 
หมูตมหั่นชิ้น หรือไกตมฉีกเปนเสน 
กุงลวก ปลาหมึกแหงยางไฟออนให
หอมฉีกเปนเสน 

พริก มะนาว  น้ำปลา (หรือซีอิ๊ว 
ตามแตชอบ) ถั่วลิสงคั่ว และน้ำตาล
ทรายนิดหนอย 

แมบอกวา ลางกุงใหสะอาดทั้ง
เปลอืกแลวเอาไปลวก เนือ้กุงจะหวาน

ยําใหญ 

ใสไข หมู เคลาใหเขากัน 
พอจะเสิรฟโรยหนาอีกทีดวย

ปลาหมึกเสนและถั่วลิสงคั่ว    
วันไหนอยากกินยําแบบงายและ

ไว เปลี่ยนไขตมเปนไขดาว แลวตัด
ปลาหมึกกับถั่วลิสงออกไป ไมมีหมู
ตมหั่นชิ้นจะใส ก็ไดยําไขดาว เปน 
อาหารประเภทยําจานดวนทันใจใน
บัดนาว 

กวาการลวกกุงที่ปอกเปลือกกุงแลว
ผากลาง   

สวนปลาหมึกเลือกซื้อจากราน
ขายปลาหมกึแหง เลอืกแบบปลาหมกึ
ยางบดแลวไมปรุงรส ลัดขั้นตอนและ
เวลาในการทํา  

ครั้นจะยําก็แคเตรียมผัก หั่นเปน
คําๆ รอไว ผสมน้ำปลากับพริก 
มะนาว เติมนำ้ตาลตัดความกระดาง
ของรสเปรี้ยว รสเค็ม ใหกลมกลอม  

แลวเอานำ้ยําราดลงไปในชามผัก 

ยําใหญ...ชื่อของมันมีที่มาจากการนํา
เครื่องปรุงหลายอยางมาปรุง แลวไดเปน
อาหารจานใหญประเภทยําไหมหนอ? 
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ไมเกี่ยวกับการเลือกตั้งใดๆ 
แตถาจะพูดวาเปนการเมือง
ภาคพลเมืองที่ตองการโหวต 
ใหกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

ถั่วเมล็ดเล็กๆ ออกเสียง
เปลีย่นแปลงสงัคมไดนะ ดงัเชน
ระบบการพมิพหนงัสอืเลมนอย
เลมนี้ ที่บรรณาธิการตัดสินใจ
รักษาสิ่งแวดลอมดวยการใช
หมึกที่ทําจากถั่วเหลือง (ปรบ
มือกันหนอย) 

ในดานสุขภาพ ถั่วตางๆ มีสิทธิ
ออกเสยีงจรงิๆ ดวย อนัหมายถงึเสยีง
ดังปูดปาด เล็ดลอดออกมาจากปลาย
ลาํไสใหญ หรอื “ตด” ธรรมดาๆ นี่เอง 

ไมใชเรื่องแปลก เพราะกินถั่วแลว
มีโอกาสผายลมเพิ่มขึ้น เนื่องจากถั่ว
ที่กิน มีคารโบไฮเดรตที่รางกายยอย
ยาก จึงเพิ่มปริมาณแกสในสําไส จน
อัดอั้นไมอยูตองใชสิทธิระบายออก
สักทีสองที 

แตอยาไดรังเกียจถั่ว เพราะถั่วมี
ประโยชนมากมาย ไมจาํกดัทีถ่ัว่สไีหน
เสียดวย ถั่วเหลือง ถั่วแดง ถั่วเขียว ที่

คุนเคยกนัดนีัน้ตางเปนอาหารสมนุไพร
ดีๆ ทั้งนั้น 

ถั่วที่คนทั่วโลกบริโภคกันมากสุด 
เห็นจะเปนถั่วเหลือง ฝรั่งเรียกวา 
Soya Bean (โซยาบีน) หรือ Soy 
Bean (ซอยบีน) ชื่อวิทยาศาสตรวา 
Giycine max (L.) Merr. 

และตองบอกวาถั่วเหลืองเปนถั่ว
ระดับโลก เพราะมีการปลูก ขาย กิน 
และศึกษาวิจัยมากที่สุดในบรรดาถั่ว
ทั้งหลาย และเปนถั่วเจาปญหาหรือ
ถั่ว GMO ที่ดัดแปลงพันธุกรรม ทําให
พืชพันธุธรรมชาติปนเปอนเสียหาย
ไดดวย 

ถั่วเหลืองอุดมดวยสารอาหาร คือ 
คารโบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส 
วติามนิเอ, บ1ี, บ2ี, บ6ี, บ1ี2 ไนอาซนิ 
วิตามินอี และเปนที่ชื่นชอบของผูกิน
เจหรือมังสวิรัติ เนื่องจากเปนแหลง
ไขมันและโปรตีนที่มีประโยชนตอ
รางกาย 

ในถั่วเหลืองยังมสีารไอโซฟลาโว
นอยด (isoflavonoids) หรืออาจ
เรียกวา เอสโตรเจนจากพืช ซึ่งมีฤทธิ์
คลายฮอรโมนของเพศหญิงทั่วไป แต
มีฤทธิ์ออนกวา จึงมีการศึกษาพบวา
สารไอโซฟลาโวนอยดนี้ มีผลตอการ
ลดความเสี่ยงการเปนมะเร็งเตานม 
โรคหัวใจและหลอดเลือด และลดการ
เปนโรคกระดูกพรุน ลดอาการของ
หญิงวัยหมดประจําเดือน เพราะ

มีสิทธิออกเสียง 
ถั่ว... 

เหมอืนไดมกีารเสรมิฮอรโมนเพศหญงิ
ที่มาจากธรรมชาติ (ไมใชสาร-
สังเคราะห) เขาไปอยางนอยๆ 
นั่นเอง 

ผิวเปลือกหุมเมล็ดของถั่วเหลือง
มสีารเลซทินิ (lecithin) ในปรมิาณสงู 
ซึ่งมีสวนชวยควบคุมและชวยลดคลอ
เลสเตอรอล ทําใหปริมาณไขมันใน
เลอืดลดลง ชวยปองกนัการอดุตนัของ
ไขมันในหลอดเลือด และสารเลซิทิน
เปนสารบํารุงสมอง ในถั่วเหลืองยังมี
สารไฟเตท และใยอาหาร ซึ่งมีสวน
ชวยปองกันมะเร็งลําไส 

ตัวอยางอาหารสมุนไพร เมนู 
อาหารของชาวจีนใชถั่วเหลืองปรุง
อาหาร โดยคั้นน้ำถั่วเหลืองสด
ประมาณครึ่งลิตรเก็บไว นําขาวสาร
มาตมแบบขาวตมใหเดือดกอน แลว
เตมินำ้คัน้ถัว่เหลอืงลงไปตมตอดวยกนั 
เติมน้ำตาลทรายเล็กนอย จะไดเปน
ขาวตมเหลวผสมน้ำถั่วเหลือง ใหกิน
เชา-เยน็ ตาํรบัยาจนีถอืวาเปนอาหาร
บาํรงุพลงั บาํรงุเลอืด ผูสงูอายทุีอ่อนแอ
ควรตมกินเปนประจํา ชวยบํารุงกําลัง 
และชวยลดความดันโลหิต โรคหลอด
เลือดหัวใจแข็งตัว 

นาเสียดายเนื้อที่จํากัด หากไม
รงัเกยีจสทิธใินการผลติแกสในกระเพาะ
ลําไส ฉบับหนาแนะนําสรรพคุณถั่ว
เขียวและถั่วแดง 

ทุกเมล็ด 
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